

๓. การกถุข

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของนามวิภัติ

อด ต่อไป อดตฤททา ประเภทแห่งเนื้อความ วิภตฺตินิ ของวิภัติทั้งหลาย (มยา) อันข้าพเจ้า วุจจนฺเต จะกล่าว.

ต่อไป ข้าพเจ้าจะกล่าวประเภทเนื้อความของนามวิภัติ

ตตฤ (วจน) ในคํานั้น (ยา สทฺทกา) กลุ่มศัพท์ทั้งหลายเหล่าใด วิภชฺชติ ย่อมจำแนกออก เอกมฺปิ อดตฺ ซึ่งเนื้อความเพียงอย่างเดียว กมฺมาทิวเสน ด้วยประเภทแห่งการกะมีกรรมเป็นต้น เอกตฺตาทิวเสน จ และด้วยประเภทแห่งการนับจำนวนมีความเป็นของสิ่งเดียวเป็นต้น อิติ เพราะเหตุนั้น (ตา สทฺทกา) กลุ่มศัพท์ทั้งหลายเหล่านั้น วิภตฺติโย ชื่อว่าวิภัติ สฺยาทโย มี ติ เป็นต้น. ปน ก็ ตา (วิภตฺติโย) วิภัติทั้งหลายเหล่านั้น สดฺตฺวิธา (โหนฺติ) มี ๗ อย่าง ปจฺมาทิ เกเทน โดยประเภทแห่งลำดับวิภัติมี ปฐฺมา เป็นต้น.

ในคํานั้น กลุ่มศัพท์ที่จำแนกเนื้อความเพียงอย่างเดียว ออกเป็นการกะมีกรรมเป็นต้น และเป็น การนับจำนวนมีสิ่งเดียวเป็นต้น ชื่อว่าวิภัติ มี ติ เป็นต้น, ก็ วิภัติเหล่านั้น มี ๗ หมวด ตาม ลำดับวิภัติมี ปฐฺมา เป็นต้น

๓.๑. ปจฺมาวิภตฺยตฤททา (กตฺตุการก)

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของปฐฺมาวิภัติ

ตตฤ (วิภตฺตีสฺ) ในบรรดาวิภัติทั้งหลายเหล่านั้น ปจฺมา ปฐฺมาวิภัติ (โหติ) ย่อมลง กสฺมี อดตฤ ในอรรณโหน.

บรรดาวิภัติเหล่านั้น ปฐฺมาวิภัติลงในอรรณโหน

๒๘๓. ลิงฺคตฤเถ ปจฺมา. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสฺตร)

ปจฺมา ปฐฺมาวิภัติ (โหติ) ย่อมลง ลิงฺคตฤเถ ในอรรณของลิงค์.

ลงปฐฺมาวิภัติ ในอรรณลิงค์

ปจฺมาวิภตฺติ ปฐฺมาวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคตฤธาภิธานมตฺเต ในศัพท์สักว่ากล่าวซึ่งอรรณ ของลิงค์.

ลงปฐฺมาวิภัติ ในอรรณปกติลิงค์

อดฺโถ เนื้อความ ลิงฺคสฺส ของลิงค์ ลิงฺคตฺถุ ชื่อว่าลิงค์ตฺถะ. จ สำหรับ เอตฺถ (ลิงฺคตฺถุ) ในคำว่าลิงค์ตฺถะนั้น (ย) องฺคฺ ส่วนใด ลินฺ อยู่นอยุ่ อิติ เพราะเหตุนั้น (ต) ส่วนนั้น ลิงฺคฺ ชื่อว่าลิงค์, อปากฺโฆ อวยโว ได้แก่ส่วนที่ไม่ปรากฏ. ทิ จะขยายเนื้อความ ปกฺติรูปฺ รูปเดิม จเปตพฺพํ อันควรตั้งไว้ ปจฺมํ เป็นอันดับแรก นามิกปทานํ ของบทนามทั้งหลาย สทฺทปฺปติรูปกานํ อันเป็นรูปเปลี่ยนแปลงจากศัพท์เดิม นิปฺวาทิตานํ อันถูกทำให้สำเร็จแล้ว ปกฺติปฺปจฺยยาทิวากคฺกปฺปนาย ด้วยการกระทำโดยแยกออกให้เห็นซึ่งศัพท์เดิมและวิภัตติเป็นต้น ปุริโสติอาทินํ มีรูปว่า “ปุริโส” เป็นต้น วุจฺจติ ย่อมถูกเรียก ลิงฺคนฺติ ว่า “ลิงค์” อปากฺกตฺตา เพราะไม่ปรากฏ อวยวตฺตา จ และเพราะเป็นส่วนประกอบของบทนาม. อถ วา อีกอย่างหนึ่ง ทฏฺฐพฺพํ อันนักศึกษาควรทราบไว้ อิติ ว่า อิตฺ (สุดฺเต) ในสูตรนี้ สฺยาทิวีกตฺยนฺตฺตปทฺปกฺติรูปฺ เหว รูปเดิมของบทที่มี ลี วิภัตติเป็นต้นอยู่ทำยนั้นแล ปาฏฺฐิปกฺกปฺปรนามธฺเยยฺยํ อันถูกเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปาฏฺฐิปกฺก (๑) วุจฺจติ ย่อมถูกเรียก ลิงฺคนฺติ ว่า “ลิงค์” คมนฺโต เพราะการให้เข้าถึง ลินฺสฺส ซึ่งเนื้อความที่อยู่นอยุ่ สหิตตฺถุสฺส อันเป็นอรรถที่เป็นไปพร้อมกัน ติวิลิงฺเคน กับลิงค์ ๓ อย่าง วิสทาวิทฺโทยฺรหฺตาการโฆหารสงฺขาเตน กล่าวคือ วิสทาการโฆหาร (เรียกบทที่มีอาการรู้ได้ง่ายว่าปฺงฺลิงค์) อวิสทาการโฆหาร (เรียกบทที่มีอาการรู้ได้ยากว่าอิตฺถิลิงค์) และอุภฺยรหิตาการโฆหาร (เรียกบทที่มีอาการเว้นจากสองอย่างว่านปฺงฺสกลิงค์) อตฺถสฺส และอันเป็นอรรถ อุปฺสคฺคาทินํ ของศัพท์ทั้งหลายมีอุปสัคเป็นต้น ตพฺพินิมฺตฺตสฺส อันพ้นจากลิงค์ ๓ อย่างนั้น จ ด้วย, วา หรือ (๒) วุจฺจติ ย่อมถูกเรียก ลิงฺคนฺติ ว่า “ลิงค์” ลิงฺคนฺโต เพราะการให้รู้, วา หรือ (๓) วุจฺจติ ย่อมถูกเรียก ลิงฺคนฺติ ว่า “ลิงค์” อนฺวตฺถนํวเสน ด้วยอำนาจแห่งชื่อที่คล้ายตาม อรรถ, วา หรือ (๔) วุจฺจติ ย่อมถูกเรียก ลิงฺคนฺติ ว่า “ลิงค์” ปฺรสมฺณญฺวเสน ด้วยอำนาจแห่งชื่อในคัมภีร์อื่น วจนฺโต เพราะมีคำ ธาตฺตฺปฺปจฺยยิวีกตฺติวชฺชิตฺตมฺตถฺวํ ลิงฺคนฺติ ว่า “บทที่เว้นจากธาตฺ ปัจจยฺ และวิภัตติ แต่มีอรรถ ชื่อว่าลิงค์”.

(วิเคราะห์ว่า) เนื้อความของลิงค์ ชื่อว่าลิงค์ตฺถะ, สำหรับในคำว่า “ลิงค์ตฺถะ” นั้น ส่วนที่อยู่นอยุ่ ชื่อว่าลิงค์ ได้แก่ส่วนที่ไม่ปรากฏ, จะขยายเนื้อความ :- รูปเดิมของบทนาม ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากศัพท์เดิมจนสำเร็จด้วยการทำโดยแยกออกให้เห็นศัพท์เดิมและวิภัตติเป็นต้น เช่นรูปว่า “ปุริโส” เป็นต้น ที่ควรตั้งไว้เป็นอันดับแรก ถูกเรียกว่า “ลิงค์” เพราะไม่ปรากฏ และเพราะเป็นส่วนประกอบของบทนาม

อีกอย่างหนึ่ง ควรทราบไว้ว่า ในสูตรนี้ รูปเดิมของบทที่มี ลี วิภัตติเป็นต้นอยู่ทำยนั้นแลซึ่ง ถูกเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปาฏฺฐิปกฺก (๑) ถูกเรียกว่า “ลิงค์” เพราะการให้เข้าถึงเนื้อความที่อยู่นอยุ่ ซึ่งเป็นอรรถที่เป็นไปพร้อมทั้งลิงค์ ๓ อย่าง คือ วิสทาการโฆหาร (เรียกบทที่มีอาการรู้ได้ง่ายว่าปฺงฺลิงค์) อวิสทาการโฆหาร (เรียกบทที่มีอาการรู้ได้ยากว่าอิตฺถิลิงค์) และอุภฺยรหิตาการโฆหาร (เรียกบทที่มีอาการเว้นจากสองอย่างว่านปฺงฺสกลิงค์) และอันเป็นอรรถของอุปสัคเป็นต้นที่พ้นจากลิงค์ ๓ อย่างนั้น (๒) ถูกเรียกว่า “ลิงค์” เพราะการให้รู้เนื้อความของบท (๓) ถูกเรียกว่า “ลิงค์”

โดยชื่อที่คล้ายตามอรรถ (๔) ถูกเรียกว่า “ลึงค์” ตามชื่อในคัมภีร์อื่น เพราะมีคำว่า “บทที่ไม่ใช่ธาตุ
ปัจจัย และวินิตติ แต่มีอรรถ ชื่อว่าลึงค์”

กฎปฏิภาทิวหารตุโย เนื่อความของคำมี ฆฏ (หม้อ) และ ปฏ (ผ้า) เป็นต้น ปณญาปิยามโน
อันบุคคลรู้อยู่ อุปาทาย โดยอาศัย รูปาทโย (สภาวะ) ซึ่งลักษณะทั้งหลายมีรูปเป็นต้น
ปวัตตมานเน อันเป็นไปอยู่ ปพนุทธวิเสสกาเรน โดยอาการที่แตกต่างกันของสิ่งที่รวมกันอยู่
อนิพพจนีโย อันไม่ควรถูกกล่าว ตทญญานญญภาเวน โดยความเป็นอย่างอื่นและมีใช้อย่างอื่นจ
ากสภาพนั้น สมุหสนตานาทิเกโท อันต่างกันโดยบัญญัติมีสมุหบัญญัติและสันตानบัญญัติเป็นต้น
อุปาทาปณฺยตฺติสงฺขาโต อันถูกกล่าวว่าอุปาทาบัญญัติ จ ด้วย, กขชตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺต
อาการตามปกติมีความแข็งและการกระทบเป็นต้น วิชดัยวินิวตฺโต อันแปลกจากธรรมที่มีชาติต่าง
ต่างกัน สชาติสชาติโรณ อันทั่วไปแก่ธรรมที่มีชาติเหมือนกัน อาโรปสิทฺโต อันสำเร็จโดยอ้อม
ยถาสงฺเกตฺ ตามสมควรแก่การกำหนดจดจำ ตชฺชปาณยตฺติสงฺขาโต อันถูกกล่าวว่าตชฺชปาณยตฺติ
สภาวธฺมมานิ แห่งสภาวธฺมมทั้งหลาย ปถวิธดัยตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺต
กาลเทศาทิเกทิกินฺนานิ อันต่างกันโดยประเภทแห่งเวลาและสถานที่เป็นต้น จ ด้วย ลิงฺคฺตฺ
อตุโย นาม ชื่อว่าเนื่อความของลึงค์.

เนื่อความของคำมี ฆฏ (หม้อ) และ ปฏ (ผ้า) เป็นต้น ที่บุคคลรู้โดยอาศัยลักษณะมีรู
ปเป็นต้น ที่เป็นไปโดยอาการที่แตกต่างกันของสิ่งที่รวมกันอยู่ ซึ่งไม่ควรถูกกล่าวโดยความเป็
นอย่างอื่นและมีใช้อย่างอื่นจากสภาพนั้น มีความต่างกันโดยสมุหบัญญัติและสันตानบัญญัติ
เป็นต้น ทั้งถูกกล่าวว่าอุปาทาบัญญัติด้วย, อาการตามปกติมีความแข็งและการกระทบเป็นต้น
น ของสภาวธฺมมมีปถวิธดัยตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺต
อันต่างกันโดยประเภทแห่งเวลาและสถานที่เป็นต้น
ที่แปลกจากธรรมที่มีชาติต่างกัน ทั่วไปแก่ธรรมที่มีชาติเหมือนกัน ซึ่งสำเร็จโดยอ้อมตามสมควรแก่
การกำหนดจดจำ ทั้งถูกกล่าวว่าตชฺชปาณยตฺติ ชื่อว่าเนื่อความของลึงค์

ปน กิ โส (ลึงค์ตฺโต) ลิงค์ตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺต มี ๒ อย่าง อิติ คือ กมฺมาทิสฺสฏฺฏโจ
กัมมาทิสฺสฏฺฏลึงค์ตฺต
๒ อย่างเหล่านั้น สทฺทตฺโต เนื่อความของศัพท์ สทฺทฺโต ล้วนๆ ลิงค์ตฺตฺตฺตฺตฺตฺต
อันประกอบด้วยลึงค์ สังฆา และปริมาณ ตพฺพิณฺมตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺต
จ และอันเป็นเนื่อค
วามของบทมีอุปสัคเป็นต้นที่พ้นจากลึงค์ สังฆา และปริมาณนั้น กมฺมาทิสฺสคฺครหิโต อันเว้นจา
กการปะปนด้วยอรรถกรรรมเป็นต้น ทุตฺตียาทินิ วิธฺยมานตฺตฺตา เพราะวินิตติทั้งหลายมีทุตฺตียาเป็นต้น
นถูกแสดงไว้ กมฺมาทิสฺส ในอรรถทั้งหลายมีกรรรมเป็นต้น ลิงค์ตฺโต นาม ชื่อว่าลึงค์ตฺตฺต
ในสูตรนี้.

กิ ลิงค์ตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺต มี ๒ อย่าง คือ กัมมาทิสฺสฏฺฏลึงค์ตฺตฺตฺตฺตฺต
และสทฺทลึงค์ตฺตฺต

ในลึงค์ตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺตฺต ๒ อย่างนั้น เนื่อความของศัพท์ล้วนๆ อันประกอบด้วยลึงค์ สังฆา และปริมาณ

และนี่คือความของบทมีอุปสัคเป็นต้นที่พ้นจากลึงค์ สังขยา และปริมาณนั้น ชื่อว่าลึงค์ถ้อยในสูตรนี้ จะไม่ปะปนกับอรรถกรรมเป็นต้น เพราะอรรถกรรมเป็นต้นท่านแสดงด้วยทฤติยาวิภัตติเป็นต้นแล้ว

ปน ก็ โย อตุโธ อรรถใด กมฺมาทิสฺสจฺโจ อันรวมกันเข้ามีอรรถกรรมเป็นต้น อาชฺยาดกิตฺตทฤติสฺมาเสหิ อันอาชฺยาด กิตฺกั ตัทธิตฺ และสฺมาสทังหลาย วุฑฺโต กล่าวแล้ว, โสปี (อตุโธ) อรรถแม่นั้น วิสโย เป็นที่ลง ปจฺมาเยว แห่งปฐมานั้นเกี่ยว อวิสยตฺตา เพราะไม่ใช่ที่ลง ทฤติยาทินิ แห่งวิภัตติทั้งหลายมีทฤติยาเป็นต้น อภาเวน เพราะไม่มี อตุลวิเสสสฺส แห่งอรรถพิเศษ อตุตฺนา วตฺตพฺพสฺส อันตนควรกล่าว ปฺน อิก สฺมภวโต จ และเพราะความเกิดขึ้น ลิงฺคตฺถมตฺตสฺส แห่งความเป็นเพียงลึงค์ถ้อย.

ก็ อรรถกรรมเป็นต้นที่รวมกันเข้า ถูกอาชฺยาด กิตฺกั ตัทธิตฺ และสฺมาสกล่าว จะเป็นที่ยิงปฐมา ไม่ใช่ที่ยิงทฤติยาวิภัตติเป็นต้น เพราะไม่มีอรรถพิเศษที่ตนควรกล่าวอีก และเพราะเป็นเพียงลึงค์ถ้อย

จ อนึ่ง (สงฺคหคาถา) คาถาที่กล่าวเนื้อความโดยย่อ โหติ ย่อมมี เอตฺถ ในที่นี้ (อิตฺติ) ว่า

ปจฺมาว ปฐฺมาวิภัตตินั้นแหละ (โหติ) ย่อมลง อุปสคฺคตฺถ ในอรรถแห่งอุปสัค นิปาทสทฺทานํ อตุเถ ในอรรถแห่งนิปาททั้งหลาย เกสญฺจิ บางพวก สฺทุเช ลิงฺคาทิกเ ในอรรถอันประกอบด้วยลึงค์ สังขยา และปริมาณ กมฺมาทิวตฺถปิ จ และในอรรถกรรมเป็นต้น อภิทฺเต อันถูกอาชฺยาดเป็นต้นกล่าวแล้ว.

อนึ่ง ในที่นี้มีสังคหคาถากล่าวไว้ว่า

ปฐฺมาวิภัตตินั้นแหละ ลงทั้งในอรรถอุปสัค อรรถนิปาทบางพวก อรรถอันประกอบด้วยลึงค์ สังขยา และปริมาณ และอรรถกรรมเป็นต้น ที่อาชฺยาดเป็นต้นกล่าวแล้ว

(อุทฺทาหรณานิ) อุทฺทาหรณ์ทั้งหลาย สลฺยฺเค ในอรรถประกอบด้วยลึงค์ ทญฺจพฺพพานิ อันนักศึกษ่าพึงทราบ ตาว ก่อน.

พึงทราบอุทฺทาหรณ์ในอรรถลึงค์ก่อน

เอโส ปุริโส บุรุษนั้น, เอเต ปุริสา บุรุษทั้งหลายเหล่านั้น.

เอสา กญฺญา สวณ้อยนั้น, เอตา กญฺญาโย สวณ้อยทั้งหลายเหล่านั้น.

เอตํ จิตฺตํ จิตฺตนั้น, เอตานิ จิตฺตานิ จิตทั้งหลายเหล่านั้น.

สสงฺขเย ในอรรถประกอบด้วยสังขยา. เอโก หนึ่ง, เทว ๒

สปริมาเณ ในอรรถประกอบด้วยปริมาณ. โทโณ ทะนาน, ขาริ ขาริ, อาพฺหกั

อาพหกะ.

(อุทาหรณานิ) อุทาหรณ์ทั้งหลาย สดตามตเต ในศัพท์เพียงมีอรรถ ลิงคาทิวินิษิตเต อันพ้นจากลิงค์เป็นต้น (ทฎฐพพานิ) อันนักศึกษ่าพึงทราบ.

พึงทราบอุทาหรณ์ในศัพท์เพียงมีอรรถที่พ้นจากลิงค์เป็นต้น

จ ด้วย และ, วา หรือ, ห หะ, อห อะหะ, อตุถิ มีอยู่, สกุกา อาจ สามารถ, ลพฺภา ควรได้ อิจฺจาติ ดังนี้เป็นต้น.

ปจฺมา ปฐมาวินิษิต (โหติ) ย่อมลง อาลปนตฺเถ จ ในอรรถอาลปนะด้วย อาลปน จาติ ด้วยสูตรว่า “อาลปนเน จ” อธิกิจจ เพราะอาศัย ลิงคตฺเถ ปจฺมาติ ซึ่งสูตรว่า “ลิงคตฺเถ ปจฺมา”. อภิมุขํ กตฺวา ลปนํ การกระทำไว้ข้างหน้าแล้วเรียก อาลปนํ ชื่อว่าอาลปนะ. อตฺถอ อรรถ อิติ ว่า “อามนฺตณํ อวฺหํ การร้องเรียก”.

ปฐมาวินิษิต ลงในอรรถอาลปนะ ด้วยสูตรว่า “อาลปนเน จ” เพราะอาศัยสูตรว่า “ลิงคตฺเถ ปจฺมา”, การเรียกให้อยู่ต่อหน้า ชื่อว่าอาลปนะ, หมายถึง การร้องเรียก

จ สำหรับ เอตฺถ ในการร้องเรียกนี้ อภิมุขิกรณํ การกระทำไว้ต่อหน้า ลพฺฐสรูปสฺส ซึ่งทักพวัตถุอันตนได้แล้ว ปเคว ก่อนนั้นเทียว สทฺเทน ด้วยเสียง อามนฺตณํ นาม ชื่อว่าอามันตนะ. ปน ก็ กตฺวาภิมุโข บุคคลที่เขากระทำไว้ต่อหน้าแล้ว โยชียติ ย่อมถูกประกอบ กุริยาย ด้วยกิริยา คจฺจชาติอาทินา นเยน โดยนัยเป็นต้นว่า “คจฺจ จงไป”. ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อิทํ (อาลปนํ) อาลปนะนี้ น ลภติ ย่อมไม่ได้ การโกวหารํ ซึ่งการเรียกว่าการกะ กุริยาโยคาภาวโต เพราะความไม่มแห่งการประกอบด้วยกิริยา อามนฺตนสมเย ในเวลาร้องเรียก.

สำหรับ ในการเรียกนี้ การทำทักพวัตถุอันตนหมายเอาไว้ต่อหน้าด้วยเสียง ชื่อว่าอามันตนะ, บุคคลที่เขากระทำไว้ต่อหน้าแล้ว จะถูกประกอบกิริยาโดยนัยเป็นต้นว่า “คจฺจ จงไป”, เพราะเหตุนี้ อาลปนะนี้ จึงไม่ถูกเรียกว่าการกะ เพราะไม่ประกอบด้วยกิริยาในเวลาเรียก

จ อนึ่ง (วจนฺ) คำอันเป็นคาถาสาธก วุตฺตํ อันท่านกล่าวไว้แล้ว อิติ ว่า

อนึ่ง ท่านกล่าวคาถาสาธกไว้แล้วว่า

อภิมุขิกาโร การกระทำไว้ต่อหน้า วตฺถุโน ซึ่งวัตถุ วิชฺชมานสฺส อันมีอยู่ สทฺเทน ด้วยเสียง อามนฺตณํ ชื่อว่าการร้องเรียก, อิทํ การร้องเรียกนี้ นตฺถิ ย่อมไม่มี วิธาดพฺเพ ในเวลาอันบุคคลควรแต่งตั้ง อิติ ว่า “(ตฺว) ท่าน ราชา ภว จงเป็นพระราชา”.

การทำวัตถุที่มีอยู่ไว้ต่อหน้าด้วยเสียง ชื่อว่าการร้องเรียก, การร้องเรียกนี้ จะไม่มีในเวลาแต่งตั้งว่า “ท่านจงเป็นพระราชา”

โภ ปุริส ตุก่อนบุรุษผู้เจริญ (ตฺว) ท่าน เอหิ จงมา, โภ ปุริสา วา หรือ โภ ปุริสา ก็เหมือนกัน, ภวนฺโต ปุริสา ตุก่อนบุรุษทั้งหลายผู้เจริญ (ตฺมฺเห) ท่านทั้งหลาย เอถ จงมา.

โภ ปฺริส เอหิ, โภ ปฺริสา วา บุรุษผู้เจริญ จงมา, ภวนฺโต ปฺริสา เอถ บุรุษทั้งหลายผู้เจริญ
จงมา

๓.๒. ทุตฺติยาวิภตฺตฺยตฺถเกท (กมฺมการก)

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของทุตฺติยาวิภตฺติ

ทุตฺติยา ทุตฺติยาวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง กสฺมี อตฺเถ ในอรรณโหน.

ทุตฺติยาวิภตฺติ ลงในอรรณโหน

๒๘๔. กมฺมตฺเถ ทุตฺติยา. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสฺสูตร)

ทุตฺติยา ทุตฺติยาวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง กมฺมตฺเถ ในอรรณกรรม.

ลงทุตฺติยาวิภตฺติ ในอรรณกรรม

ทุตฺติยาวิภตฺติ ทุตฺติยาวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมหา หลังจากลิงค์ กมฺมตฺเถ
ในอรรณกรรม.

หลังจากลิงค์ ลงทุตฺติยาวิภตฺติในอรรณกรรม

อัย ทุตฺติยา ทุตฺติยาวิภตฺตินี้ (โหติ) ย่อมลง อนภิตฺเต เอว ในอรรณอนภิตฺตกรรม(หรืออวฺตฺตกรรม)
เท่านั้น. จ สำหรับ เอตฺถ ในอนภิตฺตกรรมนี้ กมฺมนิ ทุตฺติยายํ กุโธติ วจัน สฺสูตรว่า “กมฺมนิ
ทุตฺติยายํ กุโธ” ฅาปกํ (โหติ) เป็นสฺสูตรบอกให้รู้.

ทุตฺติยาวิภตฺตินี้ ลงในอรรณอนภิตฺตกรรม(หรืออวฺตฺตกรรมที่ไม่ถูกกิริยากล่าว คือมีบุรุษและวจนะ
ไม่ตรงกับกิริยา)เท่านั้น, สำหรับในอนภิตฺตกรรมนี้ มีสฺสูตรว่า “กมฺมนิ ทุตฺติยายํ กุโธ” บอกให้รู้

กมฺมํ กรรม ก็ คืออะไร.

วาติ บทว่า “วา” เยน วา กยฺริเต ตํ กรณฺนฺติ อิโธ จากสฺสูตรนี้ว่า “เยน วา กยฺริเต ตํ
กรณฺ” วตฺตเต ย่อมตามไป.

บทว่า “วา” จากสฺสูตรว่า “เยน วา กยฺริเต ตํ กรณฺ” ตามไป

๒๘๕. ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ. (๔ บท, สัณฺญาสฺสูตร)

กโรติ ย่อมกระทำ ยํ (การก) ซึ่งการกะใด, ตํ การกะนั้น กมฺมํ (โหติ)
มีชื่อว่ากรรม.

กระทำการกะใด การกะนั้นชื่อว่ากรรม

กโรติ ย่อมกระทำ ยัม การกัม ซึ่งการกะใด วา ก็ดี, วิกโรติ ย่อมแปรรูป ยัม การกัม ซึ่งการกะใด วา ก็ดี, ปาปฺณาติ ย่อมบรรลุถึง ยัม การกัม ซึ่งการกะใด วา ก็ดี, ตัม การกัม การกะนั้น กมฺมสณฺณํ โหติ มีชื่อว่ากรรม.

กระทำการกะใด แปรรูปการกะใด หรือบรรลุถึงการกะใด การกะนั้นชื่อว่ากรรม

อิธ ในกรรมการกะนี้ ลิงฺคกาลวจนํ ลิงค์ กาล และวจนะ อดนฺตํ ไม่เป็นประธาน. กรียติ ย่อมถูกกระทำ อิติ เพราะเหตุนั้น กมฺมํ ชื่อว่ากรรม. ตตฺถ ในคำว่า “การกัม” นั้น การกัม เหตุ กริยานิพฺพตฺติยา แห่งการสำเร็จซึ่งกิริยา อัจฺจเต ย่อมถูกเรียก การกัม ว่าการกะ สาธกัม และว่าสาธกะ. ปน ก็ ตัม การกัม การกะนั้น จพฺพธิํ มี ๖ อย่าง อิติ คือ กมฺมํ กัมมการกะ กตฺตา กัตตุการกะ กรณํ กรณการกะ สมฺปทานํ สัมปทานการกะ อปาทานํ อปาทานการกะ โอภาโส จ และโอกาสการกะ. ตตฺถ ในการกะทั้งหลาย ๖ อย่างเหล่านั้น กมฺมาทิมฺหิ เมื่ออรรถกรรมเป็นต้น สติเยว มีอยู่นั้นเทียว สภาวโต โดยสภาพ ปริกฺกปฺโต วา หรือโดยคาดคะเน การกโวหาโร การเรียกว่าการกะ จนนมฺปิ แห่งอรรถทั้งหลายทั้ง ๖ อย่าง สิทฺธเว โหติ ย่อมเป็นอันสำเร็จได้นั้นเทียว กริยาภาวโต เพราะความมีกิริยาเป็นตัวกำหนด.

ในกรรมการกะนี้ ลิงค์ กาล และวจนะ ไม่ถือว่าสำคัญ, ถูกกระทำ ชื่อว่ากรรม, ในคำว่า “การกะ” นั้น เหตุให้สำเร็จกิริยาถูกเรียกว่า “การกะ” และ “สาธกะ”, การกะนั้นมี ๖ อย่าง คือ กัมมการกะ กัตตุการกะ กรณการกะ สัมปทานการกะ อปาทานการกะ และโอกาสการกะ, ในการกะ ทั้ง ๖ อย่างนั้น เมื่อมีอรรถกรรมเป็นต้น ไม่ว่าโดยสภาพ(โดยตรง) หรือโดยคาดคะเน(โดยอ้อม) ก็เรียกอรรถทั้ง ๖ อย่างว่าการกะได้เช่นกัน เพราะมีกิริยาเป็นตัวกำหนด

ปน ส่วน ตัม กมฺมํ กัมมการกะนั้น ติวธิํ มี ๓ อย่าง อิติ คือ นิพฺพตฺตนิยํ นิพพัตตนิยกรรม (กรรมที่เกิดขึ้น) วิกรณฺียํ วิกรณียกรรม (กรรมที่ถูกแปรรูป) ปาปณฺียํ จ และปาปณียกรรม (กรรมที่เข้าถึง). ยถา อุทาหรณํ มาตา ปุตฺตํ วิชายติ มารดาเยี่ยมคลอดซึ่งบุตร, อาหาโร สุขํ ชนยติ อาหารย่อมยังความสุขให้เกิด. มฺกฺกํ กโรติ เทวทตฺโต นายเทวทัตต์ย่อมกระทำ(ปั่น) ซึ่งหม้อ, กฺกฺจํ องฺคารํ กโรติ ย่อมกระทำซึ่งพินให้เป็นถ่าน, สฺวณฺณํ เกยฺวํ กฺกฺกํ วา กโรติ ย่อมกระทำซึ่งทองคำให้เป็นนกยุงหรือกำไล, วิหโย ลุณาติ ย่อมเกี่ยวซึ่งข้าวทั้งหลาย. เทวทตฺโต นิเวสนํ ปวิสติ นายเทวทัตต์ย่อมเข้าไปสู่เรือน, อาทิจฺจํ ปสฺสติ ย่อมเห็นซึ่งดวงอาทิตย์, ธมฺมํ สฺสณาติ ย่อมฟังซึ่งธรรม, ปณฺจติเต ปยิริปาสติ ย่อมเข้าไปนั่งใกล้ซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย.

จ อนึ่ง วจนํ คำอันเป็นคาถาสาธก วุตฺตํ อันท่านกล่าวไว้แล้ว อิติ ว่า

อนึ่ง ท่านกล่าวคาถาสาธกไว้แล้วว่า

(ยัม) การกะใด กตฺตุกริยาภิกมฺมํ (โหติ) เป็นการกะอันกิริยาของกัตตุ ฟิงถึง ตัม การกะนั้น มตฺตํ อันบัณฑิตรู้แล้ว ติวธิํ ว่ามี ๓ อย่าง

นิพพุตติวิกติปุตติเกเทน โดยประเภทแห่งนิพพุตติกรรม วิกติกรรม และ ปุตติกรรม **สุขุณฺคารํ นิเวสนํ อุททาหรณฺคฺคือ** สุขุ อองฺคารํ และ นิเวสนํ.

การกะใด ถูกกิริยาของกัตตฺถถึง (เป็นกรรม) การกะนั้น บัณฺฐิตฺรู้ว่ามี ๓ อย่าง คือ นิพพุตติกรรม วิกติกรรม และปุตติกรรม เช่น สุขุ อองฺคารํ และ นิเวสนํ

จ สำหรับ **เอตฺถ** ในสูตรนี้ **กมฺมสญฺญา** ชื่อว่ากรรม **โหติ** ย่อมมี **อิมินาว** ด้วยสูตรนี้นั้นเกี่ยว **สพฺพตฺถ** ในกรรมทั้งหลายทั้งปวง **ยํ กโรติ ตํ กมฺมนฺติ** วุตตตฺตา เพราะสูตรว่า “ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ” ถูกกล่าวแล้ว **อิจฺจิตานิจฺจิตกถิตกถิตทิเกทํ** อนเปกฺขิตฺวา **สพฺพสงฺคาหกวเสน** โดยไม่มุ่งหมายซึ่งประเภทแห่งกรรมมี **อิจฺจิตกรรม** **อนิจฺจิตกรรม** **กถิตกรรม** และ**อกถิตกรรม**เป็นต้นแล้ว รวมเอากรรมทุกอย่าง **อตฺถนฺตรวิกปฺนวาธิการโตะ** จ และเพราะว่าศัพท์ที่ตามมาเมื่อมีอรรถอื่นจาก อรรถวิกปฺปะ (คือมีอรรถสมุจฺจยะเหมือน จ ศัพท์).

สำหรับในสูตรนี้ **การตั้งชื่อว่ากรรมด้วยสูตรนี้** ใช้ได้ในกรรมทุกอย่าง เพราะท่านกล่าวสูตรว่า “ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ” ไม่ได้มุ่งหมายเอากรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง มี **อิจฺจิตกรรม** **อนิจฺจิตกรรม** **กถิตกรรม** และ**อกถิตกรรม**เป็นต้น แต่กล่าวรวมเอากรรมทุกอย่าง และเพราะ ว่า ศัพท์ที่ตามมาเมื่อ อรรถสมุจฺจยะอื่นจากอรรถวิกปฺปะ

ตตฺถ บรรดากรรมทั้งหลายเหล่านั้น **อนิจฺจิตกมฺมํ** กรรมอันไม่น่าปรารถนา (**ทฏฺฐพฺพํ**) อันนักศึกษาพึงทราบ **ยถา** เช่น **กณฺฐกํ มทฺทติ** ย่อมเหยียบซึ่งหนาม, **วิสํ คิลฺติ** ย่อมกลืนกินซึ่งยาพิษ, **คามํ** **คจฺจนฺโต** **รูกฺขมฺลํ** **อุปกจฺจนฺติ** เมื่อไปสู่หมู่บ้าน ย่อมเข้าไปสู่คองแห่งต้นไม้.

อกถิตกมฺมํ กรรมอันไม่ถูกกล่าวก่อน (**ทฏฺฐพฺพํ**) อันนักศึกษาพึงทราบ **ยถา** เช่น **ยญฺญทตฺตํ** **กมฺพลํ** **ยาจเต** **พฺราหฺมโณ** **พฺราหฺมณฺยํ** ย่อมขอซึ่งผ้ากัมพลกะนายยัญญุท.

หิ ก็ **เอตฺถ** ในอุททาหรณฺคฺนี้ **กมฺพลฺมิตฺติ** บทว่า “กมฺพลํ” **กถิตกมฺมํ** (โหติ) เป็นกถิตกรรม **วตฺตํ** **อิจฺจิตตฺรตฺตา** เพราะเป็นบทอันท่านต้องการเพื่อกล่าวกว่า **ยาจนฺกิริยา** ด้วยกิริยาการขอ **ทฺวิกมฺมิกาย** อันมี ๒ กรรม. **ยญฺญทตฺตฺมิตฺติ** บทว่า “ยญฺญทตฺตํ” **อกถิตกมฺมํ** (โหติ) เป็นอกถิตกรรม **อปฺปธานตฺตา** เพราะไม่ใช่กรรมหลัก.

ก็ในอุททาหรณฺคฺว่า “**ยญฺญทตฺตํ** **กมฺพลํ** **ยาจเต** **พฺราหฺมโณ**” นี้ บทว่า “**กมฺพลํ**” เป็นกถิตกรรม เพราะเป็นบทที่ท่านต้องการกล่าวก่อน ด้วยกิริยาการขอซึ่งมี ๒ กรรม, บทว่า “**ยญฺญทตฺตํ**” เป็นอกถิตกรรม เพราะไม่ใช่กรรมหลัก

ตถา เหมือนกันนั้น **สมิทฺถํ** **ธนํ** **ภิกฺขเต** ย่อมขอซึ่งทรัพย์กะคนรวย, **อชํ** **คามํ** **นยติ** ย่อมนำไปซึ่งแพะสู่หมู่บ้าน, **ปฺราภวณฺตํ** **บฺริสํ** **มยํ** **ปฺจุจฺจาม** **โคตมํ** เราทั้งหลายย่อมถามถึงซึ่ง **บุรุษผู้เลื่อมอยู่กะพระโคตม,** **ภควา** **ภิกฺขู** **เอตทฺโวจ** พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วซึ่งพระดำรัสนี้ **กะภิกฺษุทั้งหลาย** **อิจฺจาติ** ดังนี้เป็นต้น.

ปน ส่วน ทุตติยา ทุตติยาวิภัตติ น โหติ ย่อมไม่ลง อภินิหิตกมเม ในกรรมที่ถูกริยา กล่าว (เพราะมีบุรุษและวณะเหมือนกับกริยา) ยถา เช่น กโฏ กรียเต เทวทตฺเตน เสืออันนายเทวทัตต์ ย่อมกระทำ, สุกเตน เทลิตโต ธมฺโม พระธรรมอันพระสุคตทรงแสดงแล้ว, ยถุทตฺโต กมพลฺล ยาจียเต พุราหฺมณฺน นายยัญญุทัตอันพราหมณ์ย่อมขอซึ่งผ้ากัมพล อิจฺจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

ทุตติยาติ บทว่า “ทุตติยา” อธิกาโร ตามไปไกล.

๒๘๖. คติพุทธุภุขปจฺหกรสยาทีนํ การิตฺเต วา. (๓ บท, วิภัตติวิธีสูตร)

การิตเต เมื่อการิตปัจจัย คติพุทธุภุขปจฺหกรสยาทีนํ ของธาตุทั้งหลายที่มีอรรถว่าไป ฐฺ กิน กล่าว นำไป กระทำ และนอน เป็นต้น (สติ) มีอยู่ ทุตติยา ทุตติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง วา บ้าง.

เมื่อธาตุที่มีอรรถว่าไป ฐฺ กิน กล่าว นำไป กระทำ และนอน เป็นต้น มีการิตปัจจัยประกอบอยู่ ลงทุตติยาวิภัตติ บ้าง

การิตเต เมื่อการิตปัจจัย ปโยเค ที่ประกอบ ธาตุณํ แห่งธาตุทั้งหลาย อิจฺเจวมาทีนํ เป็นต้นอย่างนี้คือ “คมฺ สปุปฺ คติมฺหิ (วตฺเตเต) คมฺ และ สปุปฺธาตุ ย่อมเป็นไปในการไป, พุทฺ โภชเน พุทฺ อวคฺมเน วา พุทฺธาตุ ในการรู้ ตรัสรู้, ภูชฺ ปาลนพฺยวฺหเรณฺสุ ภูชฺธาตุ ในการรักษาและกลืนกินทั้งหลาย, ปจฺ พฺยตฺตฺติยํ วาจายํ ปจฺธาตุ ในการกล่าวชัดเจน, หรฺ หเรณฺ หรฺธาตุ ในการนำไป, กรฺ กรเณฺ กรฺธาตุ ในการกระทำ, ลี สเย ลีธาตุ ในการนอน” สติ มีอยู่ ทุตติยาวิภัตติ ทุตติยาวิภัตติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมฺหา หลังจากลิงค์ กมฺมฺนิ ในกรรม ปโยชชกตฺตฺกฺมฺเต อันถูกกัตตาใช้ให้ทำ วา บ้าง. (ทุตติยาปโยเค) เมื่อการประกอบ ด้วยทุตติยาวิภัตติ นิจฺจสมฺปตฺเต จะถึงโดยแน่นอน อัย (วาสทฺโท) วาคฺพฺทนี วิกปฺปตฺโถ มีอรรถไม่แน่นอน. เตน เพราะเหตุนั้น ตติยา ตติยาวิภัตติ โหติ ย่อมลง ปกฺเช ในฝ่าย ตสฺส แห่งอรรถที่ไม่แน่นอนนั้น.

เมื่อธาตุเหล่านี้คือ คมฺ และ สปุปฺธาตุ ในการไป, พุทฺธาตุ ในการรู้ ตรัสรู้, ภูชฺธาตุ ในการรักษาและกลืนกิน, ปจฺธาตุ ในการกล่าวชัดเจน, หรฺธาตุ ในการนำไป, กรฺธาตุ ในการกระทำ, ลีธาตุ ในการนอน เป็นต้น มีการิตปัจจัยประกอบอยู่ ลงทุตติยาวิภัตติหลังจากลิงค์ ในกรรมที่ถูกกัตตาใช้ให้ทำ บ้าง, เมื่อการประกอบด้วยทุตติยาวิภัตติ จะมีแน่นอน วาคฺพฺทนีมีอรรถไม่แน่นอน ฉะนั้น จึงลงตติยาวิภัตติในฝ่ายที่ไม่แน่นอนนั้น

โย โภจฺ ปุริโส คามํ คจฺฉติ บุรุษคนหนึ่งย่อมไปสู่หมู่บ้าน, ตมฺญฺโย ปโยชยติ บุรุษอื่น ย่อมใช้ซึ่งบุรุษนั้น. ปุริโส ปุริสํ คามํ คมยติ บุรุษคนหนึ่งยังบุรุษอีกคนหนึ่งย่อมให้ไปสู่หมู่บ้าน, ปุริเสน วา คามํ คมยติ (ปุริโส) หรือบุรุษคนหนึ่งยังบุรุษอีกคนหนึ่งย่อมให้ไปสู่หมู่บ้าน. เอวฺ เหมือนกันนั้น ลิสฺสํ ธมฺมํ โฟเชติ อาจารย์โย อาจารย์ยังศิษย์ย่อมให้รู้ซึ่งธรรม, มาตา ปุตฺตํ

โกชน โภชยติ มารดายังบุตรยอมให้บริโภคซึ่งอาหาร, ลิสส์ ธมม ปาเจติ อาจารย์โย อาจารย์ยังศิษย์ ย่อมให้สาธยายซึ่งธรรม, ปุริโส ปุริส ภาวี หาเรติ บุรุษคนหนึ่งยังบุรุษอีกคนหนึ่งยอมให้นำไปซึ่ง หาบ, ตถา เหมือนอย่างนั้น ปุริโส ปุริส กมม การยติ บุรุษคนหนึ่งยังบุรุษอีกคนหนึ่งยอมให้ ทำซึ่งงาน, ปุริเสน วา กมม การายปติ (ปุริโส) หรือบุรุษคนหนึ่งยังบุรุษอีกคนหนึ่งยอมให้ทำซึ่ง งาน, ปุริโส ปุริส สยาปยติ บุรุษคนหนึ่งยังบุรุษอีกคนหนึ่งยอมให้นอน.

ทุตติยา ทุตติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง กตตุกมมณี ในกรรมที่ถูกกัตตาใช้ให้ทำ สพพตถ การิเต ในที่ประกอบด้วยการิตปัจจยทั้งปวง เหว อย่างนี้.

ลงทุตติยาวิภัตติในกรรมที่ถูกกัตตาใช้ให้ทำ ทุกที่ที่ประกอบด้วยการิตปัจจย อย่างนี้

การิเตติ บทว่า “การิเต” ก็ มีประโยชน์อะไร. (กตตุกมมณีเสถนตถ มีประโยชน์ต่อการ ห้ามซึ่งกรรมที่ถูกกัตตาใช้ให้ทำ การิตวชชิต ในที่เว้นจากการิตปัจจย)

บทว่า “การิเต” มีประโยชน์อะไร, มีประโยชน์ต่อการห้ามกรรมที่ถูกกัตตาใช้ให้ทำ ในที่เว้น จากการิตปัจจย

ยถา เช่น ปุริโส คาม คจจติ บุรุษคนหนึ่งยอมไปสู่หมู่บ้าน.

(ทุตติยา) ทุตติยาวิภัตติ น ภวติ ย่อมไม่ลง อภิหิต ในกรรมอันถูกกิริยากล่าว (คือมีบุรุษและ วจนะตรงกับกิริยา). ปุริเสน ปุริโส คาม คมียเต บุรุษคนหนึ่งอันบุรุษอีกคนหนึ่งยอมให้ไปสู่หมู่บ้าน, ลิสโส ธมม โภชียเต (อาจารย์เยน) ศิษย์อันอาจารย์ยอมให้รู้ซึ่งธรรม อิจจาทิ ดังนี้ เป็นต้น.

๒๘๗. กาลทธานมจจนตสโยเค. (๒ บท, วิภัตติวิธิสูตฺร)

ทุตติยา ทุตติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง อจจนตสโยเค ในที่ประกอบด้วยอรรถไม่ขาดระยะ กาลทธานั แห่งกาลเวลาและหนทางทั้งหลาย.

ลงทุตติยาวิภัตติ ในที่ประกอบอรรถตลอดระยะกาลเวลาและหนทาง

สโยโค การประกอบ อจจนต นินนตริ โดยไม่ขาดระยะ อจจนตสโยโค ชื่อว่าอัจจันตสังโยคะ. ทุตติยาวิภัตติ ทุตติยาวิภัตติ โหติ ย่อมลง เตหิ กาลทธานวาจหิ ลิงเคหิ หลังจากลึงค์ทั้งหลายอันกล่าว อรรถกาลเวลาและหนทางเหล่านั้น อจจนตสโยเค ในที่ประกอบด้วยอรรถไม่ขาดระยะ ทพพคุณกิริยาหิ กับด้วยทัพพะ (วัตถุสิ่งของ) คุณ (ลักษณะต่างๆ) และกิริยา (การกระทำ) ทั้งหลาย.

การประกอบไม่ขาดระยะ ชื่อว่าอัจจันตสังโยคะ, ลงทุตติยาวิภัตติ หลังจากลึงค์ที่กล่าวอรรถกาล เวลาและหนทางเหล่านั้น ในที่ประกอบอรรถตลอดระยะกับทัพพะ (วัตถุสิ่งของ) คุณ (ลักษณะต่างๆ) และกิริยา (การกระทำ)

(อุททาหรณานิ) อุททาหรณ์ทั้งหลาย กาลเ ในอรรถกาลัจจันตสังโยคะ (โหนติ) ย่อมมี ดาว ก่อน. (๑. ทัพพกาลัจจันตสังโยคะ) สตฺตาหํ ควปานํ มีเครื่องตีมนมโคตตลอด ๗ วัน, มาลี มโสถนํ มีข้าวคลุกเนื้อตลอดเดือน, (๒. คุณกาลัจจันตสังโยคะ) สรทํ รมณียา นที แม่น้ำ น้ำรินรมย์ตลอดฤดูสรวะ, สัพพกาลํ รมณียํ นนุทนํ สนวนันทวันรวันตลอดกาลทั้งปวง, (๓. กิริยากาลัจจันตสังโยคะ) มาลี สขุมายติ ย่อมสาธยายตลอดเดือน, ตโย มาเส อภิตมฺม เทเสสิ ทรงแสดงแล้วซึ่งพระอภิธรรมตลอดเดือนทั้งหลาย ๓ เดือน.

(อุททาหรณานิ) อุททาหรณ์ทั้งหลาย อทฺธานเ ในอรรถอัทธานัจจันตสังโยคะ (โหนติ) ย่อมมี. (๑. ทัพพอัทธานัจจันตสังโยคะ) โยชนํ วนราชิ มีแนวป่าตลอด ๑ โยชน์, (๒. คุณอัทธานัจจันตสังโยคะ) โยชนํ ทีโฆ ปพฺพโต ภูเขายาวตลอด ๑ โยชน์, (๓. กิริยาอัทธานัจจันตสังโยคะ) โกสิ สขุมายติ ย่อมสาธยายตลอดโกสะ (๑ กิโลเมตร).

อจฺจนตฺสโยเคติ บทว่า “อจฺจนตฺสโยเค” ก็ มีประโยชน์อะไร. (อนจฺจนตฺสโยคนิเสถนตฺถํ มีประโยชน์ต่อการห้ามซึ่งการลงทุติยวาทิตติในอุททาหรณ์ที่ไม่ใช่จัจจันตสังโยคะ ยถา เช่น)

บทว่า “อจฺจนตฺสโยเค” มีประโยชน์อะไร, (มีประโยชน์ต่อการห้ามลงทุติยวาทิตติในอุททาหรณ์ที่ไม่ใช่จัจจันตสังโยคะ เช่น)

มาเส มาเส ภูณฺชติ ย่อมบริโภคนในแต่ละเดือนๆ (กินทุกเดือน), โยชเน โยชเน วิหารํ ปติภูจฺจาเปสิ ยังวิหารให้ตั้งอยู่ในแต่ละโยชน์ๆ (สร้างวิหารไว้ในทุกๆ โยชน์).

๒๔๘. กมฺมปฺปวจฺนียยุตฺเต. (๑ บท, วัฏทิตฺติวิธิสฺสูตร)

กมฺมปฺปวจฺนียยุตฺเต เมื่อประกอบด้วยนิบาตและอุปสรรคที่กล่าวอรรถกิริยา (สติ) มีอยู่, (ทุติยา) ทุติยวาทิตติ (โหติ) ย่อมลง.

เมื่อมีนิบาตและอุปสรรคกล่าวอรรถกิริยา ลงทุติยวาทิตติ

ยุตฺเต โยเค เมื่อการประกอบ กมฺมปฺปวจฺนียะหิ นิปาโตปสฺสคฺเคหิ ด้วยนิบาตและอุปสรรคทั้งหลายอันกล่าวอรรถกิริยา สติ มีอยู่, ทุติยวาทิตติ ทุติยวาทิตติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมหา หลังจากลิงค์.

เมื่อมีนิบาตและอุปสรรคประกอบอรรถกิริยา ลงทุติยวาทิตติหลังจากลิงค์

กมฺมํ อรรถกิริยา เยสํ ของนิบาตและอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ ปวจฺนียํ อันบัณฑิตพึงกล่าว เต นิบาตและอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้น กมฺมปฺปวจฺนียา ชื่อว่ากัมมปฺปวจฺนียะ. วา หรือ อนุวาทโย อุปสรรคทั้งหลายมี อนุ เป็นต้น กมฺมปฺปวจฺนียา ชื่อว่ากัมมปฺปวจฺนียะ ปรสมณฺณวเสน ด้วยอำนาจแห่งชื่อในคัมภีร์สันสกฤต.

นิบาตและอุปสรรคเหล่านี้ ถูกกล่าวอรรถกิริยา นิบาตและอุปสรรคเหล่านั้น ชื่อว่ากัมมปฺปวจฺนียะ,

หรือ อนุ อุปสัคเป็นต้น ชื่อว่ากัมมปัปวจนียะ ตามชื่อที่ใช้เรียกในคัมภีร์สันสกฤต

ตตถ ในคัมภีร์สันสกฤตนั้น กมมปุปวจนียสณฐา การเรียกชื่อว่ากัมมปัปวจนียะ อนุสททสฺส แห่ง อนุ อุปสัค วุตฺตา ถูกกล่าวไว้แล้ว ลกฺษณเ สทฺตเถ ทีเน จ ในอรรถลักษณะ อรรถของ สท คัพฺท และอรรถทีเนะ.

ในคัมภีร์สันสกฤตนั้น ท่านเรียก อนุ อุปสัค ในอรรถลักษณะ อรรถของ สท คัพฺท และอรรถทีเนะ ว่ากัมมปัปวจนียะ

ยถา อุททาหรณฺ ปพฺพชิตมฺนุ ปพฺพชิสฺส (เมื่อพระโพธิสัตว์) บวชเป็นบรรพชิต (ชนทั้งหลาย) บวชแล้ว (ชนทั้งหลายพากันบวชตามพระโพธิสัตว์), นทิมนฺววลิตา พาราณสี เมืองพาราณสีตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ, นทียา สท อวพฺพฐาติ อตฺโถ อธิบายว่า ตั้งอยู่ติดกับด้วยแม่น้ำ. อนุ สาริปฺตํ ปณฺณวา ผู้มีปัญญาดีด้อยกว่าพระสารีบุตร.

กมมปุปวจนียสณฐา การเรียกชื่อว่ากัมมปัปวจนียะ ปติปริอนฺนํ แห่ง ปติ ปริ และ อนุ อุปสัคทั้งหลาย วุตฺตา ถูกกล่าวแล้ว ลกฺษณาทิสฺส ในอรรถทั้งหลายมีลักษณะเป็นต้น ลกฺษณิตฺถมฺนุตฺถกฺขานภาควิจฺจาสฺส ปติปริอนโวติ ด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินีว่า “ลกฺษณิตฺถมฺนุตฺถกฺขานภาควิจฺจาสฺส ปติปริอนโว”.

ท่านเรียก ปติ ปริ และ อนุ อุปสัค ในอรรถลักษณะเป็นต้น ว่ากัมมปัปวจนียะ ด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินีว่า “ปติ ปริ และ อนุ อุปสัค ในอรรถลักษณะ (เครื่องหมาย) อิตถัมมฺนุตฺถกฺขานะ (กล่าวความจริง) ภาคะ (ส่วน) และวิจฺจา (คำซ้ำ) ทั้งหลาย ชื่อว่ากัมมปัปวจนียะ”

(อุททาหรณานิ) อุททาหรณ์ทั้งหลาย ลกฺษณเ ในอรรถลักษณะ (โหนติ) ย่อมมี. สฺตรียุคฺคมนํ ปติ ทิพฺพา ภกฺขา ปาตฺถเวยฺยํ อาหารทั้งหลายอันเป็นทิพย์ ฟิงปรากฏ เมื่อการขึ้นแห่งดวงอาทิตย์, รุกฺข์ ปติ วิชฺโชตเต จนฺโท ดวงจันทร์ย่อมสาดแสงส่องต้นไม้, รุกฺข์ ปริ สองต้นไม้, รุกฺข์ อนุ สองต้นไม้.

อิตถมฺนุตฺถกฺขานเ ในอรรถอิตถัมมฺนุตฺถกฺขานะ. สาทฺท เทวทฺตโต มาตรํ ปติ พระเทวทศติดต่อมารดา, มาตรํ ปริ ต่อมารดา, มาตรํ อนุ ต่อมารดา.

ภาเค ในอรรถภาคะ. ยเทตฺถ มํ ปติ ลียา ในทรรพย์ทั้งหลายเหล่านั้นทรรพย์ใดเป็นส่วนของเรา, มํ ปริ เป็นส่วนของเรา, มํ อนุ เป็นส่วนของเรา, ตํ ทียตุ ทรรพย์นั้นอันท่านจงให้.

วิจฺจายเเค ในอรรถวิจฺจายเคะ. อตฺถมตฺถํ ปติ สทฺโท นิวิสติ คัพฺพีย่อมตั้งอยู่ในทุก ๆ อรรถ, รุกฺข์ รุกฺข์ ปติ วิชฺโชตเต จนฺโท ดวงจันทร์ย่อมส่องสว่างที่ต้นไม้ทุกต้น, รุกฺข์ รุกฺข์ ปริ, รุกฺข์ รุกฺข์ อนุ ที่ต้นไม้ทุกต้น.

กมมปุปวจนียสณฐา การเรียกชื่อว่ากัมมปัปวจนียะ อภิสฺส แห่ง อภิ อุปสัค วุตฺตา ถูกกล่าวแล้ว ลกฺษณาทิสฺส ในอรรถทั้งหลายมีลักษณะเป็นต้น ภาควชฺชิตฺสฺส อันเว้นจากอรรถภาคะ

อภิรภาเคติ ด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินี่ว่า “อภิรภาเค”.

ท่านเรียก อภิ อุปสัค ในอรรถลักษณะเป็นต้น เว้นอรรถภาคะ ว่ากัมมัมปวจนีเยะ ด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินี่ว่า “อภิ อุปสัค ในอรรถที่เว้นจากภาคะ ชื่อว่ากัมมัมปวจนีเยะ”

(ยถา) เช่น ตั โข ปน ภวนตุ โคตมัม เอวั กลยาโณ กิตติสทโท อพฺภุคฺคโต ก็เกียรติศัพท์อันงามของพระโคตมผู้เจริญนั้น ได้ฟังขจรไปแล้วอย่างนี้, สาธุ เทวทตฺโต มาตรํ อภิ พระเทวทัตดีกับมารดา.

(อุทาหรณ์) อุทาหรณ์ นิปาเต ในนิบาต (โหติ) ย่อมมี. ติ พฺราหฺมณฺสฺส หนฺตารํ ภาติเตยนบุคฺคลผู้มาซึ่งพราหมณ์ อิจฺเจวมาทิ ดังนี้ เป็นต้น.

๒๘๙. กุวจิ ทุตฺติยา ฉฺฉุจฺฉินฺมตฺเต. (๔ บท, วิภัตติวิธีสูตร)

ทุตฺติยา ทุตฺติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง อดฺเต ในอรรถ ฉฺฉุจฺฉินฺ แห่งฉฺฉุจฺฉิวิภัตติทั้งหลาย กุวจิ บ้าง.

ลงทุตฺติยาวิภัตติ ในอรรถฉฺฉุจฺฉิวิภัตติ บ้าง

ทุตฺติยาวิภตฺติ ทุตฺติยาวิภตฺติ โหติ ย่อมลง อดฺเต ในอรรถ ฉฺฉุจฺฉินฺ แห่งฉฺฉุจฺฉิวิภตฺติทั้งหลาย กุวจิ บ้าง. อยํ ทุตฺติยาวิภตฺตินี (โหติ) ย่อมลง อนุตฺตราอภิโตปริโตปติปฏฺิภาติโยเค ในที่ประกอบด้วย อนุตฺตรา อภิโต ปริโต ปติ ปฏฺิภาติ ศัพท์.

ลงทุตฺติยาวิภตฺติ ในอรรถฉฺฉุจฺฉิวิภตฺติ บ้าง, ทุตฺติยาวิภตฺตินี ลงในที่ประกอบด้วย อนุตฺตรา อภิโต ปริโต ปติ ปฏฺิภาติ ศัพท์

อนุตฺตรา จ ราชคหํ อนุตฺตรา จ นาฬนฺทํ อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน เสตฺติจฺดำเนินไปสู่หนทางไกล ในระหว่างแห่งเมืองราชคฤห์และนาลันทา, ราชคหฺสฺส จ นาฬนฺทาย จ มชฺเชติ อดฺโถ อธิบายว่า “ระหว่างกลางแห่งเมืองราชคฤห์และนาลันทา”. อภิโต คามํ วสฺติ ย่อมอยู่ภายในแห่งหมู่บ้าน, ปริโต คามํ วสฺติ ย่อมอยู่ภายนอกแห่งหมู่บ้าน, นที เนรญฺชรั ปติ ในที่ใกล้แห่งแม่น้ำเนรญฺชรา, เนรญฺชราย นทฺิยา สมิเปติ อดฺโถ อธิบายว่า “ในที่ใกล้แห่งแม่น้ำเนรญฺชรา”. ปฏฺิภนฺตุ ตํ จุนฺท โพชฺฌนฺคา จุนฺทะ โพชฺฌนฺคํทั้งหลายของเธอ จงปรากฏ, อุปมา มํ ปฏฺิภาติ อุปมาของเราย่อมปรากฏ, อุปมา มยฺหํ อุปฏฺุจฺหตีติ อดฺโถ อธิบายว่า “ข้ออุปมาของเราย่อมปรากฏ”.

กุวจิ ทุตฺติยา อดฺเตติ จ บทว่า “กุวจิ” “ทุตฺติยา” และ “อดฺเต” วัตถุประสงค์ ย่อมตามไป.

๒๙๐. ตติยาสตฺตมฺินญจ. (๒ บท, วิภัตติวิธีสูตร)

ทุตฺติยา ทุตฺติยาวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง อดฺเต จ และในอรรถ ตติยาสตฺตมฺินํ แห่งตติยาและสตัดมฺิวิภตฺติทั้งหลาย กุวจิ บ้าง.

ลงทฺฐิตยาริภตฺติ ในอรรตตติยาและสັตตมิวิภตฺติ บ้าง

ทฺฐิตยาริภตฺติ ทฺฐิตยาริภตฺติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมหา หลังจากลิงค์ อตฺเต จ และในอรรตตติยาสตฺตมิมํ แห่งตติยาและสັตตมิวิภตฺติทั้งหลาย กฺวจิ บ้าง.

ลงทฺฐิตยาริภตฺติ ในอรรตตติยาและสັตตมิวิภตฺติ บ้าง

(อุทฺทฺหรณานิ) อุทฺทฺหรณฺทั้งหลาย ตติยตฺเต ในอรรตตติยาริภตฺติ (โหนฺติ) ย่อมมี. สเจ มํ นาลปิสุตฺติ หากว่า(เขา)จักไม่กล่าวกับด้วยเราไซ้, ตฺวญฺจ มํ นาภิภาสสิ ก็ท่านย่อมไม่พูดกับด้วยเรา, วินา สทฺธมฺมํ กุโธ สุขํ เว้นด้วยพระสัทธรรมความสุข(จักมี)แต่ไหน, อุบายมนฺตเรณ น อตฺถลสิทฺธิ เว้นด้วยอุบาย ความสำเร็จซึ่งประโยชน์ย่อมไม่มี.

สตฺตมฺมิมยตฺเต ในอรรตตตมิวิภตฺติ. ทฺฐิตยา ทฺฐิตยาริภตฺติ (โหติ) ย่อมลง (๑) กाले ในอรรตกาลสັตตมิ (๒) ปโยเค ในที่ประกอบ อุปานวฺชฺฌาวสสุส แห่ง วส ธาตุที่มี อุป อนุ อธิ และ อา อุปสັคเป็นบทหน้า (๓) ปโยเค ในที่ประกอบ อธิสิญฺญาวสํ แห่ง ลี จา และ วส ธาตุที่มี อธิ อุปสັคเป็นบทหน้า (๔) ตปฺปานจาเร จ และในธาตุที่มีอรรตการตีมและการเที่ยวไปนั้น.

ในอรรตตตมิวิภตฺติ. ลงทฺฐิตยาริภตฺติ (๑) ในอรรตกาลสັตตมิ (๒) ในที่ประกอบด้วย วส ธาตุที่มี อุป อนุ อธิ และ อา อุปสັคเป็นบทหน้า (๓) ในที่ประกอบด้วย ลี จา และ วส ธาตุที่มี อธิ อุปสັคเป็นบทหน้า (๔) ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรตการตีมและการเที่ยวไป

(อุทฺทฺหรณานิ) อุทฺทฺหรณฺทั้งหลาย กาลे ในอรรตกาลสັตตมิ (โหนฺติ) ย่อมมี ตว ก่อน. ปุพฺพญฺหสมฺยํ นิวาเสตฺวา นุงฺห่มแล้วในเวลาเข้า, เอกํ สมฺยํ ภควา ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค, อิมํ รตฺติ จตฺตาริ มหาราชาโน ในคืนนี้ ทำวมหาราชทั้งหลาย ๔ องค์.

(อุทฺทฺหรณานิ) อุทฺทฺหรณฺทั้งหลาย ปโยเค ในที่ประกอบ วสธาตุสุส แห่ง วส ธาตุ อุปาทิปุพฺพสุส อันนํมี อุป เป็นต้นเป็นบทหน้า (โหนฺติ) ย่อมมี. คามํ อุปวสฺติ ย่อมประจำอยู่ในหมู่บ้าน, คามํ อนุวสฺติ ย่อมอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน, วิหาริ อธิวสฺติ ย่อมประจำอยู่ในวิหาร, คามํ อวสฺติ ย่อมพำนักอยู่ในหมู่บ้าน, อคาริ อชฺฌาวสฺติ ย่อมสถิตอยู่ในเรือน. ตถา เหมือนกันนั้น ปถวิ อธิเสสุตฺติ ย่อมนอนทับบนแผ่นดิน, คามํ อธิตฺติญฺจติ ย่อมยื่นหยัดอยู่ในหมู่บ้าน, คามํ อชฺฌาวสฺติ ย่อมสถิตอยู่ในหมู่บ้าน.

(อุทฺทฺหรณานิ) อุทฺทฺหรณฺทั้งหลาย ตปฺปานจาเรสุ ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรตการตีมและเที่ยวไปทั้งหลาย (โหนฺติ) ย่อมมี. นทฺติ ปิวติ ย่อมดื่มในแม่น้ำ, คามํ จรติ ย่อมเที่ยวไปในหมู่บ้าน อิจฺจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

๓.๓. ตติยาริภตฺตฺยตฺถเกท (กรณ-กตฺตฺถการก)

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของตติยาวินิจฉัย

ตติยา ตติยาวินิจฉัย (โหติ) ย่อมลง กสฺมี อตุเถ ในอรรถไหน.

ลงตติยาวินิจฉัยในอรรถไหน

๒๙๑. กรณ ตติยา. (๒ บท, วินิจฉัยวิธีสูตร)

ตติยา ตติยาวินิจฉัย (โหติ) ย่อมลง กรณ ในอรรถกรณะ.

ลงตติยาวินิจฉัย ในอรรถกรณะ

ตติยาวินิจฉัย ตติยาวินิจฉัย โหติ ย่อมลง กรณการเก ในกรณการกะ.

ลงตติยาวินิจฉัย ในกรณการกะ

ก็ กรณ กรณะคืออะไร.

๒๙๒. เยน วา กยิรเต ตํ กรณํ. (๕ บท, สัจญญาสูตร)

กยิรเต ย่อมกระทำ เยน วา ด้วยการกะใดก็ตาม, ตํ (การก) การกะนั้น กรณ (โหติ) มีชื่อว่ากรณะ.

กระทำด้วยการกะใด การกะนั้นชื่อว่ากรณะ

กตฺตา ผู้กระทำ กโรติ ย่อมกระทำ กุริยฺ ซึ่งกิริยา อพฺยวธานน โดยไม่มีระหว่างคั่น เยน วา ด้วยการกะใดก็ตาม อุปกรณภูเตน วตฺตุนา อันเป็นวัตถุที่ใช้เป็นอุปกรณ์, วิกโรติ ย่อมแปรรูป เยน วา ด้วยการกะใดก็ตาม, ปาปฺณาติ ย่อมถึง เยน วา ด้วยการกะใดก็ตาม, ตํ การก การกะนั้น กรณสญฺญํ โหติ มีชื่อว่ากรณะ.

ผู้ทำ กระทำกิริยาต่อเนื่อง ด้วยการกะใดก็ตาม อันเป็นวัตถุที่ใช้เป็นอุปกรณ์ แปรรูปด้วยการกะใดก็ตาม ถึงด้วยการกะใดก็ตาม, การกะนั้น มีชื่อว่ากรณะ

กรียเต ย่อมถูกกระทำ อเนน ด้วยสิ่งนี้ อิติ เพราะเหตุนี้ กรณํ ชื่อว่ากรณะ. จ สำหรับ เอตฺถ ในสูตรนี้ กุริยาสาธกตฺเต เมื่อความสามารถทำกิริยาให้สำเร็จ สพฺพการกานํ แห่งการกะทั้งปวงทั้งหลาย สติปิ แม้มืออยู่, วิเสเสตฺวา วจฺนํ การกล่าวให้พิเศษ เยน วา กยิรเตติ ว่า “กระทำด้วยการกะใดก็ตาม” คหณตฺถํ มีประโยชน์ต่อการถือเอา สาธกตมฺสฺเสว ซึ่งการกะอันสามารถทำกิริยาให้สำเร็จมากกว่านั้นเทียว กตฺตฺวูปกรณภูเตสุ การเกสุ ในการกะทั้งหลายที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้กระทำ.

เครื่องมือของผู้กระทำ ชื่อว่ากรณะ, สำหรับในสูตรนี้ แม้การกะทั้งปวงจะมีความสามารถทำกิริยาให้สำเร็จ ก็จริง การกล่าวให้พิเศษว่า “กระทำด้วยการกะใดก็ตาม” มีประโยชน์ต่อการถือเอาการกะ

อันสามารถทำกริยาให้สำเร็จมากกว่านั่นเอง ในจำนวนการกะที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้กระทำ

จ หนึ่ง (เอตํ วจนํ) คำนี้ วุตฺตํ อันบัณฑิตกล่าวไว้แล้ว อิติ ว่า

กริยาสํลิตฺธิเหตุตา ความเป็นเหตุแห่งการสำเร็จซึ่งกริยา ยสฺส
แห่งการกะใด สมภาวียติ ย่อมถูกยกย่อง สพฺพวิเสเสน โดยเฉพาะว่า
การกะทั้งปวง, ตํ การกํ การกะนั้น วุตฺตํ ถูกเรียกแล้ว กรณํ นาม
ว่าชื่อกรณะ.

อนึ่ง ท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่า

การกะใด ถูกยกย่องว่าเป็นเหตุแห่งการสำเร็จกริยาโดยพิเศษกว่า
การกะทั้งปวง, การกะนั้น ท่านเรียกชื่อว่า กรณะ

ปน ก็ ตํ กรณะนั้น ทฺวิธํ มี ๒ อย่าง อชฺฌตฺติกาพาหิรวเสน ด้วยอำนาจแห่งอชฌตฺติกากรณะ
(เครื่องมือภายใน) และพาหิรกรณะ (เครื่องมือภายนอก).

ก็ กรณะนั้น มี ๒ อย่าง คือ (๑) อชฌตฺติกากรณะ เครื่องมือภายใน (๒) พาหิรกรณะ
เครื่องมือภายนอก

ยถา เช่น (๑) หตฺเถน กมฺมํ โกรติ ย่อมกระทำซึ่งงานด้วยมือ, จกฺขุณา รูปํ ปสฺสตี
ย่อมเห็นซึ่งรูปด้วยตา, มนสา ธมฺมํ วิญฺญาเย รุํแล้วซึ่งธรรมด้วยใจ. (๒) ทาทฺเตน วิหโย
ลฺภนาตี ย่อมเกี่ยวซึ่งข้าวทั้งหลายด้วยเคียว, อคฺคิณา กุฎฺฐิ ฉมาเปตี ย่อมเผาซึ่งกระท่อมด้วยไฟ.

ตติยาตี บทว่า “ตติยา” อธิกาโร ตามไปไกล.

๒๙๓. กตฺตฺริ จ. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสฺสูตร)

ตติยา ตติยาวิภตฺติ (โหตี) ย่อมลง กตฺตฺริ จ ในกัตฺตฺการกะด้วย.

ลงตติยาวิภตฺติ ในกัตฺตฺการกะด้วย

ตติยาวิภตฺติ ตติยาวิภตฺติ โหตี ย่อมลง ลิงฺคมฺหา หลังจากลิงค์ กตฺตฺริ จ การเก
ในกัตฺตฺการกะด้วย.

หลังจากลิงค์ ลงตติยาวิภตฺติ ในกัตฺตฺการกะด้วย

ตติยา ตติยาวิภตฺติ (โหตี) ย่อมลง อิตฺถมฺภูตลฺกฺษณฺเ ในอรรถอิตถมฺภูตลฺกฺษณฺเ
(เล่าความจริง) กริยาปวคฺเค ในกริยาปวคฺเค (ทำอย่างรวดเร็ว) ปุพฺพสฺทิสฺสมฺนตฺถลฺกฺษณฺเ
มิสฺสทฺสทิลตฺถาทิโยเค ในที่ประกอบด้วย ปุพฺพ (ก่อน) สฺทิส (เหมือน) และ สม คัพฺท์ (เสมอ)
คัพฺท์อันมีอรรถว่าอฺน (พร้อม) ประกอบด้วย กลห (ทะเลาะ) นิปฺถ (นุ่มนวล) มิสฺสท (ผสม) สฺทิล
(อ่อนหวาน) และ อตฺถ คัพฺท์ (ความต้องการ) เป็นต้น กาลทฺฐาเนสุ ในอรรถกาลเวลาและระยะทาง

ทั้งหลาย **ปัจจุตตกมมตถปนญจมียตถาทิสฺส (อตฺเตสฺส) จ** และในอรรถทั้งหลายมีอรรถปฐมาวินิจฉัย ทุตติยาวิภัตติ และปัญจมีวิภัตติเป็นต้น **จคฺคหณฺน** ด้วย **จ คัพฺพ**.

ลงตติยาวิภัตติ ในอรรถอิตถัมภุตลักษณะ (เล่าความจริง) กิริยาปวัคคะ (ทำอย่างรวดเร็ว) ในที่ประกอบด้วย **บุพฺพ (ก่อน) สทิสฺ (เหมือน) และ สม คัพฺพ (เสมอ) คัพฺพอันมีอรรถว่า อุณ (พร้อม) กลห (ทะเลาะ) นิปุณ (นุ่มนวล) มิสฺสก (ผสม) สขิล (อ่อนหวาน) และ อดฺธ คัพฺพ (ความต้องการ) เป็นต้น** ในอรรถกาลเวลาและระยะทาง ในอรรถปฐมาวินิจฉัย ทุตติยาวิภัตติ และปัญจมีวิภัตติเป็นต้น

จ ก็ กตฺตา กัตตุ โภ คืออะไร.

๒๙๔. โย กโรติ ส กตฺตา. (๔ บท, สันญญาสูตร)

โย การกะใด กโรติ ย่อมกระทำ ส การกะนั้น กตฺตา ชื่อว่ากัตตุ.

การกะใด กระทำ การกะนั้น ชื่อว่ากัตตุ

โย การกะใด อดฺตปฺปธานุ หุตฺวา มีตนเป็นประธาน **กโรติ ย่อมกระทำ กิริยํ** ซึ่งกิริยา, **โส การกะนั้น กตฺตฺสญฺโย โหติ** มีชื่อว่ากัตตุ.

การกะใดมีตนเป็นประธาน ทำกิริยา การกะนั้นชื่อว่ากัตตุ

โส กัตตุการกะนั้น ติวโร มี ๓ อย่าง **อิติ** คือ (๑) **สุทฺธกตฺตา** การกะผู้ทำกิริยาเอง (๒) **เหตุกตฺตา** การกะผู้ใช้ให้คนอื่นทำกิริยา (๓) **กมฺมกตฺตา** การกะผู้สำเร็จกิริยาได้ง่าย.

ตตฺถ ในบรรดากัตตุทั้งหลายเหล่านั้น **โย กัตตุใด กโรติ ย่อมกระทำ กิริยํ** ซึ่งกิริยา **สยเมว** ด้วยตนเองนั้นเทียว **โส กัตตุนั้น สุทฺธกตฺตา** ชื่อว่าสุทฺธกัตตุ. **โย กัตตุใด อดฺณํ** ยังการกะอื่น **สมตฺถํ** ผู้สามารถ **กาตุํ** เพื่อกระทำ **อกโรนฺตํ** ผู้ยังไม่ทำ **โยเชติ** ย่อมให้ประกอบ **กมฺมนิ** ในการทำงาน **โส กัตตุนั้น เหตุกตฺตา** ชื่อว่าเหตุกัตตุ. **ยถา** เช่น **คนตุํ สมตฺถโ** **เทวทตฺโต** นายเทวทัตมีความสามารถเพื่อไป, **ตมญฺโย ปโยเชติ** บุคคลอื่นยอมใช้ซึ่งนายเทวทัตนั้น **คมยติ** **เทวทตฺตุนติ** ประโยคว่า “ยังนายเทวทัตยอมให้ไป” (**ลิจฺฉมติ**) ย่อมสำเร็จ.

บรรดากัตตุเหล่านั้น กัตตุใด กระทำกิริยาเอง กัตตุนั้น ชื่อว่าสุทฺธกัตตุ, กัตตุใดใช้การกะอื่น ผู้สามารถทำ แต่ยังไม่ทำ ให้ทำงาน กัตตุนั้น ชื่อว่าเหตุกัตตุ, เช่น นายเทวทัตมีความสามารถไป บุคคลอื่นก็ใช้นายเทวทัตนั้นให้ไป จึงมีประโยคว่า “คมยติ เทวทตฺตํ ใช้นายเทวทัตให้ไป”

ปน ก็ ตตฺถ ตตฺถ ในวากยะนั้นๆ **ยํ เหตุวตฺถนิตฺสสนํ** การแสดงซึ่งอรรถเหตุใด **คจฺจนติ** **เทวทตฺโต, ตมญฺโย ปโยชยติ** **คมยติ** **เทวทตฺตุนติ** ว่า “นายเทวทัตยอมไป, บุคคลอื่นยอมใช้ซึ่งนายเทวทัตนั้น จึงมีประโยคว่า ยังนายเทวทัตยอมให้ไป” (**อตฺถิ**) มีอยู่, **ตมฺปิ** การแสดงซึ่งอรรถเหตุนั้น **วุตฺตํ** อันท่านกล่าวแล้ว **สามตฺถิตฺยทฺสสนวเสน** ด้วยอำนาจแห่ง

งการแสดงซึ่งความเป็นผู้สามารถ **คเหตุพพิ** อันนั้กศึกษาพึงถือเอา **อิติ** โดยนัยนี้. ยทิ
หากว่า **อญญถา** เป็นอย่างอื่น **สยเมว คจจติ** ย่อมไปเองนั้นเทียว ก็ จะมีประโยชน์อะไร
ปโยชกพฺยาปาเรณ ด้วยความพยายามของผู้ใช้ **ตตฺถ** ในวากยณั้น. **อกโรนฺตํ พเลน** การยติ,
ปาสาณํ อญฺญาปยตีติอาทิกํ จ (อุททาหรณํ) อุททาหรณั้เป็นต้นว่า “ยังการกะผู้ไม่กระทำยอมให้ทำ
ด้วยกำลัง, ยังก่อนหินยอมให้ตั้งขึ้น” **น สิขุเมยฺย** ไม่อาจสำเร็จได้.

ก็ในวากยณั้ นั้กศึกษาควรเข้าใจว่า “การแสดงอรรถเหตุว่า นายเทวท้ตไปได้, บุคคลอื่น
ก็ใช้นายเทวท้ตนั้น จึงมีประโยคว่า ‘ใช้นายเทวท้ตให้ไป’ นั้น” ท่านกล่าวแสดงตามความสามารถ,
ถ้าเป็นอย่างอื่น คือ ไปเองได้ ความพยายามของผู้ใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร, ส่วนอุททาหรณั้เป็นต้นว่า
“ใช้กำลังบังคับผู้ไม่กระทำให้ทำ, สั่งก่อนหินให้ตั้งขึ้น” ไม่สามารถสำเร็จได้

ปน ก็ **เอตฺถ** ในอรรถเหตุกั้ตตุนั้ **กตฺตาติ** บทว่า “กตฺตา” **วตฺตเต** ย่อมตามไป.

๒๙๕. โย กาเรติ ส เหตุ. (๔ บท, สัญญาสูตร)

โย กั้ตฺตฺโต **กาเรติ** ย่อมใช้ให้กระทำ **ส กั้ตฺตุนั้** **เหตุ** **กตฺตา** ชื่อว่า
เหตุกั้ตฺต.

กั้ตฺตฺโต ให้กระทำ **กั้ตฺตุนั้** ชื่อว่าเหตุกั้ตฺต

โย กั้ตฺตฺโต **กตฺตารั้** ยังผู้สามารถกระทำ **กาเรติ** ย่อมให้กระทำ **โส** **กั้ตฺตุนั้** **เหตุสญฺโฆ**
โหติ ชื่อว่าเหตุ **กตฺตา** **จ** และชื่อว่ากั้ตฺต. **เหตุกตฺตฺตฺสญฺญา** การตั้งชื่อว่าเหตุกั้ตฺต (โหติ)
ยอมมี **อิติ (อิมินา)** ด้วยสูตรนี้.

กั้ตฺตฺโต ใช้ผู้สามารถกระทำให้กระทำ **กั้ตฺตุนั้** ชื่อว่าเหตุกั้ตฺต, **มีการตั้งชื่อว่าเหตุกั้ตฺต**
ด้วยสูตรนี้

ปน ส่วน **โย กั้ตฺตฺโต** **ปฏิจฺจ** อาศัยแล้ว **กริยั้** ซึ่งกริยา **ปรสฺส** ของบุคคลอื่น
กมฺมภูโตปิ แม้เป็นกัมมะ **สยเมว สิขุณฺโณ** **วีย** **โหติ** เป็นเหมือนสำเร็จอยู่ด้วยตนเองนั้นเทียว
สุกรตฺตา เพราะเป็นของกระทำได้โดยง่าย, **โส** **กั้ตฺตุนั้** **กมฺมกตฺตา** **นาม** ชื่อว่ากัมมกั้ตฺต.
ยถา เช่น **สยั** **กริยเต** **กโฏ** เสื่อย่อมสำเร็จเอง, **สยเมว** **ปจฺเจเต** **โอทโน** ข้าวยอมสุกเองนั้นเทียว
อิติ ดั้งนี้เป้นต้น.

ส่วน **กั้ตฺตฺตึ**ที่อาศัยกริยาของบุคคลอื่น แม้จะเป็นกัมมะ ก็เป็นเหมือนสำเร็จได้ด้วยตนเอง
เพราะเป็นของทำได้ง่าย ชื่อว่ากัมมกั้ตฺต เช่น **สยั** **กริยเต** **กโฏ** เสือสำเร็จเอง, **สยเมว** **ปจฺเจเต**
โอทโน ข้าวสุกเอง เป้นต้น

จ **อนั้** (**เอตํ** **วจนั้**) **ค่านั้** **วุตฺตํ** อันบัณฑิตกล่าวไว้แล้ว **อิติ** ว่า

โย **การโก** **การกะเิด** **อดตฺตฺปฐานอ** มีตนเป็นใหญ่ **กริยั้**

ยังกิริยา นิพฺพตฺเตติ ย่อมให้เกิดขึ้น อปฺปยุตฺโต ปยุตฺโต วา
จะไม่ถูกใช้หรือถูกใช้ก็ตาม, ส การกะนั้น ปวฺจจติ ย่อมถูกเรียก
กตฺตาติ ว่ากัตตุ.

โย การกะใด ปโยชโก (โหติ) เป็นผู้ใช้ กตฺตุนฺ ซึ่งกัตตุ, โส
การกะนั้น กถิตฺ ถูกเรียกแล้ว เหตุกตฺตาติ ว่าเหตุกัตตุ.

โย การกะใด สุกโร กมฺมภูตฺโต เป็นกรรมที่กระทำได้ง่าย, โส
การกะนั้น กถียเต ย่อมถูกเรียก กมฺมกตฺตาติ ว่ากัมมกัตตุ.

อนึ่ง ท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่า

การกะใด มีตนเป็นใหญ่ ทำให้กิริยาเกิดขึ้น จะไม่ถูกใช้หรือถูกใช้ก็ตาม
การกะนั้น ถูกเรียกว่า กัตตุ

การกะใด เป็นผู้ใช้ให้ทำ การกะนั้น ถูกเรียกว่า เหตุกัตตุ

การกะใด เป็นกรรมที่ทำได้ง่าย การกะนั้น ถูกเรียกว่า กัมมกัตตุ

นनु จ จะขอถาม อิติ ว่า สโยโค ชายเตติอาทิสฺ ในอุททาหรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่า
“การประกอบย่อมเกิดขึ้น” กตฺตฺภาโว ความเป็นกัตตุ ชนฺนกริยาย แห่งกิริยาการเกิด อสโต
ของสิ่งที่ไม่ได้อยู่ ปุเร ในกาลก่อน สียา พิงมี กถํ อย่างไร. (ปริหาโร) คำตอบ (มยา)
อันข้าพเจ้า วุจฺจเต จะกล่าว. หิ ก็ สทฺทปฺปโยโค การประกอบศัพท์อุททาหรณ์ โลกสงเกตสิทฺโธ
สำเร็จแล้วตามความจดจำไว้ของชาวโลก, หิ จริงอยู่ โลก ชาวโลก คเหตุวา ถือเอาแล้ว
อวิชฺชมานปี แม้ซึ่งสิ่งที่ไม่ได้อยู่ วิชฺชมานํ วีย เหมือนกับมีอยู่ สทฺทาภิเชยฺยตาย ด้วยความเป็น
อรรถอันศัพท์ควรกล่าว โวหฺรติ ย่อมกล่าว, หิ อีกอย่างหนึ่ง วิกปฺปพฺพุตฺติคหิตากาโรเยว
อาการอันถูกถือเอาด้วยความรู้อันคิดได้นั้นเทียว สทฺเทน อันศัพท์ อภิกถียเต ย่อมกล่าว, ต
ส่วน วตฺตฺสภาวो สภาพของวัตฺต (สทฺเทน) อันศัพท์ น (อภิกถียเต) ย่อมไม่กล่าว. อญฺญตา
โดยประการอื่นอีก วตฺตฺสภาวสจฺฉนิกรณปฺปสงฺโก ความประสงค์จะกระทำให้แจ่มแจ้งในสภาพของ
วัตฺต ปจฺจกฺเขน วีย เหมือนโดยการเห็นชัดเจน สุตฺมยณาณนปี แม้ด้วยสุตฺมยณาณ
จ ด้วย อภาวปฺปสงฺโก ความประสงค์เอาความไม่เป็น มุสวาทกฺทฺทิจฺจิวาทาทินิ
แห่งวาทะทั้งหลายมีมุสวาทะ (พูดปด) และกฺทฺทิจฺจิวาทะ (พูดเพราะความเห็นผิด) เป็นต้น จ
ด้วย สียา พิงมี. ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สทฺทปฺปวตฺติ ความเป็นไปของศัพท์ โหติ ย่อมมี
พฺพุตฺติปริกปฺปิตฺตปญฺจตฺติวเสนปี แม้ด้วยอำนาจแห่งบัญญัติอันคิดได้ด้วยความรู้ อิติ ดั่งนั้น
กตฺตฺการกตา ความเป็นกัตตุการกะ ชนฺนกริยาย แห่งกิริยาการเกิด อสโต สโยคาทิสฺสปี แ
ม้ของสิ่งที่ไม่ได้อยู่แต่ถูกประกอบขึ้น โหติ เอว ย่อมมีนั้นเทียว อิติ ดั่งนี้แล.

ขอถามว่า ในอุททาหรณ์เป็นต้นว่า “การประกอบย่อมเกิดขึ้น” กิริยาการเกิดของสิ่งที่ไม่ได้อยู่
ก่อน ก็เป็นกัตตุได้หรือ, ขอดตอบว่า ก็การประกอบศัพท์อุททาหรณ์ จะสำเร็จได้ตามความจดจำไว้ของ

ชาวโลก, เนื่องจากชาวโลกกล่าวแม้สิ่งที่ไม่ได้อยู่ เหมือนกับมีอยู่ โดยผูกอรรถไว้ในศัพท์แล้ว จึงกล่าว, อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์เองก็กล่าวเอาอาการที่ถือเอาด้วยความรู้อันคิดได้นั้นแหละ ส่วนสภาพของวัตถุ ไม่ถูกศัพท์กล่าวเอา, มีประการอื่นอีก ความประสงค์ที่จะทำให้แจ่มแจ้งในสภาพของวัตถุ เหมือนได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยสุดมยญาณ และประสงค์ไม่ให้เป็นมุสาวาทะ (พูดปด) และกุกฏฐิวาทะ (พูดเพราะความเห็นผิด) เป็นต้น เพราะฉะนั้น ความเป็นไปของศัพท์ก็มีได้แม้ด้วยอำนาจบัญญัติอันคิดได้ด้วยความรู้ กิริยาการเกิดแม้ของสิ่งที่ไม่ได้อยู่แต่ถูกประกอบขึ้น จึงเป็น กัตตุการกะได้แล

(โบราณจารย์โย) โบราณจารย์ อาท กล่าวไว้แล้ว ยถา อย่างไร, (อาท) กล่าวไว้แล้ว (มณฺฐสาຍ) ในคัมภีร์มณฺฐสา ยิติ ว่า

สทฺโท ศัพท์ โวหารวิสโย มีบัญญัติเป็นที่ตั้ง น เอกนตปรมตฺติโก ไม่ใช่มีอรรถปรมตฺถ์อย่างเดียว, อตฺโถ อรรถ พุทธิสงกฺปิโต อันท่านคิดได้ด้วยความรู้ ปวฺจจติ ย่อมถูกเรียก ตสฺสตฺโถติ ว่า “อรรถของศัพท์นั้น”, หิ จริงอยู่ สโยโค ชายเต ยิติ ในอุทาหรณ์ว่า “การประกอบย่อมเกิด” สโยโค การประกอบ กตฺตา ภวติ เป็นกัตตุ ชาติยา ของกิริยาการเกิด วิชฺชมาโนว เหมือนกับมีอยู่ คหิตตฺตา เพราะถูกถือเอา พุทธิยา ด้วยความรู้.

ศัพท์ มีบัญญัติเป็นที่ตั้งก็มี ไม่ใช่มีอรรถปรมตฺถ์อย่างเดียว, อรรถที่ท่านคิดได้ด้วยความรู้ ถูกเรียกว่า “อรรถของศัพท์นั้น”, จริงอยู่ในอุทาหรณ์ว่า “สโยโค ชายเต การประกอบย่อมเกิด” การประกอบเป็นกัตตุของกิริยาการเกิดเหมือนกับมีอยู่ เพราะถูกถือเอาด้วยความรู้

ตติยา ตติยาริภตฺติ (โหติ) ย่อมลง ตตฺร ในอรรถ(อนภิหิต)กัตตุนั้น. (ยถา) เช่น ชินเน เทลิตฺโต ธมฺโม พระธรรมอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว, พุทฺเธน ชิตฺโต มาโร มารอันพระพุทธเจ้าชนะแล้ว, อหิโน ทญฺโจะ นโร คนอันงูกัดแล้ว, พุทฺเธน โปธิโต โลโก สัตว์โลกอันพระพุทธเจ้าให้รู้แล้ว, สทฺเธหิ การิตฺโต วิหาโร วิหารอันผู้มีศรัทธาทิ้งหลายให้สร้างแล้ว.

(ตติยา) ตติยาริภตฺติ น ภวติ ย่อมไม่ลง อภิหิตฺเต ในอภิหิตกัตตุ. (ยถา) เช่น กญฺํ กโรติ เทวทตฺโต นายเทวทัตย่อมกระทำซึ่งเสีย, กาวเรติ วา หรือย่อมให้กระทำ.

(อุทาหรณานิ) อุทาหรณ์ทั้งหลาย ลกฺขณฺเ ในลักษณะ อิตฺถมฺภูตฺตสฺส แห่งความเป็นจริง (โหนฺติ) ย่อมมี. สา ภินฺเนน สีเสน ปคฺขรฺนฺเตน โลหิตฺเตน ปฏฺวิสฺสุทฺธานํ อฺชฺฌาเปติ นางกาลีนั้น มีศีรษะแตกโลหิตไหลอาบป้องร้องแล้วต่อบุคคลผู้คั่นเคยทั้งหลาย, อฺนฺนปฺลยฺพนฺธเนน ปตฺเตน อญฺญํ นวํ ปตฺตํ เจตาเปยฺย (ภิกษุ)มีบาตรอันมีรอยปะยังไม่ถึง ๕ แห่ง ขอซึ่งบาตรใบใหม่อื่น, ติทฺถนฺทเกน ปริพฺพาชกมฺทุกฺขิ ได้เห็นแล้วซึ่งปริพาชกมิไม่ทำอันผูกด้วยเชือก ๓ เส้น.

(อุทาหรณานิ) อุทาหรณ์ทั้งหลาย **อปวคฺเค** ในกิริยาที่รวดเร็ว. **เอกาเหเนว พาราณสี** ปายาลี ไปถึงแล้วซึ่งพาราณสีโดยวันเดียวเท่านั้น, **นวหิ มาเสหิ** วิหาร์ **นิฏฺฐาเปลิ** ยังวิหารให้เสร็จแล้วโดยเดือนทั้งหลาย ๙ เดือน, **โยชเนน อธิตํ พุยาकरणํ** ไวยากรณ์ถูกสวดไปโดยหนทาง ๑ โยชน์. **กิริยาปวคฺโคติ** คำว่า “กิริยาปวคฺโค” **กิริยาย อาสุํ ปรินิฏฺฐาปนํ** คือการทำกิริยาให้สำเร็จโดยเร็ว.

(อุทาหรณานิ) อุทาหรณ์ทั้งหลาย **ปุปฺพาทิโยเค** ในที่ประกอบด้วย **ปุปฺพ** ศัพท์เป็นต้น. **มาเสน ปุพฺโพ** ผู้(เกิด)ก่อนโดยเดือน, **ปิตรรา สทิสโส** ผู้เช่นกับบิดา, **มาตตรา สโม** ผู้เสมอกับแม่, **กหาปณน อุโน** ผู้พร้อมด้วยกษาปณ์ เงินขาดมือ, **ธเนน วิกโล** ผู้ขาดแคลนด้วยทรัพย์คนยากจน, **อลินา กลโห** การทะเลาะกันเพราะดาบ แย่งดาบกัน, **อจาเรน นิปุโณ** ผู้ละเอียดอ่อนโดยความประพฤติ ผู้มีมารยาทงาม, **วากาย นิปุโณ** ผู้ละเอียดอ่อนโดยวากา ผู้กล่าวคำไพเราะ, **คุเสน มิสฺสํ** คลุกด้วยน้ำอ้อยงบ, **ติเลน มิสฺสํ** คลุกด้วยงา, **วากาย สทิสโส** ผู้อ่อนหวานด้วยวากา ผู้มีวากาอ่อนหวาน, **มณินา อตุโถ** ผู้ต้องการด้วยแก้วมณี ผู้อยากได้แก้วมณี, **ธเนน อตุโถ** ผู้ต้องการด้วยทรัพย์ ผู้อยากได้ทรัพย์, **ปิตรรา ตุโลย** ผู้เสมอกับบิดา คนเหมือนพ่อ.

(อุทาหรณานิ) อุทาหรณ์ทั้งหลาย **กาลทฺฐาเนสุ** ในกาลเวลาและระยะทางทั้งหลาย. **มาเสน ภูณฺชติ** ย่อมบริโภคน้ำทั้งเดือน, **โยชเนน คจฺจติ** ย่อมไปทั้งโยชน์.

ปจฺจตุเต ในอรรถปฐมาวีรัตติ. **อตุตนาว อตุตนาํ สมฺมณฺนติ** ตนเองย่อมสมมติซึ่งตน.

กมฺมตุเถ ในอรรถกรรม(ทุติยาวิรัตติ). **ติเลหิ เขตฺเต** **วปติ** ย่อมหว่านลงซึ่งงาทั้งหลายในนา.

ปญฺจมิยตุเถ ในอรรถปัญจมีวิรัตติ. **สุมฺมุตฺตา มยํ เตน มหาสมฺเณน** เราทั้งหลายหลุดรอดแล้วจากพระมหาสมณะนั้น.

๒๙๖. **สหาทิโยเค จ.** (๒ บท, วิรัตติวิธีสูตร)

ตติยา ตติยาวิรัตติ (โหติ) ย่อมลง **สหาทิโยเค จ** ในที่ประกอบด้วย **สห** ศัพท์เป็นต้นด้วย.

ลงตติยาวิรัตติ ในที่ประกอบด้วย สห ศัพท์เป็นต้น

ตติยาวิรัตติ ตติยาวิรัตติ โหติ ย่อมลง **ลิจฺคมหา** หลังจากลึงค์ **โยเค** ในที่ประกอบด้วย **สห สทฺธิ** **สมํ** **นानา** **วินา** **อลํ** **กึ** **อิจฺเจวมาทึหิ** ด้วยศัพท์ทั้งหลายมี **สห สทฺธิ** **สมํ** **นานา** **วินา** **อลํ** และ **กึ** อย่างนี้เป็นต้น. (**ตติยา**) **ตติยาวิรัตติ (โหติ)** ย่อมลง **สหตุเถปิ** แม้ในอรรถของ **สห ศัพท์ จสทฺเทน** ด้วย **จ ศัพท์**.

หลังจากลิ่งค์ ลงตติยวิภตติ ในที่ประกอบด้วย สห สทฐี สมํ นานา วินา อลํ และ กิ คัพทเป็นต้น, ลงตติยวิภตติ ในอรรธ สห คัพท ด้วย จ คัพท

ตตถ ในที่ประกอบด้วยคัพททั้งหลายเหล่านั้น โยโค การประกอบ สหสทฐเทน ด้วย สห คัพท สมภวติ ย่อมมี กิริยาคณทพสมวาเย ในที่เป็นไปพร้อมกับการิยา คุณ และทัพพวัตถุ.

ในที่ประกอบด้วยคัพทเหล่านั้น การประกอบด้วย สห คัพท จะมีในที่เป็นไปพร้อมกับการิยา คุณ และทัพพวัตถุ

ยถา เช่น วิตถุเกณ สห วตตติ ย่อมเป็นไปพร้อมด้วยวิตถ, ปุตเตน สห ฐโล ผู้ฉ้วนพร้อมทั้งบุตร, อนุตเววาลิกสทฐีวิหริเกหิ สห อาจริยูปชฎายานํ ลาโภ ลากเกิดขึ้นแก่อาจารย์และอุปัชฌาย์ทั้งหลาย พ ร ็ อ ม ต ั ว ย อ ัน เ ต ว า ลี ก แ ล ะ ส ั ท ธิ วิหริกทั้งหลาย, นิสีทิ ภควา สทฐี ภิกขุสัสมน พระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้ว พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์, สหสเสน สมํ มิตา ฐุกกำหนดไว้เสมอด้วย ๑ พัน (ตั้งไว้ ๑ พันถ้วน), สพเพหิ เม ปิเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว (ภวิสสติ) ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวง(จักมี)แก่เรา, สัสม วินาปี คคเคน อุโปสถํ กเรยเย สงฆ์ควรกระทำซึ่งอุโบสถ แม้จะเว้นจากพระคัคคะ, อลํ เต อิต วาเสน พอแล้วแก่ท่านด้วยการอยู่ในที่นี้, กิ เม เอเกณ ตินุณน ปริเสน ถามทสฺสินา จะมีประโยชน์อะไรแก่เราด้วยบุรุษผู้มีกำลังผู้ข้ามไปคนเดียว, กิ เต ชฎาหิ ทุมเมธ ฐุก่อนดาบสผู้มีปัญญาทราวม จะประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชฎาทั้งหลาย, กิ เต อชินสาฎิยา จะประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยผ้าหนึ่งเสื่อ.

(อุททาหรณานิ อุททาหรณ์ทั้งหลาย) สหตถเ ในอรรธของ สห คัพท (ยถา เช่น) เทวทตโต ราชคหํ ปาวิลิ โกกาลิเกน ปจจนาสมณน พระเทวทตต์เข้าไปแล้วสู่เมืองราชคฤห์พร้อมด้วยพระโกกาลีเกผู้ติดตาม(ผู้เป็นปัจจนาสมณะ), ทุกุโข พาเลหิ สวาโส การอยู่ร่วมกับด้วยคนพาลทั้งหลาย เป็นทุกข.

๒๙๗. เหตุวตถเ จ. (๒ บท, วิภตติวิธิสุตฺร)

ตติยา ตติยวิภตติ (โหติ) ย่อมลง เหตุวตถเ จ ในอรรธเหตุด้วย.

ลงตติยวิภตติ ในอรรธเหตุด้วย

โยคคคหณ โยคคัพท อนวตตเต ย่อมติดตามมา อิท ในสูตรนี้. ตติยวิภตติ ตติยวิภตติ โหติ ย่อมลง ลิงคฺมหา หลังจากลิ่งค์ เหตุวตถเ ในอรรธเหตุ เหตุวตถุปโยเค จ และในที่ประกอบด้วยคัพทที่มีอรรธเหตุ.

โยคคัพทติดตามมาในสูตรนี้ด้วย, หลังจากลิ่งค์ ลงตติยวิภตติ ในอรรธเหตุ และในที่ประกอบด้วยคัพทที่มีอรรธเหตุ

การณฺ์ เหตุการณฺ์ ทิฏฺฐสามตฺตฺติยํ อันมีความสามารถให้เห็นได้ กิสมฺมญฺจึ ผล ในผล
ทุกอย่าง เหตุ ชื่อว่าเหตุ. โสเยว เหตุนั้นนั่นแหละ อตฺตโล (โหด) เป็นอรรถ (เหตุวตฺตโล)
ชื่อว่าเหตุวตฺตละ. ตสฺมี เหตุวตฺตเถ ในอรรถเหตุนั้น.

เหตุการณฺ์ที่สามารถให้เห็นได้ในผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่าเหตุ, เหตุนั้นนั่นแหละเป็นอรรถ
จึงชื่อว่าเหตุวตฺตละ, ในอรรถเหตุนั้น

(ยถา เช่น) อนฺเนน วสฺติ ย่อมอยู่ได้เพราะข้าว, ฌมฺเมน วสฺติ ย่อมอยู่ได้เพราะธรรม,
วิชฺชาเยน วสฺติ ย่อมอยู่ได้เพราะปัญญาญาณ.

(บุคคล) บุคคล วสฺโล โหด เป็นคนเลว ชจฺจา เพราะชาติกำเนิด
น ก็หาไม่, พฺราหฺมโณ โหด เป็นคนดี ชจฺจา เพราะชาติกำเนิด น
ก็หาไม่, วสฺโล โหด เป็นคนเลว กมฺมฺนา เพราะการกระทำ, พฺราหฺมโณ
โหด เป็นคนดี กมฺมฺนา เพราะการกระทำ.

บุคคล จะเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่, จะเป็นคนดีเพราะชาติ
กำเนิดก็หาไม่, เป็นคนเลวก็เพราะการกระทำ,
เป็นคนดีก็เพราะการกระทำ.

ทานน โภควา เป็นผู้มีโภคทรัพย์เพราะการให้ทาน, อจาเรน กุสฺสิ เป็นผู้ดีมีตระกูลเพราะ
ความประพฤติ.

ปาณิ มือ เต ของท่าน กามทฺโท ให้สิ่งที่น่าปรารถนา
เกิน เพราะเหตุอะไร, ปาณิ มือ เต ของท่าน มจฺจุสฺสโว
อันให้สิ่งที่หวานขึ้นไหลออก เกน เพราะเหตุอะไร, ปุณฺณํ บุญ อิชฺฌตฺติ
ย่อมสำเร็จ ปาณิมฺหิ ในมือ เต ของท่าน เกน พฺรหฺมจฺริเยน เพราะ
การประพฤติอันประเสริฐอย่างไร.

เพราะเหตุอะไร หรือ มือ ของท่าน จึงให้สิ่งที่
น่าปรารถนา, เพราะเหตุอะไร หรือ มือ ของท่าน
จึงให้สิ่งที่หวานขึ้นไหลออก, เพราะการประพฤติธรรมอันประเสริฐ
อะไรหรือ บุญจึงสำเร็จบนฝ่ามือของท่าน

(อุทฺทาหรณานิ อุทฺทาหรณฺ์ทั้งหลาย) เหตุวตฺตลปฺปิโยเค ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถเหตุ.
(วสฺติ ย่อมอยู่ได้) เกน นิमितฺเตน เพราะเหตุอะไร, (วสฺติ ย่อมอยู่ได้) เกน ปฺปิโยเชน เพราะ
เหตุอะไร, (วสฺติ ย่อมอยู่ได้) เกน ญฺเจน เพราะเหตุอะไร, เกน เหตุนา วสฺติ ย่อมอยู่ได้เพราะ
เหตุอะไร.

๒๙๘. สดตมยตุเถ จ. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสฺตร)

ตติยง ตติยงวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง สดตมยตุเถ จ ในอรรถสัดตมิตัวย.

ลงตติยงวิภตฺติ ในอรรถสัดตมิตัวย

ตติยงวิภตฺติ ตติยงวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ลิงคฺมหา หลังจากลิงคฺ สดตมยตุเถ จ ในอรรถสัดตมิตัวย.

หลังจากลิงคฺ ลงตติยงวิภตฺติ ในอรรถสัดตมิตัวย

อัย (ตติยง) ตติยงวิภตฺตินี้ (โหติ) ย่อมลง กาลทฺธานทิสงเทสทิสฺ จ ในอรรถทงหลายมิกาลสัดตมิตัว ระยะเวลา ทิศ และสทงทงเป็นตง.

ตติยงวิภตฺตินี้ ลงในอรรถกอลสัดตมิตัว ระยะเวลา ทิศ และสทงทงเป็นตง

(ยถง เช่น) เตน สมยง ในสมยงนง, เตน กอลง ในกอลงนง, กอลง ฅมฺมสฺสวณง การฟงธรรมในกอล, โส โว มมจฺยงยง สดถง ธรรมและวินยงนงจะเป็นสทงทงของเธอทงหลายมิกอลลวงไปแห่งเรง, มงเสน ภูยชติ ย่อมบริภคในหนึ่งเดือน, โยชเนน ฅวติ ย่อมวิงไป ในหนึ่งโยชนง, ปฺรตฺถิมเณ ฅตรภฺจ (รภชติ) ทงวฅตรฐย้อมรภคในทิสตงวันออก, ทภฺชเณน วิรฺุพฺพทง ทงววิรฺุพฺพทงย้อมรภคในทิสคิต, ปจฺฉิมเณ วิรฺุพฺพทง ทงววิรฺุพฺพทงย้อมรภคในทิสตงวันตค, อุตฺตเรน กสิวนฺโต ชโนมมปเรน จ (ติภฺจติ) เมืองกสิวันตงย้อมตงตั้งอยู่ในทิสเหนือ และเมืองชโนมมตงตั้งอยู่ในทิสตงรชง, ยง ภควง เตนปสฺงกมิมิ พระผู้มีพระภคปฺรทงบอยู่ในสทงทงทงใด ฅงไปเฝงแล้ว ในสทงทงนง อิจจาทิมิ ดงนงเป็นตง.

๒๙๙. ยงนงคฺวิกงโร. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสฺตร)

องคฺวิกงโร ควมฟิการแห่งร่งกย (ลภฺชียเต) ย่อมถูกสงเกตรู้ ยง ด้วยอวัยวะใด, ตติยง ตติยงวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง ตตฺถ ทงอวัยวะนง.

อวัยวะใดฟิการ ลงตติยงวิภตฺติทงอวัยวะนง

วิกงโร ควมฟิการ องคฺโน แห่งร่งกย ลภฺชียเต ย่อมถูกสงเกตรู้ ยง พยงอิมตง องคเณ ทงอวัยวะอ้นฅงรูกงเป็นโรคฺใด, ตติยงวิภตฺติ ตติยงวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ตตฺถ ทงอวัยวะนง. จ สงหรับ เอตฺถ ในสฺตรนง องคฺ อวัยวะ อสฺส ของร่งกยนง อตฺถิมิอยู่ อิติ เพราะเหตุนง องคฺ ฅืออวองคะ, สรือรือ ได้แก่งกย.

อวัยวะใดสงเกตรูกงเป็นโรคฺฟิการ ลงตติยงวิภตฺติทงอวัยวะนง, อวัยวะของร่งกยนง ฅืออวองคะ ได้แก่งกย

อกุชชา กาโณ บอดด้วยตา, หตุเถน กุณิ ง้อยด้วยมือ, ปาเทน ขณฺโซ เขยกด้วยเท้า,
ปิฏฺจยา ขุขฺโซ ค่อมด้วยหลัง.

๓๐๐. วิเสสเน จ. (๒ บท, วินิฉัยวิธิตฺต)

ตติยา ตติยาวินิฉัย (โหติ) ย่อมลง วิเสสเน จ ในอรรถวิเสสเนด้วย.

ลงตติยาวินิฉัย ในอรรถวิเสสเนด้วย

วิเสสิตัพพํ บทอันควรทำให้พิเศษ วิเสสียติ ย่อมถูกทำให้พิเศษ อเนน ด้วยบทขยายนี้
อิตติ เพราะเหตุนี้ วิเสสนํ ชื่อว่าวิเสสเน, โคตฺตาทิ ได้แก่โคตรเป็นต้น. ตติยาวินิฉัย ตติยาวินิฉัย
โหติ ย่อมลง ตสฺมี วิเสสนตฺเถ ในอรรถวิเสสเนนั้น โคตฺตนาชชาติสิปปวโยคุณสงฺขาเต
อันได้แก่ โคตร ชื่อ ชาติ ศิลปะ วัย และคุณ. (ตติยา) จ และตติยาวินิฉัย (โหติ) ย่อมลง
ปกฺติอาทิตฺติ หลังจากศัพท์ทั้งหลายมี ปกฺติ เป็นต้น จสทฺเทน ด้วย จ ศัพท์.

บทที่ควรทำให้พิเศษ ท่านก็ทำให้พิเศษด้วยคำขายนี จึงชื่อว่าวิเสสเน, ลงตติยาวินิฉัย
ในอรรถวิเสสเนนั้น อันได้แก่ โคตร ชื่อ ชาติ ศิลปะ วัย และคุณ, และลงตติยาวินิฉัยหลังจาก ปกฺติ
ศัพท์เป็นต้น ด้วย จ ศัพท์.

โคตฺเตน โคตฺโม นาโถ พระพุทฺธเจ้าพระนามว่าโคตมโดยพระโคตร,

โส พระเถระนั้น วิสฺสุโต เป็นผู้ปรากฏแล้ว สาริปฺตฺโตติ นามเน
โดยนามว่าสาริปฺตฺตฺร ปญฺญา จ (โหติ) และเป็นผู้มีปัญญา, พุทฺโธ
พระพุทฺธเจ้า ขตฺติโย เป็นกษัตริย์ ชาตฺยา โดยพระชาติ อปฺปปฏิปกฺคโล
(โหติ) เป็นผู้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ โลก ในโลก, โสปี แม้นุคคณฺนั้น
ปพฺพชิตฺโต อหุ เป็นผู้บวชแล้ว ตํ ในวันนั้น สนฺโต เป็นผู้สงบ
สตฺตวสฺสลิโก เป็นผู้มียายุ ๗ ขวบ ชาตฺยา โดยการเกิด อนุสฺสาเสยฺย
สามารถพร้าสอน มํ ซึ่งเรา (อหํ) เรา สมฺปญฺจฺฉามิ จักรับไว้
มตฺถเก บนกระหม่อม.

พระเถระนั้น ปรากฏโดยนามว่าสาริปฺตฺตฺร ทั้งเป็นผู้มีปัญญา, พระพุทฺธเจ้า
ทรงเป็นกษัตริย์โดยพระชาติ ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในโลก, หากผู้นั้น
สามารถพร้าสอนเราได้ เราก็จักรับไว้บนกระหม่อม

สิปปเนน นพฺกาโร โส ผู้นั้นเป็นช่างสานโดยศิลปะ, เอกฺกนฺติโส วยฺสา เป็นผู้มียายุ ๒๙ โดยวัย,
วิชฺชชยฺ สาทฺฐ เป็นคนดีโดยวิชาความรู้, ปญฺญาย สาทฺฐ เป็นคนดีโดยปัญญา, ตปฺสา อุตฺตโม
เป็นผู้สูงสุดโดยความเพียรกล้า, สุวณฺเณน อภิรุโป เป็นผู้รูปงามโดยผิวพรรณงามดุจทอง.

(ตติยา ตติยาวินิฉัย โหติ ย่อมลง) ปกฺติอาทิตฺตฺติ ที่ศัพท์ทั้งหลายมี ปกฺติ เป็นต้น. ปกฺติยา

อภิวุโป เป็นผู้รูงปงามโดยปรกตติ, เยภุยุเยน มตฺตติกา เป็นดินเหนียวโดยมาก, สเมน ชาวติ ย่อมวิ่งไปอย่างสม่าเสมอ, วิสเมน ชาวติ ย่อมวิ่งไปอย่างไม่สม่าเสมอ, ทฺวิโทณฺน ธณฺณํ กิณฺณตติ ย่อมซื้อซึ่งข้าวเปลือกโดยราคา ๒ ทะนาน, สหฺสเสณ อสฺสเก กิณฺณตติ ย่อมซื้อซึ่งม้าทั้งหลายโดยราคา ๑ พัน อิจฺจาทิ ดังนี้เป็นต้น.

๓.๔. จตฺตติวิภตฺตยตฺตเกท (สมฺปทานการก)

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของจตฺตติวิภตฺตติ

จตฺตติ จตฺตติวิภตฺตติ (โหติ) ย่อมลง กสฺมี อตฺเต ในอรรณโหน.

ลงจตฺตติวิภตฺตติในอรรณโหน

๓๐๑. สมฺปทานे จตฺตติ. (๒ บท, วิภตฺตติวิธิสฺตร)

จตฺตติ จตฺตติวิภตฺตติ (โหติ) ย่อมลง สมฺปทานे ในอรรณสํปทานะ.

ลงจตฺตติวิภตฺตติ ในอรรณสํปทานะ

จตฺตติวิภตฺตติ จตฺตติวิภตฺตติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมฺหา หลังจากลิงค์ สมฺปทานการก ในอรรณสํปทานการกะ.

หลังจากลิงค์ ลงจตฺตติวิภตฺตติ ในอรรณสํปทานการกะ

ก็ จ สมฺปทานํ ก็สํปทานะคืออะไร.

๓๐๒. ยสฺส ทาทฺตุกาโม โจรฺเจเต ชาวยเต วา

ตํ สมฺปทานํ. (๗ บท, สํญญาสฺตร)

ทาทฺตุกาโม ต้องการให้ ยสฺส แก่การกะใด โจรฺเจเต ย่อมชอบใจ ยสฺส แก่การกะใด วา หรือวา ชาวยเต ย่อมทรงไว้ให้ ยสฺส แก่การกะใด, ตํ การกะนั้น สมฺปทานํ (โหติ) มีชื่อว่าสํปทานะ.

ต้องการให้แก่การกะใด ชอบใจแก่การกะใด หรือทรงไว้ให้แก่การกะใด, การกะนั้น ชื่อว่าสํปทานะ

ทาทฺตุกาโม ต้องการให้ ยสฺส วา แก่การกะใดก็ตาม โจรฺเจเต ย่อมชอบใจ ยสฺส วา แก่การกะใดก็ตาม ชาวยเต ย่อมทรงไว้ให้ ยสฺส วา แก่การกะใดก็ตาม, ตํ การกํ การกะนั้น สมฺปทานสณฺณํ โหติ มีชื่อว่าสํปทานะ. ปทียเต อันเขายอมมอบให้ สมฺมา ด้วยดี อสฺส

แก่การกะนั้น อิติ เพราะเหตุนั้น (ต) การกะนั้น สมฺปทาน ชื่อว่าสัมปทานะ, ปฏิคคาหก
ได้แก่ผู้รับ.

ต้องการให้แก่การกะใด ชอบใจแก่การกะใด หรือทรงไว้ให้แก่การกะใด การกะนั้น
ชื่อว่าสัมปทานะ, การกะผู้ที่เขาเต็มใจมอบให้ ชื่อว่าสัมปทานะ ได้แก่ผู้รับ

ปน ก็ ต สัมปทานการกะนั้น ติวธัม มี ๓ ประการ อนินวารณชฺเฌสนานุมติวเสน ด้วยอำนาจ
แห่งอนินวารณะ (การไม่ห้าม) อัชฌณะ (การเชื่อเชิญ) และอนุมติ (การอนุญาต) ทิยฺยมานสฺส
ซึ่งวัตถุอันเขาให้อยู่.

สัมปทานการกะ(ผู้รับ)นั้น มี ๓ อย่าง คือ ไม่ได้ห้าม เชื่อเชิญ และอนุญาต วัตถุอันเขาให้อยู่
(อนินวารณ) ในสัมปทานการกะที่ไม่ได้ห้าม ยถา เช่น พุทฺธสฺส ปุပ္ผิ ยชติ ย่อมถวาย
ซึ่งดอกไม้แต่พระพุทฺธ, โปธิรุกขสฺส ชลํ ททาติ ย่อมให้ซึ่งน้ำแก้วนโธ.

อชฺเชสนเน ในสัมปทานการกะผู้เชื่อเชิญ. ยาจกานํ ฌนํ ททาติ ย่อมให้ซึ่งทรัพย์แก่ขอทาน.

อนุมติยํ ในสัมปทานการกะผู้อนุญาต. ภิกฺขุณํ ทานํ เทติ
ย่อมให้ซึ่งทานแก่ภิกษุทั้งหลาย.

(ไปราณาจริโย) โบราณจารย์ อาห กล่าวไว้แล้ว ยถา อย่างไร, (อาห) กล่าวไว้แล้ว
(มณฺชฺสาโย) ในคัมภีร์มณฺชฺสา อิติ ว่า

หิ จะกล่าวโดยสังเขป สมฺปทานํ สัมปทานะ วุตตํ ท่านกล่าวไว้แล้ว
ติธา โดย ๓ ประการ อนินวารณารานาพฺภณญฺยวเสน ด้วยอำนาจแห่ง
อนินวารณสัมปทานะ (ผู้รับไม่ได้ห้าม) อารานาสัมปทานะ (ผู้รับเชื่อเชิญ)
และอัพภณญฺยสัมปทานะ (ผู้รับอนุญาต) (ยถา เช่น) รุกฺขยาจกภิกฺขุโว
รุกฺขสฺส ยาจกานํ และ ภิกฺขุณํ

โบราณจารย์กล่าวไว้อย่างไร, กล่าวไว้ในคัมภีร์มณฺชฺสาว่า

จะกล่าวโดยสังเขป สัมปทานะ(ผู้รับ)ท่านกล่าวไว้ ๓ ประการ คือ
(๑) อนินวารณสัมปทานะ (ผู้รับไม่ได้ห้าม) (๒) อารานาสัมปทานะ
(ผู้รับเชื่อเชิญ) และ (๓) อัพภณญฺยสัมปทานะ (ผู้รับอนุญาต) เช่น รุกฺขสฺส
ยาจกานํ และ ภิกฺขุณํ

ทาทูกาโมติ บทว่า “ทาทูกาโม” ก็ มีประโยชน์อะไร. (สมฺปทานนิเสถนตฺถํ มีประโยชน์ต์
อการห้ามซึ่งสัมปทานะ ยถา เช่น) รณฺโถ ทณฺฑํ ททาติ ย่อมให้ซึ่งค่าปรับของพระราชา.

ปน ส่วน (อุทฺทาหรณานิ) อุทฺทาหรณทั้งหลาย โรจนาทิสฺสุ ในอรรถทั้งหลายมี ความชอบ เป็นต้น
(โหนติ) ย่อมมี. สมณสฺส โรจเต สจฺจํ ความจริงย่อมชอบแก่สมณะ, มายสฺมานตานมฺปิ
สํเสโก รุกฺขจิตฺถ การทำลายสงฆ์อย่าได้ชอบแก่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเลย, ยสฺสายสฺมโต ชมติ

ย่อมชอบแก่ท่านผู้มีอายุรูปใด, เทวทตฺตสฺส สฺวณฺณจฺจตฺตํ ธารยเต ยถฺยทตฺโต นายยญฺญทฺที่
ดยอมนกัณไวซึ่งฉัตรทองแก่นายเทวทตฺ.

สมฺปนทานํ วาติ จ บทว่า “สมฺปนทานํ” และ “วา” วตฺเตเต ย่อมตามไป.

๓๐๓. ลีลาฆ-หนุ-จา-สป-ธาร-ปีห-กูธ-ทฺหิสฺส-อุสุย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-
อนฺนุปตฺติคฺคิน-ปฺพพุกตฺตาโรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตฺมตฺถาลมตฺถ-มณฺเณ-
นาทรปฺปาณินิ คตฺยตฺถกมฺมณิ อาสีสฺตถ-สมฺมุติ-ภิกฺขยสฺตตฺมยตฺถเอสุ
จ. (๔ บท, สัณฺญาสุตร)

(ยํ การก) การกะใด (วตฺเตเต) ย่อมเป็นไป ลีลาฆ-หนุ-จา-สป-ธาร-ปีห-กูธ-
ทฺหิสฺส-อุสุย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-อนฺนุปตฺติคฺคิน-ปฺพพุกตฺตาโรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตฺมตฺถาลมตฺถ-มณฺเณ-
นาทรปฺปาณินิ ในที่ประกอบด้วย ลีลาฆ หนุ จา สป ธาร ปีห กูธ ทฺห อีสฺส อุสุย ราธ และ
อิภฺข ฐาตุ / ที่ประกอบด้วยอรรถอันเปลี่ยนมาจากกัตตาในวากยะหน้าของ สฺ ฐาตุที่มี ปติ และ
อา อยู่หน้า / ที่ประกอบด้วยอรรถอันเปลี่ยนมาจากกัตตาในวากยะหน้าของ คิ ฐาตุที่มี อนฺ และ
ปติ อยู่หน้า / ที่ประกอบด้วยฐาตุที่มีอรรถว่าบอก / อรรถเพื่อประโยชน์ของกิจยานั้นๆ / อรรถ ตุ
ปัจจย / อรรถของ อลํ คัพฺท / อรรถอันไม่ใช่สัตว์ที่ไม่ต้องเคารพในเวลาประกอบด้วย มน ฐาตุ
คตฺยตฺถกมฺมณิ ในกรรมของฐาตุที่มีอรรถว่าไป อสีสฺตถ-สมฺมุติ-ภิกฺขยสฺตตฺมยตฺถเอสุ จ และในที่
ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถว่าปรารถนา / ที่ประกอบด้วย สมฺมุติ คัพฺท ภิกฺขย คัพฺท / และในอรรถ
สัตตมมีวิภัตติทั้งหลาย, (ตํ การก) การกะนั้น สมฺปนทานํ (โหติ) มีชื่อว่าสมฺปนทานะ.

การกะใด เป็นไปในที่ประกอบด้วย ลีลาฆ หนุ จา สป ธาร ปีห กูธ ทฺห อีสฺส อุสุย ราธ
และ อิภฺข ฐาตุ / ที่ประกอบด้วยอรรถอันเปลี่ยนมาจากกัตตาในวากยะหน้าของ สฺ ฐาตุที่มี ปติ และ อา
อยู่หน้า / ที่ประกอบด้วยอรรถอันเปลี่ยนมาจากกัตตาในวากยะหน้าของ คิ ฐาตุที่มี อนฺ และ ปติ อยู่หน้า
/ ที่ประกอบด้วยฐาตุที่มีอรรถว่าบอก / อรรถเพื่อประโยชน์ของกิจยานั้นๆ / อรรถ ตุ ปัจจย / อรรถของ
อลํ คัพฺท / อรรถไม่ใช่สัตว์ที่ไม่ต้องเคารพในเวลาประกอบด้วย มน ฐาตุ / ที่กรรมของฐาตุที่มีอรรถว่าไป
/ ที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถว่าปรารถนา / ที่ประกอบด้วย สมฺมุติ คัพฺท ภิกฺขย คัพฺท / และในอรรถ
สัตตมมีวิภัตติ, การกะนั้น ชื่อว่าสมฺปนทานะ

อิทํ สุตฺรนี้ จตฺตฺปทํ มี ๔ บท. (ยํ การก) การกะใด (วตฺเตเต) ย่อมเป็นไป (อิเมสุ
จาเนสุ) ในที่ทั้งหลายเหล่านี้ อิติ คือ ลีลาฆ กตฺถเน, หนุ อปนยเน, จา คตินิวตฺตมฺหิ, สป
อกโกเส, ฐร ธารเน, ปีห อิจฺฉายํ อิติ เอเตสํ ฐาตฺตฺนํ ปโยเค ในที่ประกอบด้วยฐาตุทั้งหลายเหล่านี้คือ
ลีลาฆฐาตุในอรรถสรรเสริญ, หนุฐาตุในอรรถนำออกหรือทิ้ง, จาฐาตุในอรรถห้ามไป, สปฐาตุในอรรถดำ,
ฐรฐาตุในอรรถทรงไว้, ปีหฐาตุในอรรถปรารถนา กูธ โภเป, ทฺห ชิฆฺสายํ, อีสฺส อีสฺสายํ, อุสุย
โทสาวิกรเณ อิจฺเจเตสํ ตทตฺถวาจินฺนจ ฐาตฺตฺนํ ปโยเค จ ในที่ประกอบด้วยฐาตุทั้งหลายเหล่านี้

คือ กุชธาตุในอรรถโกธ, ทุหธาตุในอรรถทำลาย, อิสุธธาตุในอรรถริษยา, อุสุยธาตุในอรรถกล่าวหา, และในที่ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายที่กล่าวอรรถของธาตุเหล่านั้น ราช หีสาส์ราเชสุ, อิกข ทสฺสนงเกสฺสติ อิมสฺ ปโยเค จ ในที่ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายเหล่านี้คือ ราชธาตุในอรรถเบียดเบียนและยินดีทั้งหลาย, อิกขธาตุในอรรถเห็นและทำเครื่องหมายทั้งหลาย ปติอาปุพฺพสฺส สฺ สวณฺติ อิมสฺส จ อนุปติปุพฺพสฺส คิ สทฺเทติ อิมสฺส จ ปุพฺพกตฺตา จ อรรถที่เปลี่ยนมาจากกัตตาในวากยะของธาตุนี้คือ สฺธาตุในอรรถฟัง ที่มี ปติและอา อยู่หน้า และกัตตาในวากยะของธาตุนี้คือ คิธาตุในอรรถส่งเสียง ที่มี อนุและปติ อยู่หน้า อาโรจนตฺถปฺปโยเค ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรถว่า บอก ตทตฺเถ ในอรรถเพื่อประโยชน์ของกิจยานั้นๆ ตมตฺเถ ในอรรถ ตูํ ปัจจัย อลฺมตฺถปฺปโยเค จ ในที่ประกอบด้วยอรรถ อลํ คัพฺทํ มณฺญตฺถปฺปโยเค อนาทเร อปฺปาณินิ จ ในอรรถอันไม่ใช่สัตว์ที่ไม่ต้องเคารพในเวลาประกอบด้วย มน ธาตุ คตฺยตฺถานํ กมฺมฺนิ จ ในกรรมของธาตุทั้งหลายที่มีอรรถว่าไป อสฺสิตฺถปฺปโยเค จ ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรถแสดงความปรารถนาดีหรืออวยพร สมฺมุติภฺยฺยปฺปโยเคสฺ จ ในที่ประกอบด้วยสมฺมุติและภฺยฺยคัพฺทํทั้งหลาย สฺตตฺมยตฺเถ จ และในอรรถ สัตตมวิภัติ, ตํ กมฺมาทิกการํ การกะมีกรรมเป็นต้นนั้น สมฺปทานสฺสณํ โหติ มีชื่อว่า สัมปทานะ.

สูตรนี้มี ๔ บท, กัมมการกะเป็นต้นอันเป็นไปในที่เหล่านี้ คือ (๑) ในที่ประกอบด้วย ลิลาสฺธาตุในอรรถสรรเสริญ, หนฺธาตุในอรรถนำออกหรือทิ้ง, จาธาตุในอรรถห้ามไป, สปฺธาตุในอรรถดำ, ธรธาตุในอรรถทรงไว้, ปิหธาตุในอรรถปรารถนา (๒) ในที่ประกอบด้วย กุชธาตุในอรรถโกธ, ทุหธาตุในอรรถทำลาย, อิสุธธาตุในอรรถริษยา, อุสุยธาตุในอรรถกล่าวหา, และในที่ประกอบด้วยธาตุที่กล่าวอรรถของธาตุเหล่านั้น (๓) ในที่ประกอบด้วย ราชธาตุในอรรถเบียดเบียนและยินดี, อิกขธาตุในอรรถเห็นและทำเครื่องหมาย (๔) อรรถที่เปลี่ยนมาจากกัตตาในวากยะของ สฺธาตุในอรรถฟัง ที่มี ปติและอา อยู่หน้า และกัตตาในวากยะของ คิธาตุในอรรถส่งเสียง ที่มี อนุและปติ อยู่หน้า (๕) ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรถว่าบอก (๖) ในอรรถเพื่อประโยชน์ของกิจยานั้นๆ (๗) ในอรรถ ตูํ ปัจจัย (๘) ในที่ประกอบด้วยอรรถ อลํ คัพฺทํ (๙) ในอรรถอันไม่ใช่สัตว์ที่ไม่ต้องเคารพในเวลา ประกอบด้วย มน ธาตุ (๑๐) ในกรรมของธาตุที่มีอรรถว่าไป (๑๑) ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรถ แสดงความปรารถนาดีหรืออวยพร (๑๒) ในที่ประกอบด้วยสมฺมุติและภฺยฺยคัพฺทํ (๑๓) ในอรรถ สัตตมวิภัติ มีชื่อว่าสัมปทานะ

(สมฺปทานํ) ชื่อว่าสัมปทานะ ปหิณฺติ-กปฺปติ-ปโหติ-อุปฺมาณฺชลิกรณ-ผาสฺ-อตุล-เสยฺยปฺปภฺตฺติโยเค จ ในที่ประกอบด้วย ปหิณฺติคัพฺทํ กปฺปติคัพฺทํ ปโหติคัพฺทํ อุปฺมาคัพฺทํ การทำความเคารพ ผาสฺคัพฺทํ อตุลคัพฺทํ และเสยฺยคัพฺทํเป็นต้น (โหติ) ย่อมมี จสทฺทคฺคฺหณฺณ ด้วยการถือเอาซึ่ง จ คัพฺทํ.

จคัพฺทํ(ในสูตรนี้) รวมเอาการตั้งชื่อว่าสัมปทานะ ในที่ประกอบด้วย ปหิณฺติคัพฺทํ กปฺปติคัพฺทํ ปโหติคัพฺทํ อุปฺมาคัพฺทํ การทำความเคารพ ผาสฺคัพฺทํ อตุลคัพฺทํ และเสยฺยคัพฺทํ

(๑) (จตุตถิ) จตุตถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง **สิลาฆาทีปุโยเค** ในที่ประกอบด้วย **สิลาฆ** ชาติเป็นต้น (โหนติ) ย่อมมี **ดาว** ก่อน. **พทุสสุ** **สิลาฆเต** ย่อมสรรเสริญต่อพระพทุสเจ้า, **อุปัชฌายสุ** **สิลาฆเต** ย่อมสรรเสริญต่อพระอุปัชฌาย์, **อดุโ** **อธิบาย** **โธเมตติ** ว่า ย่อมยกย่อง.

หนุเต **มยฺหเมว** ย่อมลงแก่เรานั้นเทียว, **หนุเต** **ดฺยฺหเมว** ย่อมลงแก่ท่านนั้นเทียว. **อปฺลปตฺติ** **อดุโ** **อธิบาย**ว่า ย่อมลง.

อุปฺติฏฺเจยฺย **สกุยฺปฺตฺตานํ** **วฑฺฒกึ** ช่างไม้ควรอุปัฏฐากแก่ศากยบุตรทั้งหลาย. **จ** สำหรับ **เอตฺถ** ในอุททาหรณ์นี้ **อุปคฺมนํ** การเข้าไปรับใช้ **อุปฺภูจฺานํ** นาม ชื่อว่าการอุปัฏฐาก. **ภิกฺขุสฺส** **ภุชฺมานสุ** **ปาณีเณ** **วา** **วิธฺูปนเณ** **วา** **อุปฺติฏฺเจยฺย** ควรอุปัฏฐากด้วยน้ำดื่มหรือด้วยการพัดแคะภิกษุผู้ฉันอยู่.

ดฺยฺหํ **สฺปเต** ย่อมสบลแก่ท่าน, **มยฺหํ** **สฺปเต** ย่อมสบลแก่เรา, **จ** สำหรับ **เอตฺถ** ในอุททาหรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ **สจฺจกรณํ** การตั้งสัจจะ **สฺปนํ** นาม ชื่อว่าการสบล.

ฉนฺิโกเยว เจ้าหนั้นแล **สมฺปทานํ** ชื่อว่าสัมปทานะ **ธารยตีปุโยเค** ในที่ประกอบด้วย **ธ** ชาติ. **สุวณฺุณํ** **เต** **ธารยเต** ย่อมทรงไว้ซึ่งทองแก่ท่าน, **อิณํ** **ธารยตีติ** **อดุโ** **อธิบาย**ว่า ย่อมทรงไว้ซึ่งหนี้. **ตฺสฺส** **รณฺุโ** **มยฺ นาคํ** **ธารยาม** ข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมทรงไว้ซึ่งช้างแก่พระราชพระองค์นั้น.

อิจฺฉิตฺเตเยว ผู้ที่ถูกปรารณานั้นเทียว (โหติ) ย่อมมี **ปิหฺปุโยเค** ในที่ประกอบด้วย **ปิห** ชาติ. **เทวปิ** **ตฺสฺส** **ปิหฺยฺนตี** **ดาทีโน** แม้เทวดาทั้งหลายย่อมยินดีต่อบุคคลนั้นผู้มีความคงที่, **เทวปิ** **เตสํ** **ปิหฺยฺนตี** แม้เทวดาทั้งหลายย่อมยินดีต่อชนทั้งหลายเหล่านั้น, **สมฺพฺพุทฺธานํ** **สตีมตํ** ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีสติสมบูรณ์. **ปฺตฺเถนฺตีติ** **อดุโ** **อธิบาย**ว่า ย่อมปรารณา.

(๒) (จตุตถิ) จตุตถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง **ปุโยเค** ในที่ประกอบ **โกธาทีอุตฺถานํ** แห่งชาติทั้งหลายที่มีอรรถว่าโกรธเป็นต้น. **ยํ** **ปตี** **โกโป** (อุปฺปุชฺชตี) ความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยซึ่งบุคคลใด, **ตฺสฺส** **กุชฺช** **มฺหาวีร** ข้าแต่ท่านฤๅษีผู้มีความเพียรมาก (ท่าน)จงโกรธต่อพระราชานั้น, **ยทีหํ** **ตฺสฺส** **กุปฺเปยฺยํ** หากว่าเราจะโกรธต่อพระราชพระองค์นั้น.

ทฺุหฺยตี **ทิสานํ** **เมโฆ** เมฆย่อมทำลายต่อทิศทั้งหลาย, **โย** **มิตฺตานํ** **น** **ทฺุพฺภตี** บุคคลใดย่อมไม่ประทุษร้ายต่อมิตรทั้งหลาย, **ตฺิตฺถิยา** **อิสฺสนตี** **สมณานํ** เดี๋ยวรียทั้งหลายย่อมริษยาต่อสมณะทั้งหลาย, **ทฺุชฺชานา** **คฺณวฺนฺตานํ** **อุสฺสุยฺนตี** คนชั่วทั้งหลายย่อมกล่าวหาแก่ผู้มีคุณทั้งหลาย, **กา** **อุสฺสุยา** **วิชานตํ** การกล่าวหาต่อบัณฑิตจะมีประโยชน์อะไร.

(๓) (จตุตถิ) จตุตถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง **ราชิกฺขฺปุโยเค** ในที่ประกอบด้วย **ราช** และ **อิภฺุช** ชาติ (โหนติ) ย่อมมี. **วิปฺุจฺจนํ** การถามโดยอ้อม **ยสฺส** ต่อการกะใด **กมฺมวิชฺยาปนฺตํ** เพื่อการทำความให้ปรากฏ (อดุติ) มีอยู่, (ตํ) การกะนั้น (สมฺปทานํ) ชื่อว่าสัมปทานะ.

ทุตติยา จ ทุตติยวาทิตติด้วย (โหติ) ย่อมลง วาธิตการโต เพราะการตามมาของ วา ศัพท์.

อุทาหรณ์ในที่ประกอบด้วย ราช และ อิกฺข ชาติ, การถามโดยอ้อมต่อการกะใดเพื่อทำการใน หนึ่งปรากฏ การกะนั้น ชื่อว่าสัมปทานะ, ลงทุตติยวาทิตติได้ด้วย เพราะมี วา ศัพท์ตามมา

อาราโธ เม รมฺโณ (โหติ) ความยินดีของเราย่อมมีต่อพระราชา เรามีความยินดีต่อพระราชา, รมฺโณ อปรชฺชติ ย่อมประพฤติผิดต่อพระราชา, ราชานํ วา อปรชฺชติ หรือยอมประพฤติผิดต่อ พระราชาหรือ, กุยาหํ อยุยานํ อปรชฺชามิ ย่อมประพฤติผิดต่อพระคุณเจ้าทั้งหลาย, กุยาหํ อยุเย อปรชฺชามิ วา หรือยอมประพฤติผิดต่อพระคุณเจ้าทั้งหลาย.

อายุสมโต อุปาลิตฺเถรสฺส อุปสมปทาเปกฺโข อุปติสฺโส อายุสมนฺตํ วา นายอุปติสสเป็น ผู้มุ่งอุปสมบทต่อท่านพระอุบาลีเถระผู้มีอายุ หรือสู่ท่านพระอุบาลีเถระผู้มีอายุ.

(๔) ปุพฺพกตฺตา กัตตาในวากยะหน้า ปจฺจาสฺสณฺนูปติคิณานํ ของ สฺ ชาติที่มี ปติ และ อา อยู่หน้า และของ คิ ชาติที่มี อนุ และ ปติ อยู่หน้าทั้งหลาย (สมปทานํ) จ มีชื่อว่าสัมปทานะด้วย. โย กตฺตา กัตตาใด ปุพฺพสฺส กมฺมฺโน ของกรรมอันอยู่ในวากยะหน้า ปจฺจายเเค ในที่ประกอบด้วย ปติ และ อา อุปสํค สฺโนติสฺส ชาติสฺส แห่ง สฺ ชาติ จ และ อนุปติโยเค ในที่ประกอบด้วย อนุ และ ปติ อุปสํค คิณสฺส แห่ง คิ ชาติ (อตฺถิ) มีอยู่, โส กัตตานั้น สมปทานสฺสโย โหติ มีชื่อว่าสัมปทานะ.

กัตตาในวากยะหน้าของ สฺ ชาติที่มี ปติ และ อา อยู่หน้า และของ คิ ชาติที่มี อนุ และ ปติ อยู่หน้า จะเปลี่ยนเป็นสัมปทานะด้วย, กัตตาของกรรมที่อยู่ในวากยะหน้า ในที่มี สฺ ชาติประกอบด้วย ปติ และ อา อุปสํค และในที่มี คิ ชาติประกอบด้วย อนุ และ ปติ อุปสํค จะเปลี่ยนเป็นสัมปทานะ

ยถา เช่น ภควา ภิกฺขุ เอตทวโจ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้แก่ภิกษุทั้งหลาย

เอตฺถ ในวากยะนี้ ภิกฺขุติ บทว่า “ภิกฺขุ” ออกถิตกมฺมํ เป็นออกถิตกรรม (กรรมที่ถูกกิริยากล่าวทีหลัง). เอตฺถติ บทว่า “เอตฺ” กถิตกมฺมํ เป็นกถิตกรรม (กรรมที่ถูกกิริยากล่าวก่อน). ภควา บทว่า “ภควา” กตฺตา เป็นกัตตา ปุพฺพสฺส วจนกมฺมสฺส ของกรรมที่กล่าวในวากยะหน้า.

ในวากยะอุทาหรณ์นี้ บทว่า “ภิกฺขุ” เป็นออกถิตกรรม (กรรมที่ถูกกิริยากล่าวทีหลัง), บทว่า “เอตฺ” เป็นกถิตกรรม (กรรมที่ถูกกิริยากล่าวก่อน), ภควา เป็นกัตตาของกรรมที่กล่าวในวากยะหน้า

ภิกฺขุ ภควโต ปจฺจสฺสโลสุ ภิกฺษุทั้งหลายฟังจบแล้วต่อพระผู้มีพระภาค, อาสฺสณฺนติ พุทฺธสฺส ภิกฺษุ ภิกฺษุทั้งหลายยอมฟังโดยเคารพต่อพระพุทธเจ้า, ตถา เหมือนกันนั้น ภิกฺษุ ชนํ ฌมฺมํ สวาเวติ ภิกฺษุยังชนยอมให้สดับซึ่งธรรม ภิกฺษุแสดงธรรมให้คนฟัง, ตสฺส ภิกฺษุโน ชโน อนุคิณาคิ ชนยอมกล่าวตามต่อภิกษุนั้น, ตสฺส ภิกฺษุโน ชโน ปติคิณาคิ ชนยอมกล่าวตอบต่อภิกษุนั้น, อตฺถโ อธิบาย อิติ ว่า ตํ ยังภิกษุนั้น อุสฺสาหยติ ย่อมให้อุตสาหะ สาธุการทานาทินา ด้วยการให้

ซึ่งสาธุการเป็นต้น.

(เอตฺถ) ในอุทาหรณ์ทั้งหลายเหล่านี้

โย บุคคลใด วเทติ ย่อมกล่าว โส บุคคลนั้น วุจฺจติ ย่อมถูกเรียก กตฺตาคติ ว่า “กัตตุ”, (ยํ วจฺนํ) คำใด วุจฺจติ ถูกกล่าว (ตํ) คำนั้น วุจฺจติ ย่อมถูกเรียก กมฺมฺนฺติ ว่า “กัมมะ”, โย บุคคลใด ปฏิคฺคาหโก เป็นผู้รับ (โสตุชฺชา) วิชาเนียา พิงฺทราบ สมฺปทานํ อิติ ว่าชื่อสัมปทานะ ตสฺส แห่งบุคคลนั้น.

ผู้ใดกล่าว ผู้นั้นเรียกว่า “กัตตุ”, คำใดถูกกล่าว คำนั้นเรียกว่า “กัมมะ”, ผู้ใดรับ ผู้นั้นชื่อว่า “สัมปทานะ”

(๕) (จตุตฺถิ) จตุตฺถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง อาโรจนตฺถุปโยเค ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรธว่าบอก. อาโรเจติ ย่อมบอก ยสฺส แก่การกะใด, ตํ การกะนั้น สมฺปทานํ ชื่อว่าสัมปทานะ. อาโรจยามิ โว ภิกฺขเว ภิกฺขุทั้งหลาย เราจะบอกแก่เธอทั้งหลาย, ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ภิกฺขุทั้งหลาย เราจะบอกแก่เธอทั้งหลาย, อามนฺตยามิ เต มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลแต่พระองค์, อามนฺต โข ตํ คจฺจามาทิ วา หรือบอกซึ่งพระองค์นั้นแล้วจะไป.

จ สำหรับ เอตฺถ ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรธบอกรนี้ จตุตฺถิ จตุตฺถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง เทสนตฺถุททิตฺตปิโยเคปิ แม้ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรธว่าแสดงเป็นต้น อาโรจนตฺถุทตฺตปิโยเคปิ เพราะเป็นธาตุที่มีอรรธว่ากล่าวเหมือนกับอรรธของ อาโรจน คัพพ.

สำหรับ ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรธบอกรนี้ แม้ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรธว่าแสดงเป็นต้น ก็ลงจตุตฺถิวิภัตติได้ เพราะมีอรรธว่ากล่าวเหมือนกับอรรธของ อาโรจน คัพพ

ธมฺมํ โว เทเสสฺสามิ เราจักแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลาย, เทเสตุ ภาณเต ภควา ธมฺมํ ภิกฺขุณฺโณ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่ภิกฺขุทั้งหลายด้วยเถิด, ยถา โน ภควา พุยากรเยยฺย พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่เราทั้งหลายว่าอย่างไร, นิรุตฺติ เต ปวฺกขามิ เราจักบอกนิรุตติแก่ท่าน อิจฺจาติ ดังนี้เป็นต้น.

(๖) (จตุตฺถิ) จตุตฺถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง ตทตฺเต ในอรรธเพื่อประโยชน์ของกิจยานั้น ๆ. สมฺปทานสญฺญา การตั้งชื่อว่าสัมปทานะ จตุตฺถิ จ และการลงจตุตฺถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมมี.

อโตะ วาติ จ บทว่า “อโตะ” และ “วา” วตฺเตตฺเต ย่อมตามไป.

๓๐๔. อาย จตุตฺถุเถกวจนสฺส ตฺ. (๓ บท, อาเทสฺวิธิสฺสูตร)

อาย การอาเทศเป็น อาย จตุตฺถุเถกวจนสฺส แห่งจตุตฺถิวิภัตติฝ่ายเอกพจน์ (ปรสฺส) อันอยู่ข้างหลัง อโตะ จาก อ การันต์ (โหติ) ย่อมมี วา บ้าง.

หลังจาก อ การันต์ อาเทศ ส จตุตถีวิภัติฝ่ายเอกพจน์ เป็น อาย บ้าง

อายาเทโส การอาเทศเป็น อาย จตุตถเอกวจนสุส แห่งจตุตถีวิภัติฝ่ายเอกพจน์ ปรสฺส อันอยู่ข้างหลัง ลิงฺคฺมา จากลิงค์ อการนฺโต อันเป็น อ การันต์ โหติ ย่อมมี วา บ้าง. สรโลปาที วิธีมีการลบสระหน้าเป็นต้น (โหติ) ย่อมมี.

หลังจากลิงค์ที่เป็น อ การันต์ อาเทศ ส จตุตถีวิภัติฝ่ายเอกพจน์ เป็น อาย บ้าง, ลบสระหน้าเป็นต้น

พทุธสุสฺตถาย ฌมฺมสุสฺตถาย สัมมสุสฺตถาย ชีวิตํ ปริจฺจขามิ เราจะสละซึ่งชีวิตเพื่อประโยชน์ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ของพระธรรม เพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์, ปิณฺฑปาตํ ปฏฺิเสวามิ เหนว ทวายน น มทายน น มณฺฑนายน น วิญฺญุนายน เราจะฉันอาหารบิณฑบาต ไม่ใช่เพื่อความสนุก ไม่ใช่เพื่อความมัวเมา ไม่ใช่เพื่อบำรุง ไม่ใช่เพื่อประดับ, อุณฺสุส ปาริปุริยา เพื่อความบริบูรณ์แห่งวัตถุอันพร้อม, อตฺถาย หิตาย สุขาย สํวตฺตติ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข.

(๗) (จตุตถึ) จตุตถีวิภัติ (โหติ) ย่อมลง ตุมฺตเถ ในอรรถ ตุํ ปัจจัย. โลกานุกมฺปาย เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งชาวโลก, โลกมฺนุกมฺปิตฺนฺติ อตฺโถ อธิบายว่า “เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งชาวโลก”, ตถา เหมือนกันนั้น ฌาสฺวิหาราย เพื่อความอยู่ผาสุก.

(๘) อตฺถา อรรถทั้งหลาย อลฺลํททฺสุส แห่ง อลฺ คัพฺทํ อรหฺปฏิทฺเขปะ คือ สมควรและการห้าม.

อลฺ คัพฺทํ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ อรหะ สมควร และ ปฏิทฺเขปะ การห้าม

อรหฺตฺเถ ในอรรถสมควร. อลฺ เม รชฺชํ ความเป็นพระราชาสมควรแก่เรา, อลฺ ภิกฺขุ ปตฺตสุส ภิกษุสมควรแก่บาตร, อกฺขรฺตฺโต ปุริสฺปุคฺคฺโล นาลํ ทารภรณาย ผู้ชายที่เป็นนักเลง การพนันไม่สมควรเพื่อเลี้ยงดูภรรยา, อลฺ มลฺโล มลฺลสุส นักมวยสมควรแก่นักมวย, อรหฺติ มลฺโล มลฺลสุส นักมวยย่อมคู่ควรแก่นักมวย.

ปฏิทฺเขปะ ในอรรถการห้าม. อลฺ เต อธิ วาเสน พอแล้วแก่ท่านด้วยการอยู่ในที่นี้ ห้ามท่านอยู่ในที่นี้, อลฺ เม หิรณฺยสุวณฺเณน พอแล้วแก่เราด้วยเงินและทอง เราไม่รับเงินและทอง, กิ เม เอเกน ตินฺเณน จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา(ด้วยบุรุษนี้)ผู้ข้ามไปคนเดียว, กิ เต ชฎาหิ ทุมฺเมธ นี้เจ้าปัญญาอ่อน จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยชฎาทั้งหลาย, กิ เตตฺถ จตฺมฺภูจฺสุส จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าผู้หมดจด ๔ อย่าง (คือกาย ชาติ เสียง คุณ) ในที่นี้.

(๙) (จตุตถึ) จตุตถีวิภัติ (โหติ) ย่อมลง อปฺปาณินิ กมฺมฺนิเยว ในกรรมอันไม่ให้เป็นสัตว์นั้น เทียว อนาทเร ในการดูหมิ่น มณฺเฑติปฺปโยเค ที่ประกอบด้วย มน ธาตุ. กฏฺจฺสุส ตฺวํ มณฺเฑ ย่อมสำคัญซึ่งท่านเป็นไม้ เข้าใจว่าท่านเป็นไม้, กลิงฺครสุส ตฺวํ มณฺเฑ ย่อมสำคัญซึ่งท่านเป็นท่อนไม้

เข้าใจว่าท่านเป็นท่อนไม้, **ชีวิต** **ติณายปิ น มณฺญมาโน** ไม่สำคัญอยู่ซึ่งชีวิตแม้เท่ากับหญ้า
ไม่ให้ความสำคัญชีวิตเท่าหญ้าเลย.

อนาทเรติ ก็ บทว่า “อนาทเร” มีประโยชน์อะไร. (**จตุตถีนิสเณตถ** มีประโยชน์ต่อการห้ามซึ่ง
จตุตถีวิภัตติ **อาทเร** ในการยกย่อง **ยถา** เช่น) **สุวณฺณํ ตํ มณฺญเ** ย่อมสำคัญซึ่งท่านว่าเป็นทอง
ให้ความสำคัญท่านดังทอง.

อปฺปาณินิ ก็ บทว่า “อปฺปาณินิ” มีประโยชน์อะไร. (**จตุตถีนิสเณตถ** มีประโยชน์ต่อการ
ห้ามซึ่งจตุตถีวิภัตติ **ปาณินิ** ในความเป็นสัตว์ **ยถา** เช่น) **คทฺรภํ ตูมิ มณฺญเ** ย่อมสำคัญ
ซึ่งท่านว่าเป็นลา.

(๑๐) **ทฺฐิตยา ทฺฐิตยวิภัตติ (โหติ)** ย่อมลง **คตฺยตถกมฺม** ในกรรมของธาตุที่มีอรรถว่าไป
จ ด้วย **วาธิการโต** เพราะการตามมาของ **วา ศัพท์**. **อปฺโป สคฺคาย คจฺจติ**
คนจำนวนน้อยย่อมไปสู่สวรรค์, **อปฺโป สคฺคํ คจฺจติ** คนจำนวนน้อยย่อมไปสู่สวรรค์, **นิพฺพานาย**
วชนฺติยา ผู้ไปสู่พระนิพพาน, **มฺลยา** **ปฏิกสฺเสยฺย** ควรชักเข้าสู่อบัติเดิม, **มฺลํ** **ปฏิกสฺเสยฺย**
ควรชักเข้าสู่อบัติเดิม.

(๑๑) (**จตุตถี**) **จตุตถีวิภัตติ (โหติ)** ย่อมลง **อายุภทฺทกฺุสลาทีโยเค** ในที่ประกอบด้วย
อายุ ภทฺท และ กุสล ศัพท์เป็นต้นนั้นเกี่ยว **อาสีสนตเถ** ในอรรถปรารธนาดี. **อายุสมฺโต ทีชายุ**
โหตุ ความอายุยืนงมีแก่ท่าน, **โตอาเทโส** การอาเทศเป็น โต **นฺตุสฺส สวิภตฺติสฺส** แห่ง นฺตุ
ปัจจัย พร้อมทั้งวิภัตติ (**โหติ**) ย่อมมี **โตติตา สสฺมีนาสฺสุติ** ด้วยสูตรว่า “โตติตา สสฺมีนาสฺสุ”.
ภทฺทํ ภวโต โหตุ ความเจริญงมีแก่ท่าน, **กุสฺลํ ภวโต โหตุ** ความดีงมีแก่ท่าน, **อนามยํ**
ภวโต โหตุ ความมีสุขภาพดีงมีแก่ท่าน, **สุขํ ภวโต โหตุ** ความสุขงมีแก่ท่าน, **อดฺธํ ภวโต**
โหตุ ประโยชน์งมีแก่ท่าน, **หิตํ ภวโต โหตุ** ความเกื้อกูลงมีแก่ท่าน, **สุวาคฺตํ ภวโต โหตุ**
ความไปดีมาดีงมีแก่ท่าน, **โสตฺถิ โหตุ สทฺพสฺตตฺตานํ** ความสวัสดิงมีแก่สัตว์ทั้งปวงทั้งหลาย.

(๑๒) (**จตุตถี**) **จตุตถีวิภัตติ (โหติ)** ย่อมลง **สมฺมุติปฺปโยเค** ในที่ประกอบด้วย สมฺมุติ
ศัพท์. **สาธฺว สมฺมุติ เม ตสฺส ภควโต ทสฺสนาย** การมอบหน้าที่แก่เราเพื่อการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
เป็นความดี.

(**จตุตถี**) **จตุตถีวิภัตติ (โหติ)** ย่อมลง **ภิชฺยปฺปโยเค** ในที่ประกอบด้วย ภิชฺย ศัพท์.
ภิชฺยโยโส มตฺตาย โดยยิ่งแก่ประมาณ เกินประมาณ.

(๑๓) (**จตุตถี**) **จตุตถีวิภัตติ (โหติ)** ย่อมลง **อาวิกรณปาตฺถกฺุสลาทีโยเค** ในที่ประกอบ
ด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่ากระทำแจ้งและปรากฏ **สฺตตฺมยตฺเถ** ในอรรถสัตตมวิภัตติ. **ตฺยทฺยจฺจสฺส**
อาวิกรโรมิ เราจะทำให้แจ้งในท่านนั้น (ในสำนักของท่าน) ด้วย, **ตสฺส เม สกฺโก ปาตฺฐโรหิ**
ท้าวสักกะปรากฏแล้วในเรา (ในที่ของเรา) นั้น.

(**จตุตถี**) **จตุตถีวิภัตติ (โหติ)** ย่อมลง **ปหิณาทิกฺุริยาโยเค** ในที่ประกอบด้วยกิริยาการส่งไป

ป็นต้น ฆาสุอาทินามปิโยเค จ และในที่ประกอบด้วยนามศัพท์มี ฆาสุ เป็นต้น จสททุกคหณณ
ด้วยการถือเอาซึ่ง จ ศัพท์.

จ ศัพท์ รวมเอาการลงจุดถวิวิภัตติ ในที่ประกอบด้วยกิริยาการส่งไปเป็นต้น และในที่ประกอบด้วย
นามศัพท์มี ฆาสุ เป็นต้น

ตสฺส ปหิณฺเอยฺย ควรส่งไปแก่บุคคลนั้น, ภิกฺขุณฺโณ ทฺวํ ปาเหฺลสิ ให้ส่งไปแล้วซึ่งทูตแก่ภิกษุที่
ทั้งหลาย, กปฺปติ สมณานํ อาโยโค การพันผ้าย่อมสมควรแก่สมณะทั้งหลาย, เอกสฺส ทินฺนํ
ทฺวินฺนํ ตินฺนํ ปโหติ ท่านที่เขาให้แล้วแก่คนผู้เดียวย่อมเพียงพอแก่คนทั้งหลายสองสามคน, อุปมํ
เต กริสฺสามิ จักกระทำการอุปมาแก่ท่าน, อญฺชลิ เต ปคฺคณฺหามิ จะประคองซึ่งอัญชลีแก่ท่าน
จะไหว้ท่าน. ตถา เหมือนกันนั้น ตสฺส ฆาสุ โหติ ความฆาสุย่อมมีแก่เขา, โลกสฺสโต
อันเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก, มณินา เม อตฺโถ จะมีประโยชน์แก่เราด้วยแก้วมณี, เสยฺโย เม
อตฺโถ ประโยชน์จะประเสริฐสุดแก่เรา อิจฺจาติ ดังนี้เป็นต้น.

จตุตถิติ บทว่า “จตุตถิ” วตฺตเต ย่อมตามไป.

๓๐๕. นโมโยคาสฺวปิ จ. (๓ บท, วิภัตติวิธีสูตร)

จตุตถิ จตุตถิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง นโมโยคาสฺวปิ ในที่ทั้งหลายมีที่ประกอบด้วย
นโม ศัพท์เป็นต้น จ ด้วย.

ลงจตุตถิวิภัตติ ในที่ประกอบด้วย นโม ศัพท์เป็นต้นด้วย

จตุตถิวิภัตติ จตุตถิวิภัตติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมุหา หลังจากลิงค์ นโมสททุกโยเค
ในที่ประกอบด้วย นโม ศัพท์ โสตฺถิสฺวาคตาทีหิ จ โยเค และในที่ประกอบด้วยศัพท์ทั้งหลายมี
โสตฺถิ และ สฺวาคต เป็นต้น.

หลังจากลิงค์ ลงจตุตถิวิภัตติ ในที่ประกอบด้วย นโม ศัพท์ และในที่ประกอบด้วย โสตฺถิ สฺวาคต
ศัพท์เป็นต้น

นโม เต พุทฺธ วิรตฺถุ ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้มีความเพียร ความนอบน้อมแต่พระองค์จึงมี, นโม
โกโรหิ นาคสฺส ท่านจงทำความนอบน้อมแต่พระอรหันต์, นมตฺถุ พุทฺธานํ ความนอบน้อมแต่พระ
พุทธเจ้าทั้งหลายจึงมี, นมตฺถุ โพธิยา ความนอบน้อมแก่โพธิญาณจึงมี, โสตฺถิ ปชานํ ความส
วัสดิ์แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายจึงมี, สฺวาคตฺ เต มหาราช ข้าแต่มหาราช การเสด็จมาดีจึงมีแต่พระองค์,
อโถ เต อทฺวาราคตฺ โอ การมาด้วยงามจึงมีแต่พระองค์.

กาเล ภวิสฺสตีติ จ บทว่า “กาเล” และ “ภวิสฺสตีติ” วตฺตเต ย่อมตามไป.

๓๐๖. ภาววาจิมฺหิ จตุตถิ. (๒ บท, วิภัตติวิธีสูตร)

จตุตฺถิ จตุตฺถิวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง ภาวววจิมฺหิ ในที่มีศัพท์อันกล่าวภาวะ ภวิสฺสติ กาลे ในอนาคตกาล.

ลงจตุตฺถิวิภตฺติ ในที่มีศัพท์กล่าวภาวะ ในอนาคตกาล

จตุตฺถิวิภตฺติ จตุตฺถิวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง ภาวววจิมฺหิ ในที่มีศัพท์อันกล่าวภาวะ ภวิสฺสติ กาลे ในอนาคตกาล. ภวนํ ภาวो ความเป็นไป ชื่อว่าภาวะ.

ลงจตุตฺถิวิภตฺติ ในที่มีศัพท์กล่าวภาวะ ในอนาคตกาล, ความเป็นไป ชื่อว่าภาวะ

ปจฺจิสฺสเต ปจฺจํ วา ปาโก จักฺหุงหรือการหุง ชื่อว่าปากะ, ปากาย วชฺติ ย่อมไปเพื่อจักหุงหรือเพื่อการหุง, ปจฺจํ คจฺจตฺติ อตฺโถ อธิบายว่า “ไปเพื่อหุง”. เหว่ เหมือนกันนั้น โภคาย วชฺติ ย่อมไปเพื่อบริโภค อิจฺจาภิ ดังนี้ เป็นต้น.

๓.๕. ปญฺจมีวิภตฺยตฺถเกท (อปาทานการก)

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของปญฺจมีวิภตฺติ

ปญฺจมี ปญฺจมีวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง กสฺมี อตฺเต ในอรรถไหน.

ลงปญฺจมีวิภตฺติในอรรถไหน

๓๐๗. อปาทานे ปญฺจมี. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสฺสูตร)

ปญฺจมี ปญฺจมีวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง อปาทานे ในอรรถอปาทานะ.

ลงปญฺจมีวิภตฺติ ในอรรถอปาทานะ

ก็ อปาทานํ อปาทานะคืออะไร.

๓๐๘. ยสฺมาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานํ. (๗ บท, สัณฺญาสฺสูตร)

อเปติ ย่อมหลีกเลี่ยงไป ยสฺมา จากการกะเด ภยํ ภยํ ยสฺมา จากการกะเด วา หรือ อาทตฺเต ย่อมเรียนเอา ยสฺมา จากการกะเด, ตํ การกะนั้น อปาทานํ ชื่อว่าอปาทานะ.

หลีกเลี่ยงจากการกะเด ภยจากการกะเด หรือเรียนเอาจากการกะเด, การกะนั้น ชื่อว่าอปาทานะ

อเปติ ย่อมหลีกเลี่ยงไป ยสฺมา วา อวธิโต จากการกะอันเป็นเขตแดนใดก็ตาม ภยํ ภยํ ภวติ ย่อมมี ยสฺมา วา ภยเหตุโต จากการกะอันเป็นเหตุแห่งความกลัวใดก็ตาม อาทาทาติ

ย่อมเรียนเอา วิชฺชํ ซึ่งวิชาความรู้ ยสฺมา วา อภฺชาตารา จากการกะผู้สอนใดก็ตาม, ตํ การกํ การกะนั้น อปาทานสญฺญํ โหติ มีชื่อว่าอปาทานะ.

หลักไปจากการกะอันเป็นเขตแดนใดก็ตาม ภัยเกิดจากการกะอันเป็นเหตุแห่งความกลัวใดก็ตาม เรียนเอาวิชาความรู้จากการกะผู้สอนใดก็ตาม, การกะนั้น มีชื่อว่าอปาทานะ

อุปเนตฺวา หลักไปแล้ว อิโต จากที่นี้ อาททาติ ย่อมถือเอา (อณฺณํ) ซึ่งที่อื่น อิติ เพราะเหตุนี้ อปาทานํ ชื่อว่าอปาทานะ. ปน ก็ ตํ อปาทานการกะนั้น ติวริธํ มี ๓ อย่าง วิสยเภทน โดยประเภทแห่งกิริยาเป็นที่ตั้ง อิติ คือ นิทฺทิกฺขวิสยํ มีกิริยาที่ตั้งอยู่เป็นตัวแสดงให้เห็น อปาทานะ อฺปาตฺตวิสยํ มีการเติมกิริยาให้เป็นที่ตั้งของอปาทานะ อนฺนเมยฺยวิสยํ จ และสามารถ รู้กิริยาอันเป็นที่ตั้งของอปาทานะด้วยการคาดคะเน.

อุปเนตฺวา อิโต อาททาติติ อปาทานํ หลักไปจากที่นี้แล้วถือเอาที่อื่น จึงชื่อว่าอปาทานะ (อป+อา+ทา+ยฺ). อปาทานการกะนั้นมี ๓ อย่าง โดยประเภทกิริยาอันเป็นที่ตั้ง คือ (๑) นิทฺทิกฺขวิสยะ กิริยาที่มีอยู่เป็นตัวแสดงอปาทานะ (มีกิริยาอยู่แล้ว) (๒) อฺปาตฺตวิสยะ อปาทานะ ที่ต้องเติมกิริยาให้เป็นที่ตั้ง (ยังไม่มีกิริยา ต้องเติมเข้ามา) (๓) อนฺนเมยฺยวิสยะ อปาทานะที่จะรู้กิริยาอันเป็นที่ตั้งด้วยการคาดคะเน (คาดคะเนเอา)

นิทฺทิกฺขวิสยํ ชื่อว่านิทฺทิกฺขวิสยะ นิทฺทิกฺขตฺตา เพราะเป็นการแสดงให้เห็น กุริยาวิเสสสุตฺต ซึ่งกิริยาพิเศษ อปาทานสญฺญาวิสยสุตฺต อันเป็นที่ตั้งแห่งชื่ออปาทานะ.

อปาทานะชื่อว่านิทฺทิกฺขวิสยะ เพราะแสดงให้เห็นกิริยาที่มีอยู่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งชื่ออปาทานะ

ยถา เช่น คามา อเปนฺติ มฺนุโย พระมุนีทั้งหลายย่อมหลักไปจากหมู่บ้าน, นครา นิคฺคโต ราชา พระราชาเสด็จออกแล้วจากพระนคร.

จ สำหรับ เอตฺถ ในนิทฺทิกฺขวิสยะนี้ ปาปา จิตฺตํ นิวารเย, ปาปา นิวาเรนฺตฺติอาทิสฺสู ในอุทฺทการณํทั้งหลายเป็นต้นว่า “ควรห้ามซึ่งจิตจากบาป, ย่อมห้ามจากบาป” ภายสํโยคฺพฺพกาปคมนํ การแยกออกจากบาปที่ประกอบในกายอยู่ก่อน นตฺถิ ย่อมไม่มี ยทฺธิปิ แม้ก็จริง, ตถาปิ แม้ถึงอย่างนั้น อปาทานสญฺญา การตั้งชื่อว่าอปาทานะ (โหติ) ย่อมมี อิมิณา จ ด้วย สุตฺตรนี้ด้วย สมฺภวโต เพราะความมีอยู่ อปคมนสฺส แห่งการแยกออก จิตฺตสํโยคฺพฺพกสฺส อันมีประกอบในจิตอยู่ก่อน.

ในนิทฺทิกฺขวิสยอปาทานะนี้ ในอุทฺทการณํว่า “ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ควรห้ามซึ่งจิตจากบาป, ปาปา นิวาเรนฺติ ย่อมห้ามจากบาป” เป็นต้น แม้จะไม่มีการแยกออกจากบาปที่เคยมีอยู่ในกาย ก็จริง แต่เพราะเป็นการแยกออกจากบาปอันเคยมีอยู่ในจิต จึงชื่อว่าอปาทานะด้วยสูตรนี้ได้

ปน ส่วน (อปาทานํ) อปาทานะ ยตฺถ ในที่ใด กตฺวา กระทำแล้ว อปคมนกุริยํ ซึ่งกิริยาการแยกออก อฺปาตฺตํ อหฺมุมาหฺนํ อันถูกนำมาเพิ่มเข้า วิสยํ ให้เป็นที่ตั้ง ปวตฺตติ

ย้อมเป็นไป, ตํ อปาทานะนั้น อูปาตตวิสยํ ชื่อว่าอูปาตตวิสยะ.

ส่วน อปาทานะใด กระทำกิริยาการแยกออกที่ถูกนำมาเพิ่มเข้าเป็นหลัก อปาทานะนั้น ชื่อว่าอูปาตตวิสยะ

ยถา อุกาหารณํ อิติ คือ วลาหกา (นิกขมม) วิชฺโชตเต วิชฺชู สายฟ้าแลบออกจากก้อนเมฆแล้วสว่างไสว, กุสฺสูโลโต (อปเนตฺวา) ปจติ นำออกจากยุ่งแล้วย้อมหุง. จ สำหรับเอตฺต ในอุกาหารณํทั้งหลายเหล่านี้ ปุพฺพกิริยา กิริยาที่กระทำก่อน วลาหกา นิกขมม, กุสฺสูโลโต อปเนตฺวาติ จ คือ “วลาหกา นิกขมม” และ “กุสฺสูโลโต อปเนตฺวา” อชฺฌมาหริยติ ย้อมถูกเพิ่มเข้ามา.

อนฺนเมยฺยวิสยํ อนฺนเมยฺยวิสยะ (ทฏฺฐพฺพ) อันนนักศึกษพิงทราบ ยถา เช่น มาตุรา ปาฏฺฐิปุตฺตเกหิ อภิรฺูปา ชาวเมืองมาตุราทั้งหลายมีรูปร่างมากกว่าชาวเมืองปาฏฐิปุตฺรทั้งหลาย.

หิ จริงฺยอยู่ เอตฺต ในอุกาหารณํนี้ กิริยาวิเสโส กิริยาพิเศษ อนฺนเมยฺโยว อันนถูกคาดคะเน เคนจิ कुณฺน อุกุภิสฺยนฺตฺติติ ว่า “ย้อมยิ่งกว่าด้วยคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง”. ปน ก็ อิตฺ ในอุกาหารณํนี้ อปาทานสญฺญา ชื่อว่าอปาทานะ (โหติ) ย้อมมี วิภตฺตคฺคฺหเณน ด้วย วิภตฺตคัฟฺทํ ทฺูรณฺตฺติกาทิสฺสุดเต ในสูตรที่ขึ้นต้นว่า “ทฺูรณฺตฺติก”.

จริงฺยอยู่ ในอุกาหารณํนี้ กิริยาพิเศษที่ถูกคาดคะเนว่า “ยิ่งกว่าด้วยคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง” ก็ชื่อว่าอปาทานะได้ ด้วย วิภตฺต คัฟฺทํ ในสูตรที่ขึ้นต้นว่า “ทฺูรณฺตฺติก”

จ อนึ่ง (วจณฺ) คำ วุตฺตํ อันท่านกล่าวไว้แล้ว อิติ ว่า

อปาทานํ อปาทานะ มตํ อันท่านรู้แล้ว ติธา โดย ๓ ประการ อิติ คือ กิณฺจจิ นิตฺทิกฺกฐวิสยํ บางอย่างเป็นนิตฺทิกฺกฐวิสยะ กิณฺจจิ อูปาตตวิสยํ บางอย่างเป็นอูปาตตวิสยะ ตถา จ และ กิณฺจจิ อนฺนเมยฺยวิสยํ บางอย่างเป็นอนฺนเมยฺยวิสยะ.

อปาทานะ มี ๓ ประการ คือ บางอย่างเป็นนิตฺทิกฺกฐวิสยะ (มีกิริยาให้เห็น) บางอย่างเป็นอูปาตตวิสยะ (ไม่มีกิริยา ต้องเพิ่มเข้ามา) และบางอย่างเป็นอนฺนเมยฺยวิสยะ (ไม่มีกิริยา คาดเดาเอาเอง)

ตทฺวอ อปาทานะนั้นนั้นแหละ ทฺูริธมฺปิ โหติ มี ๒ ประเภทก็มี จลาจลวเสน ด้วยอำนาจแห่งจละ (เคลื่อนไหว) และอจละ (ไม่เคลื่อนไหว)

อปาทานะมี ๒ ประเภทก็มี คือ จละ (เคลื่อนไหว) และอจละ (ไม่เคลื่อนไหว)

จลํ อปาทานะที่เคลื่อนไหว ยถา เช่น ธาวตา หตฺถิมฺหา ปติโต องฺกุสฺธาริ ควาณฺชาง ที่ถือตะขอดกจากข้างที่กำลังวิ่งไป.

อจลํ อปาทานะที่ไม่เคลื่อนไหว ยถา เช่น ปพฺพตา โอตฺรณฺตฺติ วนฺจรา พรานทั้งหลาย

กำลังลงจากภูเขา.

(อปาทาน) อปาทานะ (โหติ) ย่อมมี ภยเหตุมุหิ ในเหตุแห่งภย. โจรา ภย ชายติ ภยย่อมเกิดจากโจร, ตณฺหยา ชายติ ภย ภยย่อมเกิดจากตณฺหา, ปาปโต อุตตสติ ย่อมสะดุ้งกลัวจากบาป.

(อปาทาน) อปาทานะ (โหติ) ย่อมมี อภฺชาตริ ในผู้สอน. อฺปชฺฌายา ลิกฺขิ คณฺหาติ ย่อมรับซึ่งลิกษาจากพระอฺปชฺฌาย, อจฺริยมฺหา อธิเต ย่อมเรียนจากอาจารย์, อจฺริยโต สฺนมาติ ย่อมฟังจากอาจารย์.

อปาทานนฺติ บทว่า “อปาทาน” อธิกาโร ตามไปไกล.

๓๐๙. ธาตุนามานมุปลศฺคโยคาคีสุวปี จ. (๔ บท, สัณฺญาสูตร)

(ยํ การก) การกะใด (อตุติ) มีอยู่ (ปโยเค) ในที่ประกอบอยู่ ธาตุนามาน แห่งธาตุและนามทั้งหลาย อฺปลศฺคโยคาคีสุวปี จ และในที่ทั้งหลายมีที่ประกอบด้วยอุปสัคเป็นต้น, (ตํ การก) การกะนั้น อปาทาน ชื่อว่าอปาทานะ.

การกะในที่ประกอบด้วยธาตุ นาม และอุปสัค เป็นต้น ชื่อว่าอปาทานะ

ธาตโว จ ธาตุทั้งหลายด้วย นามานิ จ นามทั้งหลายด้วย ธาตุนามานิ ชื่อว่าธาตุและนาม. ตฺยฺตฺตํ การก การกะอันประกอบด้วยธาตุ นาม และอุปสัคเหล่านั้น ปโยเค ในที่ประกอบอยู่ เตสํ อวิหิตลกฺขณานํ ธาตุนามานํ แห่งธาตุและนามทั้งหลายอันยังไม่มีสูตรทำเหล่านั้น อฺปลศฺคโยค จ ในที่ประกอบด้วยอุปสัคด้วย นิปาดโยเค ในที่ประกอบด้วยนิบาต อาทิสทฺเทน จ ด้วยอาทิสัพทด้วย อปาทานสฺสณํ โหติ มีชื่อว่าอปาทานะ.

ธาตโว จ นามานิ จ ธาตุนามานิ ธาตุและนาม ชื่อว่าธาตุนามะ, การกะในที่ประกอบด้วยธาตุและนามอันยังไม่มีสูตรทำเหล่านั้น ในที่ประกอบด้วยอุปสัค และในที่ประกอบด้วยนิบาตที่รวมเอาด้วย อาทิส คัพท ก็ชื่อว่าอปาทานะ

(อปาทาน) อปาทานะ (โหติ) ย่อมมี ธาตุปโยเค ในที่ประกอบด้วยธาตุ ดาว ก่อน. โย อสฺยโห บุคคลใดไม่ถูกข่ม ปราชโยเค ในที่ประกอบด้วย ชิ ธาตุที่มี ปรา อยู่หน้า, ปภโว จุดเริ่มต้น ปภฺโยเค ในที่ประกอบด้วย ภู ธาตุที่มี ป อยู่หน้า, ปกติ จ และปกติ ชายมานสฺส ของวัตถุที่เกิดขึ้นอยู่ ชนโยเค ในที่ประกอบด้วย ชน ธาตุ (อปาทาน) ชื่อว่าอปาทานะ.

ในที่ประกอบด้วยธาตุก่อน, บุคคลที่ไม่ถูกข่ม ในที่ประกอบด้วย ชิ ธาตุที่มี ปรา อยู่หน้า, จุดเริ่มต้น ในที่ประกอบด้วย ภู ธาตุที่มี ป อยู่หน้า, และปกติของวัตถุที่เกิดขึ้นอยู่ ในที่ประกอบด้วย ชน ธาตุ ชื่อว่าอปาทานะ

(ยถา) เช่น พุทฺธสฺมา ปราเชนฺติ อณฺเฑตฺตฺติยา อัญฺเฑริถึยฺทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้จากพระ

พุกุเจ้า, หิมวตา ปภวนติ ปญจ มหันทโย แม่น้ำใหญ่ทั้งหลายห้าสาย ย่อมเริ่มต้นจากภูเขาคิมาลัย, อนวดตมมหา มหาสรา ปภวนติ สระน้ำใหญ่ทั้งหลายย่อมเริ่มต้นจากสระอนดาต, อจิรวติยา ปภวนติ กุณฑโย แม่น้ำน้อยทั้งหลายย่อมเริ่มต้นจากแม่น้ำอจิรวติ, กามโต ชายตี โสโก ความเศร้าโศกย่อมเกิดจากความอยาก, ยสุมา โส ชายเต คินิ ไฟนั้นย่อมเกิดจากวัตถุใด, อรุสุมซาโต ปุตโต บุตรผู้เกิดจากอก, กมมโต ชาต อุนทริย อุนทริยที่เกิดจากกรรม.

นามปุโยเค ในที่ประกอบด้วยนาม (อปาทาน) อปาทานะ (โหติ) ย่อมมี ยุตเต ในที่ประกอบ อญตติตราชิหิ ด้วยศัพท์ทั้งหลายมีศัพท์ที่มีอรรถว่าอื่นและ อิตร ศัพท์เป็นต้น.

ในที่ประกอบด้วยนาม, เป็นอปาทานะในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าอื่น และ อิตร ศัพท์เป็นต้น

(ยถา) เช่น นาญตตททุกขา สมโภติ อื่นจากทุกษ์ย่อมไม่เกิด, นาญถ์ ททุกขา นิรุชตติ อื่นจากทุกษ์ย่อมไม่ดับ, ตโต อญเถน กมเมน ด้วยกรรมอื่นจากกรรมนั้น, ตโต อิตริ อื่นจากนั้น, อุกโต สุกาโต ปุตโต บุตรผู้เกิดดีจากตระกูลทั้งสอง อิจจาติ ดังนี้เป็นต้น.

อุปสคคยุดเตสุ ในที่ประกอบด้วยอุปสคคทั้งหลาย (อปาทาน) อปาทานะ (โหติ) ย่อมมี ยุตเต ในที่ประกอบ อปปริหิ วชชตเถหิ ด้วย อป และ ปริ อุปสคคทั้งหลายที่มีอรรถว่าเว้น, , อาโยเค ในที่ประกอบด้วย อา อุปสคค มริยาทาภิวิตตเถ ในอรรถว่าขอบเขตและแผ่ไป, โยเค จ และในที่ประกอบ ปตินา ปตินิธิปติทานตเถน ด้วย ปติ อุปสคคที่มีอรรถว่าเหมือนและให้แทน.

ในที่ประกอบด้วยอุปสคค, เป็นอปาทานะในที่ประกอบด้วย อป และ ปริ อุปสคคที่มีอรรถว่าเว้น, ในที่ประกอบด้วย อา อุปสคค ในอรรถว่าขอบเขตและแผ่ไป, และในที่ประกอบด้วย ปติ อุปสคคที่มีอรรถว่าเหมือนและให้แทน

ยถา เช่น อปสาลาย आयनुदि वाणिजा पोक้าทั้งหลายย่อมมาโดยเว้นจากศาลา, สาล์ วชชตวาติ อตโต อธิบายว่า เว้นซึ่งศาลา. ตถา เหมือนกันนั้น ปริปพพตา เทโว วสุสติ ฝนย่อมตกอ้อมภูเขา, ปพพตัม วชชตวาติ อตโต อธิบายว่า เว้นซึ่งภูเขา.

มริยาทาย ในอรรถขอบเขต. อาปพพตา เขตต์ นาจรตภูเขา.

อภิวิตมิหิ ในอรรถแผ่ไป. อาพพพตโลกา สทโท อพุกคคจจติ ชื่อเสียงย่อมดังกระฉ่อนไป ปถึงพพพโลก. พพพตโลก อภิวิตตวาติ อตโต อธิบายว่า กระฉ่อนไปสู่พพพโลก.

ปตินิธิมิหิ ในอรรถเหมือนกัน. พุกุสุม ปติ สาริปุตโต ฐมมเทสนาย อาลปติ เตมาส พระสารีบุตรย่อมกล่าวด้วยธรรมเทศนาตลอดสามเดือน เหมือนพระพุกุเจ้า.

ปติทาน ในอรรถแทน. ฐตมสุส เตลสุมา ปติ ททาทิ ย่อมให้เปรียงแก่เขาแทนน้ำมันงา, กนกมสุส หิรญญสุมา ปติ ททาทิ ย่อมให้ซึ่งทองแก่เขาแทนเงิน.

นิปาดยุดเตสุ ในที่ประกอบด้วยนิปาด, โยเค ในที่ประกอบ ริเตนานาวินาที่หิ ด้วยศัพท์ทั้งหลายมี ริเต นานา และ วินา เป็นต้น. ริเต สทฺธมฺมา กุโธ สุขิ ลภติ เว้นจากพระสัทธรรมจะได้ซึ่งความสุขจากที่ไหน, เต ภิกฺขุ นานา กุลา ปพฺพชิตา ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นบวชแล้วจากตระกูลที่แตกต่างกัน, วินา สทฺธมฺมา นตฺถญฺเอย โภจึ นาโถ โลเก วิชฺชติ ที่พึงอื่นสักอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในโลก เว้นจากพระสัทธรรมย่อมไม่มี, อริเยหิ ปุณฺเควายํ ชโน คนผู้นี้แตกต่างจากพระอริยะทั้งหลาย, ยาว พุรฺหมฺโลกา สทฺโท อพฺมุคฺคจฺจติ เสียงย่อมก้องไปถึงพรหมโลก.

ปญฺจมี ปญฺจมีวินัดติ (โหติ) ย่อมลง กาลทฺธานเหหิ หลังจากศัพท์ที่กล่าวกาลเวลาและระยะทางทั้งหลาย กมฺมาปาทานการกมฺมุเขปิ แม้นในท่ามกลางกัมมการกะและอปาทานการกะ อปิคฺคฺหณฺน ด้วยอปิ ศัพท์. ปกฺขสฺมา วิชฺชติ มิคฺ ลุทฺทโก นายพรานย่อมล่าซึ่งเนื้อจากปักษี, วจฺนํ คํอาธิบาย วุตฺตํ อันท่านกล่าวไว้แล้ว อิโต ปกฺขสฺมา มิคํ วิชฺชติตีติ ว่า “ย่อมล่าซึ่งเนื้อจากปักษีนี้ไป” โหติ ย่อมมี. เอวํ เหมือนกันนั้น มาสฺสุมา ภฺยฺยชติ โภชนํ ย่อมบริโภคอาหารจากเดือน, โภสา วิชฺชติ กุณฺชริ ย่อมล่าซึ่งช้างจากระยะหนึ่งโกสะ (๕๐๐ ช่วงคันธนู หรือ ๑ กิโลเมตร).

(ปญฺจมี) ปญฺจมีวินัดติ (โหติ) ย่อมลง ตตฺถตฺตปฺปโยเค จ ในที่ประกอบด้วยเนื้อความของศัพท์เหล่านั้นด้วย ปภฺตุยาทีอตุเถ ในอรรถ ปภฺติ ศัพท์เป็นต้น จสทฺทคฺคฺหณฺน ด้วยการถือเอาซึ่งจ ศัพท์. ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาตียา ชาโต ดูก่อนน้องหญิง เราเกิดโดยอริยชาติแต่กาลใด, ยโต สรามิ อุตฺตานํ ย่อมระลึกถึงซึ่งตนแต่กาลใด, ยโต ปตฺโตสฺมิ วิญฺญุตํ เราเป็นผู้รู้เพียงสาแต่กาลใด, ยตฺวาธิกรณฺเมณํ เหตุแห่งบาปอกุศลนี้(จักมี)จากการไม่สำรวมอินทรีย์ใด, ยโต ปภฺติ เริ่มต้นแต่กาลใด, ยโต ปญฺจาย จํเดิมแต่กาลใด, ตโต ปญฺจาย จํเดิมแต่กาลนั้น อิจฺจาที ดังนี้ เป็นต้น.

๓๑๐. รกฺขณฺตฺถานมิจฺจติ. (๒ บท, สัณฺญาสูตร)

(ยํ การก) การกะใด อิจฺจติ ฎุกปรารณฺนา (ปโยเค) ในที่ประกอบอยู่ รกฺขณฺตฺถานํ แห่งธาตุที่มีอรรถว่ารักษาทั้งหลาย, (ตํ การก) การกะนั้น อปาทานํ ชื่อว่าอปาทานะ.

การกะที่ถูกปรารณาในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรถว่ารักษา ชื่อว่าอปาทานะ

ยํ การกะใด อิจฺจติ ฎุกปรารณฺนา ปโยเค ในที่ประกอบอยู่ รกฺขณฺตฺถานํ ธาตุนํ แห่งธาตุทั้งหลายที่มีอรรถว่ารักษา, ตํ การก การกะนั้น อปาทานสฺญณํ โหติ มีชื่อว่าอปาทานะ. อนิจฺจติ จ และการกะที่ไม่ถูกปรารณา อปาทานสฺญณํ ชื่อว่าอปาทานะ จการาธิการโต เพราะการตามมาของ จ ศัพท์. จ สำหรับ เอตฺถ ในสูตรนี้ นิวารณํ การเฝ้าระวัง ตายนํ จ และการป้องกัน รกฺขณํ ชื่อว่าการรักษา.

การกะที่ถูกปรารณาในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรถว่ารักษา ชื่อว่าอปาทานะ, และการกะที่ไม่

ถูกปรารภนา ก็ชื่อว่าอปาทานะ เพราะมี จ ศัพท์ตามมา, สำหรับในสูตรนี้ การเฝ้าระวังและการป้องกัน ชื่อว่าการรักษา

(อิัจฉิต) อปาทานะที่น่าปรารภนา. กาเก รกขนติ ตณฺฑุลา ย่อมเฝ้าระวังซึ่งกาทั้งหลายจากข้าวสาร, ยวา ปฏิสเสถนติ คาโว ย่อมคอยห้ามซึ่งโคทั้งหลายจากข้าวกล้า.

อนิจฉิต อปาทานะที่ไม่น่าปรารภนา ยถา เช่น ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ควรห้ามซึ่งจิตจากบาป, ปาปา นิวาเรณติ ย่อมห้ามจากบาป, ราชโต วา โจรโต วา อคฺคิโต วา อุกฺกโต วา นานาภยโต วา นานาโรคโต วา นานาอุปททโต วา อารกฺขํ คณฺหนตฺตํ จงถือเอาซึ่งการรักษา จากพระราชา จากโจร จากไฟ จากน้ำ จากภัยพิบัติต่างๆ จากโรคต่างๆ และจากความขัดข้องต่างๆ.

อิัจฉิตมิตติ บทว่า “อิัจฉิต” วัตตเต ย่อมตามไป.

๓๑๑. เยน วาทสฺสนํ. (๓ บท, สัณฺญาสูตร)

เยน อทสฺสนํ การไม่ให้การกะใดเห็น อิัจฉิตํ อันผู้หายไปปรารภนาเอา, (ตํ การก) การกะนั้น อปาทานํ (โหติ) มีชื่อว่าอปาทานะ วา บ้าง.

ผู้หายไปปรารภนาไม่ให้การกะใดเห็น การกะนั้น ชื่อว่าอปาทานะ บ้าง

เยน อทสฺสนํ การไม่ให้การกะใดเห็น อนฺตรธายนฺเตน อันผู้หายไป อิัจฉิตํ ปรารภนาเอา, ตํ การก การกะนั้น อปาทานสญฺญํ (โหติ) มีชื่อว่าอปาทานะ วา บ้าง. อัย สุตฺรํ (โหติ) ย่อมมี อนฺตรธานเว ในเวลาที่มีผู้หายไปเท่านั้น.

ผู้หายไปปรารภนาไม่ให้การกะใดเห็น การกะนั้น ชื่อว่าอปาทานะ, สุตฺรํ ใช้เฉพาะเวลาที่มีผู้หายไปเท่านั้น

(ยถา) เช่น อุปชฌายา อนฺตรธายติ ลิสฺโส ลุกคิษฺยํย่อมหายไปจากพระอุปชฌาย์, นิสฺยตีติ อตฺถโธ อธิบายว่า “หลบซ่อนอยู่”. มาตาปิตุหิ อนฺตรธายติ ปุตฺโต บุตรย่อมหายไปจากมารดาและบิดาทั้งหลาย.

วาทิ บทว่า “วา” ก็ มีประโยชน์อะไร. (อปาทานนิเสถนตฺถํ มีประโยชน์ต่อการห้ามซึ่งอปาทานะ วา บ้าง ยถา เช่น) เขตวเน อนฺตรหิโต หายไป(ปะปนฝูงชน)ในพระเขตวัน.

เยนาคติ บทว่า “เยน” ก็ มีประโยชน์อะไร. (อปาทานนิเสถนตฺถํ มีประโยชน์ต่อการห้ามซึ่งอปาทานะ เยน โดยไม่ประสงค์จะหลบซ่อน ยถา เช่น) ยกฺโข ตตฺถเว อนฺตรธายติ ยักฺษํ ย่อมหายตัวไปในที่นั้นนั่นเทียว.

๓๑๒. ทูรณฺตีกทฺธกาลนิมฺมาน-ตฺวาโลป-ทิสายค-วิภตฺตารปฺปโยค-สฺสุทฺธปฺปโมจน-เหตุ-วิวิตฺตปฺปมาณ-ปฺพุพฺพโยค-พฺพนธ-คฺคุณวจน-

ปณฺห-กถน-โถกาทตฺตฺส จ. (๒ บท, สัณฺญาสูตร)

(ยํ การกํ) การกะใด (อตฺถิ) มีอยู่ **ทฺรตนฺตฺกทฺทกาลนฺมมาน ... โถกาทตฺตฺส** จ ในอรรถ ทฺร (ไกล) อันตฺก (ใกล้) อํททกาลนฺมมานะ (กำหนดระยะทางและกาลเวลา) ตฺวโลปะ (ในที่ลบ ตฺว ปัจจย) ทิสายคคะ (ที่ประกอบด้วย ทิสา คัพฺท) วิภตฺตารปฺปโยคคะ (ที่ประกอบด้วยคัพฺทในอรรถจำแนกและงดเว้น) สฺทฺธปฺปโมจนเหตุวิวิตตฺปมาณปฺพพโยคคะ (ที่ประกอบด้วยคัพฺทในอรรถหมดจด พัน เหตุ สงบ ประมาณ และ ปุพฺพ คัพฺทเป็นต้น) พันธนคฺควจนปฺญหกถนโถกาทตฺต (ที่ประกอบด้วยคัพฺทในอรรถผูก กล่าวคุณ ถาม ตอบ เล็กน้อย เหตุ และคัพฺทที่ไม่ใช่กัตตุ), (ตํ การกํ) การกะนั้น **อปาทานํ (โหติ)** มีชื่อว่าอปาทานะ.

การกะที่อยู่ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถว่า ไกล ใกล้ ระยะทาง กาลเวลา ที่ลบ ตฺว ปัจจย ที่มี ทิสา คัพฺท ที่มีคัพฺทในอรรถจำแนกและงดเว้น ที่มีคัพฺทในอรรถหมดจด พัน เหตุ สงบ ประมาณ ที่มี ปุพฺพ คัพฺทเป็นต้น ที่มีคัพฺทในอรรถผูก กล่าวคุณ ถาม ตอบ เล็กน้อย และที่มีคัพฺทในอรรถที่ไม่ใช่กัตตุ ชื่อว่าอปาทานะ

ยํ (การกํ) การกะใด **อวธิภูตํ** เป็นเขต **เหตุกมฺมาทฺธิภูตํ จ** มีอรรถเหตุและกรรมเป็นต้น (๑) **ทฺรตฺเถ** ในที่ประกอบด้วย ทฺร คัพฺท และคัพฺทที่มีอรรถว่าทฺร (ไกล) (๒) **อนตฺกตฺเถ** ในที่ประกอบด้วย อนตฺก คัพฺท และคัพฺทที่มีอรรถว่าอันตฺก (ใกล้) (๓) **อทฺทนฺมมาน** ในที่กำหนดระยะทาง (๔) **กาลนฺมมาน** ในที่กำหนดกาลเวลา (๕) **ตฺวโลปะ** ในที่มีการลบ ตฺว ปัจจย (๖) **ทิสายคคะ** ในที่ประกอบด้วย ทิสา คัพฺท (๗) **วิภตฺเต** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถจำแนก (๘) **อารตฺตฺปโยคคะ** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถงดเว้น (๙) **สฺทฺธตฺตฺปโยคคะ** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถหมดจด (๑๐) **ปโมจนตฺตฺปโยคคะ** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถพัน (๑๑) **เหตุวตฺเถ** ในที่ประกอบด้วย คัพฺทที่มีอรรถเหตุ (๑๒) **วิวิตตฺตฺปโยคคะ** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถสงบ (๑๓) **ปมาณตฺเถ** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถประมาณ (๑๔) **ปุพฺพโยคคะ** ในที่ประกอบด้วย ปุพฺพ คัพฺท (๑๕) **พฺนฺธนตฺตฺปโยคคะ** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถผูก (๑๖) **คฺควจน** ในที่กล่าวคุณ (๑๗) **ปญฺเห** ในการถาม (๑๘) **กถน** ในการตอบ (๑๙) **โถกตฺเถ** ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถ เล็กน้อย (๒๐) **อกตฺตฺริ จ** และในคัพฺทที่ไม่กล่าวอรรถกัตตุ, **ตํ การกํ การกะนั้น อปาทานสฺถณํ โหติ** มีชื่อว่าอปาทานะ.

การกะใด เป็นเขตอันมีอรรถเหตุและกรรมเป็นต้น (๑) ในที่ประกอบด้วย ทฺร คัพฺท และคัพฺทที่มีอรรถว่าทฺร (ไกล) (๒) ในที่ประกอบด้วย อนตฺก คัพฺท และคัพฺทที่มีอรรถว่าอันตฺก (ใกล้) (๓) ในที่กำหนดระยะทาง (๔) ในที่กำหนดกาลเวลา (๕) ในที่มีการลบ ตฺว ปัจจย (๖) ในที่ประกอบด้วย ทิสา คัพฺท (๗) ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถจำแนก (๘) ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถงดเว้น (๙) ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถหมดจด (๑๐) ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถพัน (๑๑) ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถเหตุ (๑๒) ในที่ประกอบด้วยคัพฺทที่มีอรรถสงบ (๑๓) ในที่ประกอบ

ด้วยศัพท์มีอรรถประมาณ (๑๔) ในที่ประกอบด้วย ปุพพ ศัพท์ (๑๕) ในที่ประกอบด้วยศัพท์มีอรรถผูก (๑๖) ในที่กล่าวคุณ (๑๗) ในการถาม (๑๘) ในการตอบ (๑๙) ในที่ประกอบด้วยศัพท์มีอรรถเล็กน้อย (๒๐) ในศัพท์ที่ไม่กล่าวอรรถกัตตุ การกะนั้น ชื่อว่าอุปาทานะ

ทุดิยา ตติยา จ ฎฐิ จ ทุดิยาวิภัตติ ตติยาวิภัตติ และฉฎฐีวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง ยถาโยค ตามสมควรแก่อุทาหรณ์ จสทฺเทน ด้วย จ ศัพท์.

จ สำหรับ เอตฺถ ในสูตรนี้ ทฎฐิ พิงฺทราบ อิติ ว่า (ปท) บท วุตฺตํ ถูกกล่าวแล้ว สรุเพกเสสํ กตฺวา กระทำให้เป็นสรุเพกเสส ทฺรฺนฺตฺกญฺจ ทฺรฺนฺตฺกตฺถญฺจาทิ ทฺรฺนฺตฺกนฺติ ว่า ‘ทฺรฺศัพท์และอนฺตฺกศัพท์ด้วย ศัพท์ที่มีอรรถว่าทฺรฺและอนฺตฺกด้วย ชื่อว่าทฺรฺนฺตฺกะ’. เตน เพราะเหตุนี้ อุปาทานสญฺญา การตั้งชื่อว่าอุปาทานะ ทฺรฺนฺตฺกปฺปโยเค ในที่ประกอบด้วย ทฺรฺ และ อนฺตฺก ศัพท์ ตทฺตฺเถ จ และในที่ประกอบด้วยศัพท์อันมีอรรถว่าทฺรฺและอนฺตฺกะ โหติ ย่อมมี.

สำหรับสูตรนี้ พิงฺทราบว่า บทว่า “ทฺรฺนฺตฺก” ถูกกล่าวให้เป็นสรุเพกเสสด้วยวิเคราะห์ว่า ‘ทฺรฺนฺตฺกญฺจ ทฺรฺนฺตฺกตฺถญฺจ ทฺรฺศัพท์และอนฺตฺกศัพท์ด้วย ศัพท์ที่มีอรรถว่าทฺรฺและอนฺตฺกด้วย’, ดังนี้ จึงมีการตั้งชื่อว่าอุปาทานะ ในที่ประกอบด้วย ทฺรฺ และ อนฺตฺก ศัพท์ และในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าทฺรฺและอนฺตฺกะ

(๑) (อุปาทาน) อุปาทานะ (โหติ) ย่อมมี ทฺรฺตฺถปฺปโยเค ในที่ประกอบด้วย ทฺรฺ ศัพท์ และศัพท์ที่มีอรรถว่าไกล ตาว กอน. กิ่วทฺโร อิโต นพการคาโม หมูบ้านช่างสานไกลเพียงไรจากที่นี่, ตโต หเว ทฺรฺตรํ วทฺนฺติ ย่อมกล่าวว่าไกลกว่านั้นแล, คามโต นาติทฺรฺ ในที่ไม่ไกลเกินไปจากหมู่บ้าน. อารกา เต โมฆปฺริสา อิมฺสฺมา ธมฺมวินยา โมฆบฺรฺหฺมเหล่านี้เป็นผู้ห่างไกลจากพระธรรมวินัยนี้, อารกา เตหิ ภควา พระผู้มีพระภาคห่างไกลจากบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น.

ทฺรฺตฺถ ในศัพท์ที่มีอรรถว่าทฺรฺ. ทฺรฺโตว นมฺสฺนฺติ ย่อมกราบไหว้แต่ที่ไกลนั้นเทียว, อทฺทส ทฺรฺโตว อาคจฺจนฺตํ มองเห็นบุคคลเดินมาแต่ไกลนั้นเทียว.

(๒) อนฺตฺกตฺถปฺปโยเค ในที่ประกอบด้วย อนฺตฺก ศัพท์ และศัพท์ที่มีอรรถว่าไกล. อนฺตฺกํ คามา สถานที่ไกลจากหมู่บ้าน, อาสนฺนํ คามา ไกลจากหมู่บ้าน, สมิปี คามา ไกลจากหมู่บ้าน, คามสฺส สมิปฺนฺติ อตฺโถ อธิบายว่า สถานที่ไกลแห่งหมู่บ้าน.

ทุดิยา ตติยา จ ทุดิยาวิภัตติและตติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง. ทฺรํ คามํ อาคโต มาจากหมู่บ้านไกล, ทฺรฺนฺ คามนฺ อาคโต มาจากหมู่บ้านไกล, ทฺรฺโต คามา อาคโตติ อตฺโถ อธิบายว่า มาจากหมู่บ้านไกล. ทฺรํ คามนฺ วา หรือจากหมู่บ้านไกล. อนฺตฺกํ คามํ อาคโต, อนฺตฺกํ คามนฺ วา มาจากหมู่บ้านไกล, อาสนฺนํ คามํ, อาสนฺนํ คามนฺ วา จากหมู่บ้านไกล อิจฺจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

(๓) อพฺทนิมมานเน ในที่กำหนดระยะทาง ปริมาณ การกำหนดระยะ นิมมานํ นาม ชื่อว่านิมมานะ. ตสฺมี เมื่อการกำหนดระยะทางนั้น คมฺยมานเน ถูกรู้้อยู่ (ปญฺจมี) ปัญจมีวินิษิตติ (โหติ) ย่อมลง. อิโต มฤทาย จตฺตสุ โยชนนฺสุ สงฺกสฺสํ (อตฺถิ) กรุงสังกัสสะมีอยู่ใน ๔ โยชนทั้งหลาย จากเมืองมฤรานี้, ราชคหโต ปญฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺถเก สาวตฺถิ กรุงสวตฺถิตถิตถึตั้งอยู่ในที่สุดแห่ง ๔๕ โยชน จากกรุงราชคฤห์.

(๔) กาลนิมมานเน ในที่กำหนดกาลเวลา. อิโต เอกนวุตฺติกปฺมตฺถเก วิปสฺสี ภควา โลเก อุกฺกปาติ พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในที่สุดแห่ง ๙๑ กัปแต่กัปนี้, อิโต วสฺสสทฺสฺสจฺเจยน พุทฺโธ โลเก อุกฺกปชฺชิสฺสตี พระพุทธเจ้าจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกาลล่วงไป แห่ง ๑๐๐๐ ปีจากปีนี้.

(๕) อวิชฺชมานตา ความไม่มีอยู่ ตทตฺถสมฺภเวปิ แม้นที่มีอยู่แห่งอรรถของ ตฺวา ปัจจัย โลโป นาม ชื่อว่าการลบไป ตฺวาปจฺจยฺนตฺสฺส แห่งบทที่มี ตฺวา ปัจจัยอยู่ท้าย. กมฺมาธิกรณฺสฺส ในอรรถกัมมะและอติกรณะ ตสฺมี ตฺวาโลเป ในที่ลบไปแห่ง ตฺวา ปัจจัยนั้น.

ความไม่มี ตฺวา ปัจจัย มีแต่อรรถของ ตฺวา ปัจจัย ชื่อว่าการลบ ตฺวา ของบทที่มี ตฺวา ปัจจัยอยู่ท้าย, อรรถกัมมะและอติกรณะในที่ลบ ตฺวา ปัจจัยนั้น

ปาสาทา สงฺกเมยฺย ควรลงจากปราสาท, ปาสาทํ อภิรุทิตฺวา สงฺกเมยฺยาตี อตฺโถ อธิบายว่า ขึ้นสู่ปราสาทแล้วจึงลง. ตถา เหมือนกันนั้น หตฺถิกฺขนฺธา สงฺกเมยฺย พึ่งลงจากคอช้าง, อภิธมฺมา ปุจฺจนฺตี ย่อมถามจากพระอภิธรรม, อภิธมฺมํ สุตฺวา วา หรือฟังพระอภิธรรมแล้วจึงถาม, อภิธมฺมา กถฺยฺนตี ย่อมบอกจากพระอภิธรรม, อภิธมฺมํ ปจิตฺวา วา หรือเรียนพระอภิธรรมแล้วจึงบอก, อาสนา วุฏฺฐเหยฺย ควรลุกขึ้นจากที่นั่ง, อาสนเน นิสิตฺติวฺวา วา หรือนั่งบนที่นั่งแล้วจึงลุกขึ้น.

(๖) โยเค ในที่ประกอบ ทิสฺตฺถวาจิทฺติ ด้วยศัพท์ทั้งหลายที่กล่าวอรรถทิส ทิสฺตฺถเอ จ และในอรรถทิส. อิโต สา ปุริมา ทิสฺสา ทิสฺสนํเป็นทิสฺตวันออกจากที่นี้, อิโต สา ทกฺขินฺนา ทิสฺสา ทิสฺสนํเป็นทิสฺตได้จากที่นี้, อิโต สา ปจฺฉินฺนา ทิสฺสา ทิสฺสนํเป็นทิสฺตตะวันตกจากที่นี้, อิโต สา อุตฺตรา ทิสฺสา ทิสฺสนํเป็นทิสฺตเหนือจากที่นี้, อวิจฺจโต อูปริ ภวคฺคา ภวคฺคภูมิตถึอยู่เบื้องบนจากอเวจี, อุกฺกํ ปาทตฺลา เบื้องบนจากพื้นเท้า, อโธ เกสมตฺถกา เบื้องล่างจากปลายผม อิจฺจาติ ดังนี้ เป็นต้น. ทิสฺตฺถเอ ในอรรถทิส. ปุรตฺถิมโต ทกฺขินฺนโตติอาทิ อุกฺกาหารณฺว่า “ทางทิสฺตวันออกทางทิศใต้” เป็นต้น (โหติ) ย่อมมี. ปน ก็ เอตฺถ ในอุกฺกาหารณฺนี้ โตปจฺจโยปิ แม้ โต ปัจจัย ภวิสฺสตี จักมี สตฺตฺถิมยฺตฺถเอ ในอรรถสัตฺตมีวินิษิตติด้วย.

(๗) วิภชฺฉนํ การจำแนกออก สยํ วิภตฺตฺสฺสเว แห่งอรรถที่จำแนกออกได้เองนั้นเทียบ คุณฺเนน ด้วยคุณพิเศษ ตทญฺญโต กว่าอรรถอื่นจากนั้น วิภตฺตํ นาม ชื่อว่าวินิษิตติ. ตสฺมี วิภตฺเต ในอรรถการจำแนกนั้น.

การจำแนกอรรถที่จำแนกออกได้เอง ด้วยคุณพิเศษกว่าอรรถอื่นจากนั้น ชื่อว่าวิภัตตะ

ยโต ปณิตโตโร วา วิภุตโตโร วา นตฺถิ ธรรมอันประณีตกว่าหรือประเสริฐกว่า กว่าธรรม (ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว)ใด ย่อมไม่มี, อตฺตทนนฺโต ตโต วรํ ผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมประเสริฐกว่า สัตว์ที่ฝึกแล้วนั้น, กิญจาปี ทานโต สีลเมว วรํ แม้ศีลนั้นแลจะประเสริฐกว่าทานก็จริง, ตโต มยา สุตตา อสฺสุตเมว พหุตรํ พระสูตรที่เรายังไม่ได้ฟังนั้นเที่ยวมีจำนวนมากกว่าพระสูตรที่เราได้ฟัง แล้วนั้น, สีลเมว สุตตา เสยฺโย ศีลนั้นเที่ยวประเสริฐกว่าการฟัง. จญฺจิจิ จ จญฺจิวีภัตติด้วย (โหติ) ย่อมลง. จนนฺวตฺติํ ปาสนนฺทานํ ปวรํ ยทิกํ สุกตวินโย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ประเสริฐกว่า ลัทธิปาสนัชนะทั้งหลาย ๙๖ ลัทธิ.

(๙) วิรมณตฺถสทฺทปฺปโยโค การประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าเว้น อารติปฺปโยโค นาม ชื่อว่าอารติปโยคะ, ตตฺถ ในอรรถว่าเว้นนั้น. อสทฺทมฺมา อารติ การเว้นจากอสังกรรม, วิรติ ปาปา การเว้นจากบาป, ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์, อทินฺนาทานา ปฏิวีโร งดเว้นจากการลักทรัพย์, อปฺปฏิวีโร มุสาวาทา งดเว้นจากการพูดปด.

(๙) สทฺทตฺถปฺปโยเค ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถหมดจด. โลกนียะหิ ธมฺเมหิ สทฺโธ อสฺสญฺโจะ เป็นผู้ไม่แปดเปื้อน หมดจดจากกรรมทั้งหลายที่ชาวโลกต้องการ, มาติโต จ ปิติโต จ สทฺโธ อนุปกฺกญฺโจะ อครหิตอ ผู้หมดจดจากฝ่ายมารดาและบิดา จะไม่ถูกตำหนิติเตียน.

(๑๐) ปโมจณตฺถปฺปโยเค ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถพัน. ปริมุตฺโต ทุกฺขสมฺมาติ วทามิ เรากล่าวว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกข์, มุตฺโต มารพนฺธนา พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาร, น เต มุจฺจนฺติ มจฺจุนา ชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากความตาย, มุตฺโตหิ สทฺทปาเสหิ เราพ้นแล้วจากบ่วง ทั้งปวงทั้งหลาย.

(๑๑) (ปญฺจมี) ปญฺจมีวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง สทฺทพนามโต หลังจากศัพท์พนาม เหตุวตฺถ ในอรรถเหตุ เหตุวตฺถปฺปโยเค จ และในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถเหตุ สรุเปกเสสสฺส คหิตตฺตา เพราะความเป็นสรูปอกเสสนั้นท่านถือเอาแล้ว.

หลังจากศัพท์พนาม ลงปญฺจมีวิภัตติ ในอรรถเหตุ และในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถเหตุ เพราะคำว่า เหตุวตฺถ เป็นสรูปอกเสส

กสฺมา นฺ ตุมฺหํ ทหราน มียเร เพราะเหตุไรหรือ คนหนุ่มสาวทั้งหลาย(ในตระกูล)ของท่านทั้งหลายย่อมไม่ตาย เพราะอะไรหรือ คนในตระกูลของท่านจึงไม่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว, กสฺมา อิวะ มรณํ ภวิสฺสติ เพราะเหตุไร ความตายจักมีในที่นี้นั้นเที่ยว, กสฺมา เหตุนา เพราะเหตุอะไร, ยสฺมา จ กมฺมานิ กโรนฺติ เพราะเหตุใดจึงพากันทำการงานทั้งหลาย, ยสฺมาติห ภิกฺขเว ภิกฺษุทั้งหลาย เพราะเหตุใด ในธรรมวินัยนี้, ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอวํ ลิกฺขิตพฺพิ ภิกฺษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ภิกฺษุในธรรมวินัยนี้พึงศึกษาอย่างนี้, ตสฺมา พุทฺโธสมิ พุราหฺมณฺ ดูก่อนพราหมณ์ เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า, ยสฺมา การณา เพราะเหตุใด, ตสฺมา การณา เพราะเหตุนั้น, ก็

การณา เพราะเหตุอะไร. ทุตติยา จฏฐิ จ ทุตติยาวิภัตติและจฏฐิวินิภัตติ (โหติ) ย่อมลง. ก็ การณั เพราะเหตุอะไร, ตั กิสฺส เหตุ การได้นั้น เพราะเหตุอะไร, กิสฺส ตุมฺเห กิลมถ เพราะเหตุอะไร ท่านทั้งหลายจึงลำบาก.

ตติยา ตติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง เหตุวตฺเต จาติ ด้วยสูตรว่า “เหตุวตฺเต จ” อิจฺจาทีสุ ในอุททาหรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่า “เกน เหตุนา เพราะเหตุอะไร, เกน การณน เพราะเหตุอะไร, เยนมิเชกจฺเจ สตฺตา เพราะเหตุใด สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้, เตน นิमितฺเตน เพราะเหตุนั้น, เตน วุตฺตํ เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) จึงตรัสไว้”.

(๑๒) วิเวจัน ความสงบสงัด วิวิตฺตํ นาม ชื่อว่าวิวิตตะ, ตทตฺถปฺปโยเค ในที่ประกอบ ด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าสงบนั้น. วิวิตฺโต ปาปกา ฌมฺมา สงบแล้วจากบาปกรรม, วิวิจฺเจว กาเมหิ ส ัจฉแล้วนั้นเที่ยวจากกามทั้งหลาย, วิวิจฺจ อกฺุสเลหิ ฌมฺเมหิ สงบแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย.

(๑๓) (ปญฺจมี) ตติยา จ ปญฺจมีวิภัตติและตติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง ปมาณตฺเต ในอรรถกำหนดประมาณ. อายามโต จ วิตฺถารโต จ โยชนํ หนึ่งโยชน์จาก(โดย)ความยาวและความกว้าง, คมฺภีโรโต จ ปุณฺณโต จ โยชนํ จนฺทภาคฺยา ปริมาณํ หนึ่งโยชน์จาก(โดย)ความลึกและความกว้าง เป็นประมาณของแม่น้ำจันทภาคา, ปริกฺเขปโต นวโยชนสฺตปริมาณเ มชฺฉิมปเทโส มชฺฉิมประเทศ กว้างใหญ่ ๙๐๐ โยชน์ โดยรอบ.

ทีฆโส นว วิทฺถลโย สุกตฺวิทฺถลโย ปมาณิกา กาเรตพฺพา ๙ คีบทั้งหลายจากส่วนยาว อันภิกษุพึงให้กระทำเป็นประมาณแห่งคีบในสุกตมาตฺรา.

จ สำหรับ เอตฺถ ในอุททาหรณ์ว่า ทีฆโส นี้ สุมาหิสฺมิมมิจฺจาทีโต สุมาติ จ (ปเท) เมื่อบทว่า “สุมา” จากสูตรที่ขึ้นต้นว่า “สุมาหิสฺมิม” ด้วย โส วาติ จ (สุดเต) เมื่อสูตรว่า “โส วา” ด้วย วตฺตมาเน ตามไปอยู่,

สำหรับ ในอุททาหรณ์ว่า ทีฆโส นี้ เมื่อบทว่า “สุมา” จากสูตรที่ขึ้นต้นว่า “สุมาหิสฺมิม” และเมื่อสูตรว่า “โส วา” ตามไปอยู่

๓๑๓. ทีโฆเรหิ. (๑ บท, อาเทสวธิสูตร)

โส การอาเทศเป็น โส สุมาวจนฺตฺส แห่ง สุมา วิภัตติ (ปรสฺส) อันอยู่ข้างหลัง ทีโฆเรหิ จาก ทีฆ และ โอร ศัพท์ทั้งหลาย (โหติ) ย่อมมี วา บ้าง.

หลังจาก ทีฆ และ โอร ศัพท์ อาเทศ สุมา เป็น โส บ้าง

โสอาเทโส การอาเทศเป็น โส สุมาวจนฺตฺส แห่ง สุมา วิภัตติ (ปรสฺส) อันอยู่ข้างหลัง ทีฆโอรอิจฺเจเตหิ จาก ศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้คือ ทีฆ และ โอร (โหติ) ย่อมมี วา บ้าง.

หลังจากศัพท์เหล่านี้คือ ทีฆ และ โอร อาเทศ สุมาวิภัตติ เป็น โส บ้าง

ทีฆโส, ทีฆมหา วา จากด้านยาว, โอรโส, โอรมหา วา จากฝั่งนี้. ตติยา จ ตติยาวิภัตติด้วย (โหติ) ย่อมลง. โยชนํ อายาเมน หนึ่งโยชนํโดยส่วนยาว, โยชนํ วิตถาเรน หนึ่งโยชนํโดยส่วนกว้าง, โยชนํ อุพฺพเพธเนน สาสปราลิ กอเมลิตผักกาดหนึ่งโยชนํโดยความสูง.

(๑๔) โยโค การประกอบ ปุพฺพสทฺเทน ด้วย ปุพฺพ ศัพท์ ปจฺมตถวาทเคน อันกล่าวอรรถว่าก่อน ปุพฺพโยโค ชื่อว่าปุพฺพโยคะ. จ สำหรับ เอตถ ในที่ประกอบด้วย ปุพฺพ ศัพท์นี้ ทฎฺฐพฺพํ พิงฺทราบ อิติ ว่า ปุพฺพคฺคหณํ ปุพฺพ ศัพท์ อุปฺลภฺกฺษณํ เป็นเครื่องหมาย ปุพฺพาทิกคฺคหณสฺส แห่งศัพท์มี ปุพฺพ เป็นต้น อทิสฺตถวตฺติโน อันเป็นไปในอรรถเทศะและกาละที่ไม่ใช่ทิสะ, เตน เพราะเหตุนั้น (อปาทาน) ชื่อว่าอปาทาน ปราทียอเคปิ แม้ในที่ประกอบด้วย ปร ศัพท์เป็นต้น.

การประกอบด้วย ปุพฺพ ศัพท์อันกล่าวอรรถว่าก่อน ชื่อว่าปุพฺพโยคะ, ในที่ประกอบด้วย ปุพฺพ ศัพท์นี้ พิงฺทราบว่า ปุพฺพ ศัพท์ เป็นเครื่องหมายของศัพท์มี ปุพฺพ ศัพท์เป็นต้นอันใช้ในอรรถเทศะและกาละที่ไม่ใช่ทิสะ, ฉะนั้น แม้ในที่ประกอบด้วย ปร ศัพท์เป็นต้น ก็ชื่อว่าอปาทาน

ยถา เช่น ปุพฺพเมว เม ภิกฺขเว สมโโพธา ภิกฺษุทั้งหลาย ในกาลก่อนแต่กาลตรัสรู้ของเรา, อิติ ปุพฺเพ นาโหสิ ในกาลก่อนแต่กาลนี้มีได้มีแล้ว, ตโต ปรํ ปจฺจนฺติมา ชนปทา ภายนอกจากที่นั้นเป็นเมืองชายแดน, ธาตุลึงฺเคหิ ปรา ปจฺจยา (โหนติ) วิภัตติและปัจจัยทั้งหลายย่อมลงข้างหลังจากธาตุและลึงค์ทั้งหลาย, ตโต อปเรน สมเยน ในกาลอื่นจากกาลนั้น, ตโต อุตฺตริมฺปิ แม้ยิ่งขึ้นกว่านั้น อิจฺจาติ ดังนี้เป็นต้น.

(๑๕) ปญฺจมี ตติยา จ ปญฺจมีวิภัตติและตติยาวิภัตติ โหติ ย่อมลง พนฺธนตฺถปฺปโยเค ในที่ประกอบด้วยศัพท์อันมีอรรถว่าผูก พนฺธนเหตุมุหิ อิเณ คือในหนี่อันเป็นเหตุแห่งการผูก.

ลงปญฺจมีวิภัตติและตติยาวิภัตติ ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าผูก หมายถึง หนี่อันเป็นเหตุแห่งการผูก

(ยถา) เช่น สตฺสฺมา พทฺโธ นโร รณฺญา คนอันพระราชามืดเพราะหนี่ ๑๐๐, สเตน วา พทฺโธ นโร คนอันพระราชามืดเพราะหนี่ ๑๐๐.

(๑๖) วจฺนํ การกล่าว คุณสฺส ซึ่งคุณ ผลสาธนเหตุภูตสฺส อันเป็นเหตุแห่งการยังผลให้สำเร็จ คุณวจฺนํ ชื่อว่าคุณวจนะ. ปญฺจมี ตติยา จ ปญฺจมีวิภัตติและตติยาวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง ตสฺมี คุณวจนเ ในกรกล่าวซึ่งคุณนั้น.

การกล่าวคุณอันเป็นเหตุแห่งการให้สำเร็จผล ชื่อว่าคุณวจนะ, ลงปญฺจมีวิภัตติและตติยาวิภัตติ ในการกล่าวคุณนั้น

(ยถา) เช่น อิสฺสริยา ชนํ รกฺขติ ราชา อิสฺสริเยน วา พระราชาย่อมคุ้มครองพสกนิกร เพราะความเป็นใหญ่, สีลโต นํ ปสฺสฺนฺติ สีเลน วา ย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นเพราะศีล, ปญฺญา

วิมุตติมโน ผู้มีจิตหลุดพ้นเพราะปัญญา อิจจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

(๑๗-๑๘) ปญหกถเนสุ ในการถามและการตอบทั้งหลาย. กุโธสิ ตูว์ ท่านมาจากไหน, กุโธ ภวึ ท่านมาจากไหน, ปาฐลิตฺตโต จากเมืองปาฐลิตฺต. จ สำหรับ เอตฺถ ในอุททาหารณ์ทั้งหลายเหล่านี้ วิสฺสชฺชนํ การตอบ กถนํ นาม ชื่อว่ากถนะ.

(๑๙) ตติยา จ ปญฺจมีวิภัติและตติยาวิภัติ (โหติ) ย่อมลง กรณ ในกรณะ อสตุววจเน อันกล่าวสิ่งไม่ใช่ทัพพะ โลกตุเถ อันมีอรรถว่าเล็กน้อย.

ลงปัญจมีวิภัติและตติยาวิภัติ ในกรณะ (คือกิริยาวิเสสนะ) อันกล่าวสิ่งไม่ใช่ทัพพะที่มีอรรถว่าเล็กน้อย

(ยถา) เช่น โลกา มุจฺจติ, โถเกณ มุจฺจติ วา ย่อมพ้นนิดหน่อย, อปฺปมตฺตกา มุจฺจติ อปฺปมตฺตเกณ วา ย่อมพ้นเพียงเล็กน้อย, กิจฺจนา มุจฺจติ กิจฺจเนณ วา ย่อมพ้นโดยยาก.

(๒๐) (ปญฺจมี) ปญฺจมีวิภัติ (โหติ) ย่อมลง ฅาปกเหตุมุหิ ในเหตุแห่งการให้รู้ อกตฺตริ อการเก อันเป็นบทที่ไม่ใช่เหตุกัตตุ.

ลงปัญจมีวิภัติ ในเหตุแห่งการให้รู้อันเป็นบทที่ไม่ใช่เหตุกัตตุ

(ยถา) เช่น กมฺมสฺส กตฺตตา อุปฺจิตฺตตา อุตฺตสนฺนตฺตตา วิปฺลตฺตตา อุปฺปนฺนํ โหติ จกฺขุวิญญานํ จักขุวิญญานเกิดขึ้น เพราะกรรมถูกกระทำแล้ว ถูกสั่งสมแล้ว มากขึ้นแล้ว แผไปแล้ว, น ตาวิทํ นามรูปํ อเหตุกํ สพฺพตฺถ สพฺพทา สพฺพเสณฺจ เอกสทิสภาวาปตฺติโต นามรูปํ นี้ ไม่ใช่ไม่มีเหตุนะ (มีเหตุ) เพราะเป็นสภาพที่ถึงความเหมือนกันของสัตว์ทั้งปวงทั้งหลาย ในภูมิทั้งปวง ในกาลทุกเมื่อ.

ติลกฺขณํ ลักฺษณํ ๓ อย่าง (สฺงฺขารานํ) แห่งสังขารทั้งหลาย อิติ คือ อนิจฺจา หุตฺวา เป็นสิ่งไม่เที่ยง อภาวโต เพราะความไม่มี ทุกฺขา เป็นทุกข์ อุทฺทพฺพยปีพฺนา เพราะถูกความเกิดและความดับบีบคั้น อนตฺตา เป็นสิ่งไม่ใช่ตัวตน อวสวตฺติตฺตตา เพราะไม่เป็นไปในอำนาจ (โหติ) ย่อมมี.

สังขารทั้งหลายมีลักษณะ ๓ อย่าง คือ (๑) เป็นสิ่งไม่เที่ยง เพราะไม่มีอะไร (๒) เป็นทุกข์ เพราะถูกความเกิดและความดับบีบคั้น (๓) เป็นสิ่งไม่ใช่ตัวตน เพราะไม่เป็นไปในอำนาจ

ปญฺจมีติ บทว่า “ปญฺจมี” วตฺตเต ย่อมตามไป.

๓๑๔. การณฺตุเถ จ. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสูตฺร)

ปญฺจมี ปญฺจมีวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง การณฺตุเถ จ ในอรรถเหตุด้วย.

ลงปญฺจมีวิภตฺติในอรรถเหตุด้วย

กโรติ ย่อมกระทำ ผล ซึ่งผล อตฺตโน ของตน อิติ เพราะเหตุนั้น การณฺ
ชื่อว่าการณฺ, การกเหตุ (ชนกเหตุ) ได้แก่การกที่เป็นเหตุ (หรือเหตุทำให้ผลเกิด). ปญฺจมีวิภตฺติ
ปญฺจมีวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ตสฺมี การณฺตุเถ จ ในอรรถเหตุนี้ด้วย. อยฺ ปญฺจมีวิภตฺติ
(โหติ) ย่อมลง วิกฺปฺเปน โดยไม่แน่นอน ตติยาย จ วิหิตฺตฺตา เพราะตติยาวิภตฺติด้วยถูกทำ
ลงแล้ว เหตุวตฺตเต ในอรรถเหตุ.

เหตุที่กระทำผลของตน ชื่อว่าการณฺ ได้แก่ เหตุที่ทำให้ผลเกิด, ลงปญฺจมีวิภตฺติในอรรถเหตุ
นี้ด้วย, ปญฺจมีวิภตฺตินี้ ลงในอรรถเหตุไม่แน่นอน เพราะเคยลงตติยาวิภตฺติมาก่อนแล้ว

อนนฺุโพธา อปฺปฏิเวธา จตฺนฺนํ อริยสจฺจจันํ ยถาภูตํ อทสฺสนา เอวมิทํ ทิมมทฺธานํ
สนฺธาวิตํ สํสริตํ หนทางอันไกลนี้เราและท่านได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ เพราะไม่
รู้แจ้งแทงตลอด เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง, อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะ
อวิชฺชาเป็นเหตุจึงมีสังขาร, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ เพราะสังขารเป็นเหตุจึงมีวิญฺญาณ, อวิชฺชายน
เตวฺว อเสสฺวิราคฺนิโรธา สงฺขารนิโรธา เพราะความดับแห่งอวิชฺชาโดยไม่มีราคะเหลือ สังขาร
จึงดับ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรธา เพราะสังขารดับวิญฺญาณจึงดับ, วิญฺญาณนิโรธา เพราะ
วิญฺญาณดับ(นามรูปจึงดับ) อิจฺจาทิ ดังนี้ เป็นต้น.

๓.๖. จญฺฐีวิภตฺตฺยตฺถเกท (สามีสมฺพนฺธ)

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของจญฺฐีวิภตฺติ

จญฺฐิ จญฺฐีวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง กสฺมี อตฺเถ ในอรรถไหน.

ลงจญฺฐีวิภตฺติในอรรถไหน

๓๑๕. สามีสฺมี จญฺฐิ. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสูตฺร)

ฉฐิจิ ฉฐิจิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง สามีสมี ในอรรถสามี.

ลงฉฐิจิวิภัตติ ในอรรถสามี

โก จ สามี สามีคืออะไร.

๓๑๖. ยสฺส วา ปริคฺคโห, ตํ สามี. (๕ บท, ลัญญาสูตร)

ปริคฺคโห ทรฺพฺยํ ยสฺส วา ของเจ้าของใด, ตํ เจ้าของนั้น สามี ชื่อว่าสามี.

เจ้าของทรฺพฺยํ ชื่อว่าสามี

ปริคฺคยหตีติ ย่อมถูกครอบครอง อิติ เพราะเหตุนั้น ปริคฺคโห ชื่อว่าปริคคหะ. โย คัพฺพํใด ปริคฺคโห เป็นทรฺพฺยํอันถูกครอบครอง आयตฺโต เป็นทรฺพฺยํอันมีความเกี่ยวเนื่อง ยสฺส ของอรรถใด, โส อตฺถเ อรรถนั้น ตํ ปติ อาคฺยซึ่งคัพฺพํนั้น สามีสถฺยโห โหติ มีชื่อว่าสามี. สามีสถฺยวา การตั้งชื่อว่าสามี สามิตพฺพฐาทีโยเคปิ แม้ในที่ประกอบด้วย สามี คัพฺพํ ตพฺพ ปัจจยฺย และ รุช ธาตุเป็นต้น (โหติ) ย่อมมี วาคคฺหณฺน ด้วย วา คัพฺพํ.

ทรฺพฺยํที่ถูกครอบครอง ชื่อว่าปริคคหะ. คัพฺพํใด เป็นทรฺพฺยํที่ถูกครอบครอง เกี่ยวเนื่องกับอรรถใด อรรถที่อาศัยทรฺพฺยํนั้น มีชื่อว่าสามี, แม้ในที่ประกอบด้วย สามี คัพฺพํ ตพฺพ ปัจจยฺย และ รุช ธาตุเป็นต้น ก็ตั้งชื่อว่าสามีได้ ด้วย วา คัพฺพํ

จ สำหรับ เอตฺถ ในอรรถสามีนี การกตา ความเป็นการกะ น สมฺภวติ ย่อมไม่มี กิริยาภิสมฺพฺนฐาภาวา เพราะความไม่มีแห่งความเกี่ยวข้องกับกิริยา. หิ จริงอญฺญู สามีภาโว ความเป็นเจ้าของ คหิโต ถูกถือเอาแล้ว ผลภาเวณ โดยความเป็นผล กิริยาการกภาวสฺส แห่งความเป็นกิริยาการกะ. ตถา หิ จะกล่าวโดยพิสตาร รมฺยโห ปุริโสติ (วจเน) เมื่อคำว่า “บุรุษของพระราชชา” วุตฺเต อันท่านกล่าวแล้ว, ราชา พระราชา ททาติ ย่อมพระราชทาน ปุริโส จ และบุรุษ ปติคฺคณฺหาติ ย่อมรับเอา ยสฺมา เพราะเหตุใด, ตสฺมา เพราะเหตุนี้ ราชปุริโสติ คำว่า “บุรุษของพระราชชา” วิญญาติ ย่อมถูกรู้. เอวํ เหมือนกันนั้น โย บุคคลใด आयตฺโต เกี่ยวข้อง เสวกาทิภาเวณ วา โดยความเป็นเสวกเป็นต้นก็ดี ภณฺฐภาเวณ วา โดยความเป็นสิ่งของก็ดี สมิปสมฺมุหาวยวการการยอวตฺถาชาติคฺคณฺกิริยาทิวเสน วา โดยความเป็นอรรถใกล้เคียง อรรถรวมกัน อรรถแยกส่วนกัน อรรถเปลี่ยนแปลง อรรถที่เป็นผล อรรถกำหนด อรรถการเกิด อรรถคุณ และอรรถของกิริยา เป็นต้น ยสฺส แห่งอรรถใด, โส อตฺถเ อรรถนั้น สมฺพฺนฐาฐาฐาโตน เป็นที่ตั้งแห่งความเกี่ยวข้อง ติวโรปิ มี ๓ ประการก็มี วิเสสนฐาฐานีอาคมีวเสน ด้วยสามารถแห่งวิเสสนะ ฐาฐานี และอาคมี คเหตุพฺโพ อันบัณฑิตพึงถือเอา สามี นามาติ ว่า “ชื่อว่าสามี”.

สำหรับอรรถสามีนี ไม่เป็นการกะ เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิริยา, จริงอญฺญู ท่านหมายเอา ความเป็นเจ้าของ โดยเป็นผลของกิริยาการกะ, จะกล่าวโดยพิสตาร เมื่อท่านกล่าวคำว่า “รมฺยโห

ปุริโส บุรุษของพระราชา” พระราชาพระราชทาน และบุรุษก็รับเอา เพราะเหตุนี้ คำว่า “ราชปุริโส บุรุษของพระราชา” จึงรู้โดยทั่วกัน, อีกอย่างหนึ่ง บุคคลใดเกี่ยวข้องกับอรรถใด โดยเป็นเสวกเป็นต้นก็ดี โดยเป็นสิ่งของก็ดี โดยเป็นศัพท์ที่มีอรรถใกล้เคียง รวมกัน แยกส่วนกัน เปลี่ยนแปลง เป็นผล กำหนด การเกิด คุณ และอรรถของกิริยา เป็นต้น, อรรถนั้นเป็นที่ตั้งความเกี่ยวข้อง มี ๓ ประการ คือ วิเสสนะ ฐานี และอาคมี จึงเรียกชื่อว่า “สามี”

จ หนึ่ง (วจน) คำ วุตต์ อันท่านกล่าวไว้แล้ว อิติ ว่า

โส อตฺถอ อรรถนั้น กิริยาการกสยชาโต เกิดขึ้นเพราะกิริยาการกะ ภาวเหตุโก เป็นเหตุแห่งความเป็นสัมพันธะ อสฺส อิทํ ว่า สิ่งนี้ ของบุคคลนั้น สมฺพนุโธ นาม ชื่อว่าสัมพันธะ, ฉฺฉนฺติ ฉฺฉนฺติวิภตฺติ วิธียเต ย่อมถูกกระทำ ตตฺถ ในอรรถสัมพันธะนั้น, หิ ก็ ปารตฺนตฺยํ ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น สมฺพนุโธ ชื่อว่าสัมพันธะ, ฉฺฉนฺติ ฉฺฉนฺติวิภตฺติ ภเว ย่อมลง ตฺโต หลังจากศัพท์ ๓ อย่าง อฺปาธิญฺฐานาคมีโต คือ วิเสสนะที่ชื่ออฺปาธิ ฐานี และอาคมี ตตฺถ ในอรรถสัมพันธะนั้น, ฉฺฉนฺติ ฉฺฉนฺติวิภตฺติ น ภเว ย่อมไม่ลง ตฺโต หลังจากศัพท์ ๓ อย่าง วิเสสยาทิโต มีวิเสสยะเป็นต้น.

อนึ่ง ท่านกล่าวไว้ว่า

อรรถที่เกิดขึ้นเพราะกิริยาการกะนั้น เป็นเหตุแห่งความเป็นสัมพันธะ ว่าสิ่งนี้ของบุคคลนั้น ชื่อว่าสัมพันธะ, ลงฉฺฉนฺติวิภตฺติในอรรถสัมพันธะนั้น, ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ชื่อว่าสัมพันธะ, ลงฉฺฉนฺติวิภตฺติหลังจากศัพท์ ๓ อย่าง คือ (๑) วิเสสนะ (เป็นผู้ทำให้พิเศษ) (๒) ฐานี (มีอาเทศ) (๓) อาคมี (มีอาคม) ในอรรถสัมพันธะนั้น, ไม่ลงฉฺฉนฺติวิภตฺติหลังจากศัพท์ ๓ อย่าง มีวิเสสยะเป็นต้น

(๑) ฉฺฉนฺติ ฉฺฉนฺติวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง วิเสสนโต หลังจากศัพท์ที่เป็นผู้ทำให้พิเศษ ดาว ก่อน. (อฺทฺทาหรณ) อฺทฺทาหรณ อิติ คือ รมฺโย ปุริโส บุรุษของพระราชา. จ สำหรับ เอตฺถ ในอฺทฺทาหรณนี้ ราชา พระราชา ปุริสํ ยังบุรุษ วิเสเสติ ย่อมให้พิเศษ นินฺตฺเตติ คือยอมให้กลับมา อณฺุณฺตฺตฺมิโต จากเจ้านายคนอื่น อิติ เพราะเหตุนี้ วิเสสน ชื่อว่าวิเสสนะ. ปุริโส บุรุษ เตน อันพระราชานั้น วิเสสียติ ย่อมทำให้พิเศษ อิติ เพราะเหตุนี้ วิเสสิตพฺโพ ชื่อว่าวิเสสิตัพพะ. เอว เหมือนอย่างนั้น ฉฺฉนฺติ ฉฺฉนฺติวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง วิเสสนโตว หลังจากศัพท์ที่เป็นผู้ทำให้พิเศษ สพฺพตฺถ วิเสสิตพฺพโยเค ในที่ประกอบด้วยผู้ถูกทำให้พิเศษทั้งปวง.

ลงฉฺฉนฺติวิภตฺติ หลังจากศัพท์ที่เป็นผู้ทำให้พิเศษก่อน, อฺทฺทาหรณคือ “รมฺโย ปุริโส บุรุษของพระราชา”, สำหรับอฺทฺทาหรณนี้ พระราชาทำบุรุษให้พิเศษ คือให้กลับมาจากเจ้านายคนอื่น

ฉะนั้น จึงชื่อว่าวิเสสนะ, บุรุษถูกพระราชานั้นทำให้พิเศษ ฉะนั้น จึงชื่อว่าวิเสสิตัพพะ, ลงบัญญัติวิภัตติหลังจากศัพท์ที่เป็นผู้ทำให้พิเศษในที่ประกอบด้วยผู้ถูกทำให้พิเศษทั้งปวงอย่างนั้น

(๑.๑) สมุพฺพนฺธ ในอรรถเกี่ยวข้องกับ ภณฺฑน ด้วยสิ่งของ. ปหฺนฺตฺ เม ธนํ สกฺก ข้ำแต่ท้าวสักกะ ทรัพฺยฺของข้าพเจ้ามากเพียงพอ, เอกสฺส ปฏฺวิโส ส่วนของบุคคลคนเดียว, ภิกฺขุสฺส ปตฺตจิวฺร บาตรและจีวรของภิกษุ.

(๑.๒) สมีปสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถใกล้เคียง. อมฺพวนสฺส อวิทฺฐเว ในที่ไม่ไกลแห่งสวนมะม่วง, นิพฺพานสฺสเว สนฺติเก ในกาลอันใกล้เคียงแห่งพระนิพพานนั้นเกี่ยว.

(๑.๓) สมฺหสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถรวมกัน. สุวณฺณสฺส ราสิ กองแห่งทอง, ภิกฺขุณฺํ สมฺโห หมูแห่งภิกษุทั้งหลาย.

(๑.๔) อวยวสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถแยกกัน. มนฺุสฺสสฺสเว เต สีสํ คีระษะของท่านเหมือนของมนุษย์, รุกฺขสฺส สฺสาขา กิ่งของต้นไม้.

(๑.๕) วิการสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถเปลี่ยนแปลง. สุวณฺณสฺส วิกิตฺติ รูปพรรณแห่งทอง, ภฺภูจฺจณฺณานํ สตฺตฺ ข้าวสัตตฺแห่งข้าวที่ปนแล้ว.

(๑.๖) การิยสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่เป็นผล. ยวสฺส องฺกุโร หน่อของข้าววะระ, เมฆสฺส สกฺโท เสียงของเมฆ, ปฺตฺตฺตฺปี ตสฺส พหฺโว แม้บุตรทั้งหลายของเขาก็มาก, กมฺมานํ ผลํ วิปาโก ผลของกรรมทั้งหลายเป็นวิบาก.

(๑.๗) อวตฺถสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถกำหนด. ขนฺุธานํ ปาตฺฐกาโว ความปรากฏแห่งชั้นทั้งหลาย, ขนฺุธานํ ชฺรา ความทรุดโทรมแห่งชั้นทั้งหลาย, ขนฺุธานํ เกโท ความแตกดับแห่งชั้นทั้งหลาย.

(๑.๘) ชาติสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถการเกิด. มนฺุสฺสสฺส ภาโว ความเป็นแห่งมนุษย์, มนฺุสฺสานํ ชาติ การเกิดแห่งมนุษย์ทั้งหลาย.

(๑.๙) คุณสมุพฺพนฺธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถคุณ. สุวณฺณสฺส วณฺุณฺ สีสแห่งทอง, วณฺุณฺ น ชีเยถ ตถาคตสฺส พระคุณของพระตถาคตไม่พึงเสื่อมคลาย, พุทฺธสฺส คุณโฆโส เสียงประกาศคุณของพระพุทธเจ้า, ปุปฺผานํ คนฺุโธ กลิ่นของดอกไม้ทั้งหลาย, ผลานํ รโส รสของผลไม้ทั้งหลาย, จิตฺตสฺส ผุสฺนา การกระทบแห่งจิต, ลิปฺปิگانํ สตํ นตฺติ ร้อยแห่งหอยโข่งทั้งหลายย่อมไม่มี, ติลานํ มฺภูจฺจิ กำแห่งงาทั้งหลาย, เตลํ สมฺาโยโค ความครบถ้วนแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น, สนฺุธิโน วิโมกฺโข การพ้นไปแห่งการสืบต่อ, ตถาคตสฺส ปณฺุณาปารมฺมิ อารพฺก ปุพฺพจฺริยํ ภา ปรรภซึ่งปัญญาบารมีหรือซึ่งบุพพจฺริยาของพระตถาคต, สุขํ เต ความสุขของท่าน, ทุกฺขํ เต ความทุกข์ของท่าน, เจตฺโส ปริวิตฺตโก อุกฺพาติ ความปริวิตกแห่งใจเกิดขึ้นแล้ว, ปณฺุณาย ปณฺุणाโว ความเฉียบแหลมแห่งปัญญา, รุปฺสฺส ลหฺตฺตา ความเบาแห่งรูป, รุปฺสฺส

มุกดา ความอ่อนแห่งรูป, รูปสสุ อุกโขโย ความเกิดขึ้นแห่งรูป.

(๑.๑๐) กุริยาสมพุนธ ในความเกี่ยวข้องกับศัพท์ที่มีอรรถเป็นกิริยา. ปาทสสุ อุกโขปนั การยกขึ้นแห่งเท้า, ปาทสสุ อวกเขปนั วา หรือการวางลงแห่งเท้า, หตถสสุ สมิณชนั การคู้เข้าแห่งแขน, ปาทานั ปสารถนั การเหยียดออกแห่งเท้าทั้งหลาย, ธาตุนั คมนั การไปแห่งธาตุทั้งหลาย, ธาตุนั เวย จานั นิสชชชา สยณั วา การย่น การนั่ง หรือการนอนแห่งธาตุทั้งหลายนั้นเทียว. นามโคตดาที ชื่อและโคตรเป็นต้น ตสสุ ของสัมพันธันั้น (โหติ) ย่อมมี ตถา เหมือนกันนั้น. ตสสุ การณ์ เหตุแห่งผลนั้น, ตสสุ มาตาปิตโร มารดาและบิดาทั้งหลายของบุคคลนั้น, ตสสุ ปุโรโต ปาตุโรโหติ ได้ปรากฏแล้วข้างหน้าของบุคคลนั้น, ตสสุ ปจจโโต ข้างหลังของบุคคลนั้น, นครสสุ ทกขิมโโต ด้านทิศใต้แห่งพระนคร, วสุสานั ตติเย มาเส ในเดือนที่ ๓ แห่งฤดูฝน, น ตสสุ อูปมา ข้ออุปมาของวัตถุนั้นกระทำได้ไม่ง่าย, กุเวรสสุ พลี พลีกรรมของทำวกุเวร อิจจาที ดังนี้เป็นต้น.

(๒) ฉญจึ ฉญจึวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง จานโโต หลังจากศัพท์ที่เป็นฐานี (มีอาเทศ). ยเมทนต์สสาเทโส การอาเทศเป็น ย แห่ง เอ อันเป็นที่สุดบท (ย่อมมี), โโฮ อวสุส การอาเทศเป็น โโฮ แห่ง อว (ย่อมมี).

(๓) ฉญจึ ฉญจึวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง อากมิโโต หลังจากศัพท์ที่เป็นอาคมี่ (มีอาคม). ปุถสสาคโม คอาคม(ย่อมลง)ในที่ที่สุดแห่ง ปุถ นิบาต อิจจาที ดังนี้เป็นต้น.

สามโยเค ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าเจ้า. เทวานมินโท เจ้าแห่งเทวดา, มิคานั ราชา พญาแห่งเนื้อ.

ตพพฐาทีโยเค ในที่ประกอบด้วย ตพพ ปัจจัย และ รุช ธาตุเป็นต้น. มหาเสนาปตินั อชชมาเปตพพั วิกนุทิตพพั วิรวิตพพั ควรโพนทะนา พ็องร้อง ร้องเรียน (ในสำนัก) แห่งมหาเสนาบดีทั้งหลาย, เทวาทตสสุ รุชติ (อกขี) ย่อมเสียดแทงซึ่งนัยน์ตาของนายเทวทัต, ตสสุ โรโค อูปชชติ ความเจ็บป่วยของบุคคลนั้นย่อมเกิดขึ้น, รชกสสุ วตถั ททาติ ย่อมให้ซึ่งผ้า(ในมือ) ของช่างย้อม, มุสสาวาทสสุ โอตตปปิ ความสะดุ้งกลัวของบุคคลผู้กล่าวมุสสาวาท อิจจาที ดังนี้เป็นต้น.

กุวจิ ตติยาสตตมึนนิ จ บทว่า “กุวจิ” และ “ตติยาสตตมึน” วตตเต ย่อมตามไป.

๓๑๗. ฉญจึ จ. (๒ บท, วิภัตติวิธีสูตร)

ฉญจึ ฉญจึวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง (อตเถ) ในอรรถ ตติยาสตตมึน แห่งตติยาและสัตตมึทั้งหลาย กุวจิ บ้าง.

ลงฉญจึวิภัตติ ในอรรถตติยาและสัตตมึบ้าง

ฉฏฐีวิภคตติ ฉฏฐีวิภคตติ โหติ ย่อมลง อตเถ ในอรรถ ตติยาสตุตมีน
แห่งตติยาและสัตตมีทั้งหลาย กวจิ บ้าง.

ลงฉฏฐีวิภคตติ ในอรรถตติยาและสัตตมีบ้าง

(ฉฏฐีวิ) ฉฏฐีวิภคตติ (โหติ) ย่อมลง กรณ ในอรรถตติยาकरणะ ยชสุส แห่ง ยช ธาตุ.
ปุพฺพลส พุทฺธํ ยชติ ย่อมบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้, ปุพฺพเณ วา หรือด้วยดอกไม้, มตฺสส
อคฺคิ ชุโหติ ย่อมบูชาซึ่งไฟด้วยน้ำมันเปรี๊ยะ.

สุหิตตถโยเค ในที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอรรถเต็ม. ปตฺตํ โอทนสฺส ปุเรตฺวา ยังบาตฺรไ
ห้เต็มแล้วด้วยข้าวสวย, โอทนเณตติ อตฺเถ อธิบายว่า “ด้วยข้าวสวย”. อิมเมว กายํ ปุริ
นนานุปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ ย่อมพิจารณาเห็นซึ่งกายนี้ที่อันเต็มด้วยของไม่สะ
อาดมีประการต่างๆ, ปุริ หิริญญสฺวญฺญสฺส เตมฺด้วยเงินและทอง, ปุริตติ พาโล ปาปสฺส
คนพาลย่อมเต็มด้วยบาป.

(ฉฏฐีวิ) ฉฏฐีวิภคตติ (โหติ) ย่อมลง ตฺลยตฺถกิมลมาทียโยเค ในที่ประกอบด้วยศัพท์อันมีอรรถ
เหมือน กิศัพท์ และ อลศัพท์เป็นต้น. ปิตฺสส ตฺลย, ปิตฺรา วา ตฺลย ผู้เหมือนกับบิดา, มาตฺ
สทิสฺส, มาตรา สทิสฺส วา ผู้เช่นกับมารดา, กิ ตสฺส จ ตฺลยจฺสฺส จะมีประโยชน์อะไรด้วยวัตถุอัน
อันท่านยินดีแล้ว, กิ เตน ตฺลยเจเนตติ อตฺเถ อธิบายว่า จะมีประโยชน์อะไรด้วยวัตถุอันท่าน
ยินดีแล้ว. อลํ ตสฺส จ ตฺลยจฺสฺส อย่าเลยด้วยวัตถุอันท่านยินดีแล้ว.

(ฉฏฐีวิ) ฉฏฐีวิภคตติ (โหติ) ย่อมลง กิตฺตปจฺจยโยเค ในที่ประกอบด้วยกิตต์ปัจจัย กตฺตริ
ในอรรถตติยากัตตุ. โสภนา กจฺจายนสฺส กติ, กจฺจายนเนน วา กิริยาอันพระกัจจายนะทำงาน,
รณฺโถ สมมโต, รณฺเณ วา อันพระราชาทรงสมมุติแล้ว. เหวํ เหมือนอย่างนั้น รณฺโถ ปุชฺชิตฺ
อันพระราชาทรงบูชาแล้ว, รณฺโถ สกุกโต อันพระราชาทรงสักการะแล้ว, รณฺโถ อปจฺจิตฺ
อันพระราชาทรงยำเกรงแล้ว, รณฺโถ มานิตฺ อันพระราชาทรงนับถือแล้ว, อมตํ เตสํ ภิกฺขเว
อปปริกฺขตฺ, เยสํ กายคตาสติ อปริกฺขตฺตา ภิกฺขุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกฺขุทั้งหลายเหล่าใดไม่
เจริญแล้ว อมตธรรมอันภิกฺขุทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เต็มแล้ว อิจฺจาติ ดังนี้เป็นต้น.

(ฉฏฐีวิ) ฉฏฐีวิภคตติ (โหติ) ย่อมลง กุสลาทียโยเค ในที่ประกอบด้วย กุสล ศัพท์เป็นต้น
สตุตฺตมียตฺเถ ในอรรถสัตตมีวาทิตติ. กุสลา นจฺจคิตฺสฺส สิภฺชิตา จาตุริตฺติโย หลึงทั้งหลายผู้ตั้งงาม
ผู้ได้ศึกษาแล้ว เป็นผู้ฉลาดในการผ่อนรำและขับร้อง, กุสโล ตฺวํ รตฺสส องคฺปจฺจกานํ ท่านเป็น
ผู้ฉลาดในชั้นส่วนน้อยใหญ่ทั้งหลายของรต, กุสโล มคฺคสฺส ผู้ฉลาดในหนทาง, กุสโล อมคฺคสฺส
ผู้ฉลาดในที่ไม่ใช่หนทาง, สนฺติ หิ ภนฺเต อุพฺพารา ยกฺขา ภควโต ปสนฺนา ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย
ก็ยักษ์ทั้งหลายผู้เป็นใหญ่เลื่อมใสแล้วในพระผู้มีพระภาคมีอยู่, ทิวสฺสสฺส ติกฺขตฺตํ, ทิวเส ติกฺขตฺตํ
วา ๓ ครั้งใน ๑ วัน, มาสฺสสฺส ทฺวิภฺชตฺตํ ๒ ครั้งใน ๑ เดือน อิจฺจาติ ดังนี้เป็นต้น.

กวจิ ฉฏฐีวิ จ บทว่า “กวจิ” และ “ฉฏฐีวิ” วตฺตเต ย่อมตามไป.

๓๑๘. ทุตียาปญจมีนญจ. (๒ บท, วิภัตติวิธิสุต)

ฉฐฐิ ฉฐฐฐิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง (อตเถ) ในอรรธ ทุตียาปญจมีน จ แห่งทุตียา และปญจมีนทั้งหลายด้วย กวจิ บ้าง.

และลงฉฐฐฐิวิภัตติ ในอรรธทุตียาและปญจมีนบ้าง

ฉฐฐิวิภัตติ ฉฐฐฐิวิภัตติ โหติ ย่อมลง อตเถ ในอรรธ ทุตียาปญจมีน จ แห่งทุตียา และปญจมีนทั้งหลาย กวจิ บ้าง.

และลงฉฐฐฐิวิภัตติ ในอรรธทุตียาและปญจมีนบ้าง

(ฉฐฐิ) ฉฐฐฐิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง กิตกโยเค ในที่ประกอบด้วยกิตกปัจจย ทุตียตเถ กम्मนิ ในอรรธกรรมที่เป็นอรรธของทุตียาวิภัตติ. ตสส ภวนุตติ วตตารุ บุคคลทั้งหลายผู้ว่ากล่าว ซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่, สหสา กम्मสส กตตารุ ผู้กระทำซึ่งการงานโดยแรงดวน, อมตสส ทาตา ผู้ให้ซึ่งอมตะ, ภินุนานํ สนุชชตา ผู้สมาณซึ่งผู้แตกแยกทั้งหลาย, สหิตานํ อนุปปทาตา ผู้สนับสนุนซึ่งผู้พร้อมเพรียงกันทั้งหลาย, โภเชตทา ปชาย ผู้ยังหม้อสัตว์ให้รู้, กम्मสส การโก นตถิ, วิปากสส จ เวทโก ผู้กระทำซึ่งกรรมและผู้เสวยซึ่งวิบากย่อมไม่มี, อวิสวาทโก โลกสส ผู้ไม่หลอกลวงซึ่งชาวโลก, ปาปานํ อกรรม สุขํ การไม่ทำซึ่งบาปทั้งหลายเป็นความสุข, จตุนนํ มหาภูตทานํ อูปาทาย ปสาโท ปสาทรูป(ย่อมมี)เพราะอาศัยซึ่งมหาภูตรูป ๔ ทั้งหลาย, อจจริโย อรชเคน วตถานํ ราโค อันบุคคลผู้ไม่ใช่ช่างย่อมสามารถย่อมซึ่งผ้าทั้งหลาย นำอัศจรรย์, อจจริโย อโคपालเคน คาวินํ โทโห อันบุคคลผู้ไม่ใช่คนเลี้ยงวัวสามารถรีดซึ่งแม่โคนมทั้งหลาย นำอัศจรรย์.

ตถา เหมือนอย่างนั้น กम्मนิ ในอรรธกรรม สริจจาทินํ ของธาตุทั้งหลายมี สร และ อิสฺ เป็นต้น. มาตุ สรติ, มาตริ สรติ ย่อมระลึกถึงซึ่งมารดา, น เตสํ โกจิ สรติ สตถานํ กम्मปฺปจฺจยา ใครๆย่อมไม่ระลึกถึงซึ่งเปรตทั้งหลายเหล่านั้น เพราะเหตุแห่งกรรมของสัตว์ทั้งหลาย, ปุตตสส อิจจติ, ปุตติ อิจจติ ย่อมปรารธนาซึ่งบุตร.

ปติยตเน จ และในการปรุ้งแต่ง กโรติสฺ แห่ง กร ธาตุ. อภิสงฺขารุ การปรุ้งแต่ง ปติยตนํ ชื่อว่าปติยตนะ. อุกทสส ปติกรุเต, อุกํ ปติกรุเต ย่อมปรุ้งแต่งซึ่งน้ำ, กณฺทสส ปติกรุเต, กณฺทํ ปติกรุเต ย่อมแต่งซึ่งลูกศร.

(ฉฐฐิ) ฉฐฐฐิวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง ปรีหานิภยตฺถปโยเค ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรธ เสื่อมและกลัว ปญจมีนตเถ ในอรรธแห่งปญจมีนวิภัตติ. อสฺสวณฺดา ฐมฺมสส ปรีหายนฺติ ย่อม เสื่อมจากธรรมเพราะการไม่ได้ฟัง, กิ นุ โข อหํ ตสฺส สุขสส ภายามิ เราย่อมกลัวจากความสุ ขนั้นเพราะอะไรหรือ, สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺทสส สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมสะดุ้งจากการลงทัณฑ์, สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมสะดุ้งจากความตาย, ภีโต จตุนนํ อาสิวิสานํ

กล่าวแล้วจากอสรพิษทั้งหลาย ๔ จำพวก อิจจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

กวจิตี บทว่า “กวจิ” ก็ มีประโยชน์อะไร. (ฉนฺจฺนิเสชนฺตณฺํ มีประโยชน์ต่อการห้าม ซึ่งฉนฺจฺวิภัติ กมฺมฺนิ ในอรรถกรรม กวจิ บ้าง ยถา เช่น) คมฺภีรณฺจ กถํ กตฺตา ผู้กล่าวซึ่งถ้อยคำอันลึกซึ้ง, กาเลน ธมฺมึ กถํ ภาสิตา โหติ เป็นผู้กล่าวซึ่งธรรมีกถาในกาลอันควร, ปเรสํ ปุณฺณานิ อนฺุโมทิตา ผู้อนุโมทนาซึ่งบุญทั้งหลายของชนทั้งหลายเหล่านี้, พุชฺฌิตา สจฺจฺจานิ ผู้รู้ซึ่งสัจจะทั้งหลาย, กณฺ์ การโก ผู้กระทำซึ่งเสื่อ, ปสฺว ฆาตโก ผู้ฆ่าซึ่งปศุสัตว์ทั้งหลาย.

ตถา เหมือนกันนั้น (ฉนฺจฺ) ฉนฺจฺวิภัติ น (โหติ) ย่อมไม่ลง นิฏฺฐาทีสุ จ ในที่ประกอบด้วยนิฏฐปัจจัยเป็นต้นด้วย. สุขกามึ วิหารํ กโต ผู้ต้องการความสุขสร้างแล้วซึ่งวิหาร, รณํ กตฺวานฺโต กระทำแล้วซึ่งรบ, รณํ กตฺวาวิ กระทำแล้วซึ่งรบ, กณฺ์ กตฺวา ทอแล้วซึ่งเสื่อ, กณฺ์ กโรนฺโต, กณฺ์ กราโน, กณฺ์ กุรฺมาโน ทออยู่ซึ่งเสื่อ อิจจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

๓.๗. สัตตมวีภตฺยตฺถเกท (โอกาสการก)

ว่าด้วยประเภทเนื้อความของสัตตมวีภตฺติ

สตุตฺตมึ สัตตมวีภตฺติ (โหติ) ย่อมลง กสฺมึ อตฺเถ ในอรรถไหน.

ลงสัตตมวีภตฺติในอรรถไหน

๓๑๙. โโอกาส สตุตฺตมึ. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสูตฺร)

สตุตฺตมึ สัตตมวีภตฺติ (โหติ) ย่อมลง โโอกาส ในอรรถโอกาสการกะ.

ลงสัตตมวีภตฺติ ในอรรถโอกาสการกะ

สตุตฺตมวีภตฺติ สัตตมวีภตฺติ โหติ ย่อมลง โโอกาสการเก ในอรรถโอกาสการกะ.

ลงสัตตมวีภตฺติ ในอรรถโอกาสการกะ

โก จ โโอกาส โโอกาสะคืออะไร.

๓๒๐. โยธาโร ตโมกาสํ. (๔ บท, สัณฺญาสูตฺร)

โย การกะใด อาธาโร เป็นที่ตั้งแห่งการกระทำ, ตํ การกะนั้น โโอกาส ชื่อว่าโอกาสะ.

การกะใดเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำ การกะนั้น ชื่อว่าโอกาสะ

อาธาโรยติ ย่อมถูกทรงไว้ อสฺมึ ในอรรถนี้ อิติ เพราะเหตุนั้น อาธาโร ชื่อว่าอาธาระ,

อธิกรณฺ์ ได้แก่ที่ตั้ง. โย การกะใด อาธารโ เป็นที่ตั้ง ปติฏฺฐานญฺเณ เพราะอรรถว่าเป็นที่ตั้ง นิสฺซุขปนฺนาทิกุริยานํ แห่งการกระทำมี นั้ง และ หุง เป็นต้น กตฺตุกมฺมสมเวตฺตานํ อัน เป็นไปพร้อมด้วยกัตตุและกัมมะ, ตํ การกํ การกะนั้น โโอกาสญฺณํ โหติ มีชื่อว่าโอกาส.

อรรถอันเป็นที่ตั้ง ชื่อว่าอาธาระ ได้แก่ สถานที่ตั้ง, การกะใดเป็นที่ตั้ง เพราะอรรถว่าเป็นที่ตั้ง แห่งการกระทำมีการนั้งและการหุงเป็นต้นที่เป็นไปพร้อมกับกัตตาและกรรม การกะนั้น ชื่อว่าโอกาส

กณฺฐ นิสิตฺติ เทวทฺตโตนํ นายเทวทตตนั้นบนเสื่อ, ถาลิยํ โอนํ ปจติ หุงข้าวในหม้อ.

หิ ก็ เอตฺถ ในอุทฺทาทรณฺ์ทั้งหลายเหล่านี้ ฐาเรติ นาม ชื่อว่าย่อมนทรวงไว้ กุริยํ ซึ่งการกระทำ อาสนปนฺนสงฺฆาตํ กล่าวคือการนั้งและการหุง ตํสมเวตํ อันเป็นไปพร้อมด้วยกัตตุและกัมมะนั้น ฐาเรติ เพราะการทรวงไว้ กตฺตุกมฺมานํ ซึ่งกัตตุและกัมมะทั้งหลาย เทวทตฺตตฺตญฺญูลานํ คือ นายเทวทตและข้าวสาร.

ในอุทฺทาทรณฺ์เหล่านี้ เพราะทรวงไว้ซึ่งกัตตุและกัมมะคือนายเทวทตและข้าวสาร จึงชื่อว่าทรวงไว้ซึ่ง การกระทำกล่าวคือการนั้งและการหุงอันเป็นไปพร้อมด้วยกัตตุและกัมมะนั้น

ปน ก็ โส อยํ โอกาสโ โอกาสะนั้น จตฺตฺพุทฺธิ มี ๔ อย่าง พยาปิโก โอปสิเลสิโก สามิปิโก เวสยิโก อิติ คือ พยาปิโกกาสะ โอปสิเลสิโกกาสะ สามิปิโกกาสะ และ เวสยิโกกาสะ.

ตตฺถ บรรดาโอกาสทั้งหลายเหล่านี้

(๑) สกฺโลปิ อาธารญฺโตนํ อตฺถอ อรรถอันเป็นที่ตั้งแม่ทั้งสิ้น อาเธยฺเยน ปตฺถโฏ โหติ เป็นอรรถอันสิ่งของที่ตั้งอยู่แผ่ไป ยตฺถ ในโอกาสใด, จ และ อาเธยฺยญฺจํ อรรถอันเป็นสิ่งของที่ตั้งอยู่ กิณฺจจิ พยาเปตฺวา แผ่ไปบางส่วน ติฏฺฐจติ ย่อมตั้งอยู่ ยสฺมี ในโอกาสใด, (โส) โอกาสนั้น พยาปิโก นาม ชื่อว่าพยาปิกะ.

ที่ตั้งที่มีสิ่งของวางอยู่เต็มทั้งหมด และที่ตั้งที่มีสิ่งของวางอยู่บางส่วน ก็ชื่อว่าพยาปิกะ

ตํ ยถา อุทฺทาทรณฺ์ อิติ คือ ติเลสุ เตลํ อตฺถิ น้ำมันมีอยู่ในเมล็ดงา, ซีเรสุ ชลํ น้ำในนมสดทั้งหลาย, ทธิมฺหิ สปิปี เนยฺโสในนมส้ม.

(๒) อุปกฺโม การเข้าถึง อุปสิเลเสน โดยความติดเนื่องถึงกัน ภาวานํ แห่งวัตถุที่มีอยู่ทั้งหลาย ปจฺเจกสิทฺธานํ อันสำเร็จเฉพาะอย่าง ยตฺถ ในโอกาสใด โหติ มีอยู่, จ และ อาเธยฺโย สิ่งของที่ตั้งอยู่ อุปสิลิสฺสติ ย่อมติดเนื่อง อลฺลิสฺยิตฺวา ติฏฺฐจติ คือแนบแล้วย่อมตั้งอยู่ ยสฺมี ในโอกาสใด, (โส) โอกาสนั้น โอปสิเลสิโก นาม ชื่อว่าโอปสิเลสิกะ.

ที่ตั้งที่มีวัตถุต่างกันแต่ละอย่างเข้าถึงกันอย่างแนบแน่น และที่ตั้งของสิ่งของที่ตั้งอยู่โดยติดเนื่อง แนบแน่น ชื่อว่าโอปสิเลสิกะ

ตํ ยถา อุทาหรณ์ อิติ คือ อาสเน นิสินฺโน สโฆ พระสงฆ์นั่งบนอาสนะ, ถาลิย์ โอทนํ ปจติ หุงซึ่งข้าวในหม้อ, ขณฺเฐสุ อุทกํ อตฺถิ น้ำมีอยู่ในหม้อทั้งหลาย, ทูเร จิโต ยืนในที่ไกล, สมีเป จิโต ยืนในที่ใกล้.

(๓) อาธารภาโว ความเป็นที่ตั้ง (เตน) อันท่าน กตฺวา กระทำแล้ว สมีปิโวหารํ ซึ่งการเรียกว่าวัดอุใกล้ สมีเป ในที่ใกล้ วิกบปิยติ ย่อมกำหนดไว้ ตทายตฺตวตฺตติตาทีปนตฺถํ เพื่อแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นวัตถุอันติดเนื่องกันกับวัตถุใกล้นั้น ยตฺถ ในโอกาสใด, (โส) โอกาสนั้น สามปีโก นาม ชื่อว่าสามปีกะ.

ท่านเรียกสิ่งที่อยู่ใกล้ว่าสามปีแล้วกำหนดไว้ เพื่อแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นวัตถุอันติดเนื่องกันกับสิ่งที่อยู่ใกล้กันนั้น ในโอกาสใด โอกาสนั้น ชื่อว่าสามปีกะ

ตํ ยถา อุทาหรณ์ คจฺจาย โฆโส วสติ คอกวํตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำคงคา, อตฺถิ อธิบาย อิติ ว่า วโซ คอกวํ วสติ ย่อมตั้งอยู่ สมีเป ในที่ใกล้ คจฺจาย แห่งแม่น้ำคงคา. ภควา สาวตฺถิย์ วิหริติ เขตฺวเน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารใกล้กรุงสาวัตถี, อตฺถิ อธิบาย อิติ ว่า สมีเป ในที่ใกล้ สาวตฺถิยา แห่งกรุงสาวัตถี.

(๔) อาธารปริกบโป การกำหนดให้เป็นที่ตั้ง อญฺญตฺถภาวเวสเน ด้วยสามารถแห่งความไม่เป็นที่อื่น เทสฺนตฺรารจฺเจทฺวเสเน วา หรือด้วยสามารถแห่งการตัดขาดจากสถานที่อื่น (โหติ) มีอยู่ ยตฺถ ในโอกาสใด, (โส) โอกาสนั้น เวสยิโก นาม ชื่อว่าเวสยิกะ.

โอกาสที่ถูกกำหนดให้เป็นที่ตั้ง โดยความไม่เป็นที่อื่น หรือโดยการตัดขาดจากสถานที่อื่น ชื่อว่าเวสยิกะ

ตํ ยถา อุทาหรณ์ อากาเส สกฺขณา ปกฺขนฺทนฺติ นกทั้งหลายบินไปบนท้องฟ้า, ภูมีสุ มนุสฺสา จรฺนติ มนุษย์ทั้งหลายเที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหลาย, ขเลสุ มจฺฉา (จรฺนติ) ปลาทั้งหลายว่ายไปในน้ำทั้งหลาย, ปาเทสุ ปติโต หมอบลงแทบเท้าทั้งหลาย, ปาปสฺมี รมตี มโน ใจย่อมยินดีในบาป, ปสนฺโน พุทฺธสาสเน เลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนา, ปญฺญา ย สาธุ ความยินดีในปัญญา, วินเย นิปฺโปเ ความละเอียดอ่อนในพระวินัย, มาตฺริ สาธุ ความดีในมารดา, ปิตฺริ นิปฺโปเ ความละเอียดอ่อนในบิดา อิจฺจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

จ อนึ่ง สพฺโพปิ อัย อาธารโ อาธาระแม่ทั้งปวงนี้ ปติญฺจา ภวติ เป็นที่ตั้ง กิริยาของกิริยา ปธานวเสเน วา โดยตรงก็มี ปริกบปิตฺวเสเน วา โดยอ้อมก็มี อิติ เพราะเหตุฉะนั้น เวทิตฺตฺวโป อันนักศึกษ่าพึงทราบ อิติ ว่า วุตฺโต ถูกเรียก โอภาโส อิติ เอว ว่า “โอกาส” นั้นเที่ยว.

อนึ่ง อาธาระทั้งปวงนี้ เป็นที่ตั้งของกิริยา ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ฉะนั้น พึงทราบว่า ถูกเรียกว่า “โอกาส” เหมือนกัน

จ อนึ่ง เอตํ (วจนํ) คำนี้ วุตฺตํ อันท่านกล่าวไว้แล้ว อิติ ว่า

กิริยา กิริยา กตฺตุมฺมานํ ของกัตตฺและกัมมะทั้งหลาย ปติฏฺฐิตา โหติ เป็นกิริยาที่ตั้งอยู่ ยตถ ในการกะใด, โส การกะนั้น ปวฺตฺโต ถูกเรียก โอภาโสติ ว่า “โอกาสะ” จตฺธา โดยมี ๔ อย่าง พยาปิกาทิโต มีพยาปิกะเป็นต้น, ติลลชีราทิ เมล็ดงาและนมสดเป็นต้น พยาปิกะ เป็นพยาปิกะ, กโฏ เสื่อ โอปสิเลสิโก เป็นโอปสิเลสิกะ, ตฺ ส่วน คจฺจาทิ แม่น้ำคงคา เป็นต้น สามีปิโก เป็นสามีปิกะ, อากาโส ท้องฟ้า วิสโย มโต ถูกรู้แล้วว่าเป็นเวสยิกะ.

ท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่า

กิริยาของกัตตฺและกัมมะ ตั้งอยู่ในการกะใด, การกะนั้น ถูกเรียกว่า “โอกาสะ” มี ๔ อย่าง มีพยาปิกะเป็นต้น, เมล็ดงาและนมสด เป็นพยาปิกะ, เสื่อ เป็นโอปสิเลสิกะ, แม่น้ำคงคาเป็นต้น เป็นสามีปิกะ, ท้องฟ้า เป็นเวสยิกะ

ฉฺฉฺจฺ สตฺตฺมีติ จ บทว่า “ฉฺฉฺจฺ” และ “สตฺตฺมี” อธิกาโร ตามไปไกล.

๓๒๑. สามีสฺสรธาธิปติทายาทสฺกฺชิปติฏฺฐปสฺตฺกฺสเลหิ จ. (๒ บท, วิภัตติวิธีสูตร)

ฉฺฉฺจฺ สตฺตฺมี จ ฉฺฉฺจฺวิภัตติและสตฺตฺมีวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง (โยคะ) ในที่ประกอบ สามีสฺสรธาธิปติทายาทสฺกฺชิปติฏฺฐปสฺตฺกฺสเลหิ ด้วย สามี อิสฺสร อธิปติ ทายาท สกฺชิ ปติฏฺฐ ปสฺตฺ และ กฺสฺล ศัพท์ทั้งหลาย.

ในที่ประกอบด้วย สามี อิสฺสร อธิปติ ทายาท สกฺชิ ปติฏฺฐ ปสฺตฺ และ กฺสฺล ศัพท์ ลงฉฺฉฺจฺวิภัตติและสตฺตฺมีวิภัตติ

ฉฺฉฺจฺวิภัตติ สตฺตฺมี จ ฉฺฉฺจฺวิภัตติและสตฺตฺมีวิภัตติ โหติ ย่อมลง (โยคะ) ในที่ประกอบ สามี อิสฺสร อธิปติ ทายาท สกฺชิ ปติฏฺฐ ปสฺตฺ กฺสฺล อิติ เอเตหิ ด้วยศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้คือ สามี อิสฺสร อธิปติ ทายาท สกฺชิ ปติฏฺฐ ปสฺตฺ และ กฺสฺล. (อิทํ) วจนํ สูตรนี้ อุกฺยตฺถ มีประโยชน์ต่อวิภัตติทั้งสอง.

ในที่ประกอบด้วย สามี อิสฺสร อธิปติ ทายาท สกฺชิ ปติฏฺฐ ปสฺตฺ และ กฺสฺล ศัพท์ ลงฉฺฉฺจฺวิภัตติและสตฺตฺมีวิภัตติ, สูตรนี้สำหรับลงวิภัตติทั้ง ๒ หมวด

ควํ สามี เจ้าของแห่งโคทั้งหลาย, โคสุ สามี เจ้าของในโคทั้งหลาย,

ควํ อิสฺสโร เป็นใหญ่ ..., โคสุ อิสฺสโร เป็นใหญ่ ...,

ควิ อธิปติ เป็นหัวหน้า ...,	โคสุ อธิปติ เป็นหัวหน้า ...,
ควิ ทายาทอ เป็นผู้สืบต่อ ...,	โคสุ ทายาทอ เป็นผู้สืบต่อ ...,
ควิ สกฺชิ เป็นผู้ดูแล ...,	โคสุ สกฺชิ เป็นผู้ดูแล ...,
ควิ ปติภู เป็นผู้ทำหน้าที่ ...,	โคสุ ปติภู เป็นผู้ทำหน้าที่ ...,
ควิ ปสุโต เป็นผู้เกิด ...,	โคสุ ปสุโต เป็นผู้เกิด ...,
ควิ กุสโล เป็นผู้ฉลาด ...,	โคสุ กุสโล เป็นผู้ฉลาด ...

๓๒๒. นิทุธารณ เจ. (๒ บท, วิภัติวิธีสูตร)

ฉฺฉฐิ สตฺตมฺมิ จ ฉฺฉฐิวิภตฺติและสตฺตมฺมิวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง นิทุธารณ
ในอรรถนิทุธารณะ.

ลงฉฺฉฐิวิภตฺติและสตฺตมฺมิวิภตฺติ ในอรรถนิทุธารณะ (ถอน)

นีหริตฺวา ธารณํ การนำออกแล้วทรงไว้ นิทุธารณํ ชื่อว่านิทุธารณะ. ปุถกฺกรณํ คือการทำให้ปรากฏ เอกเทศสฺส ซึ่งส่วนเดียว สมุทฺทายโต จากส่วนรวม ชาติคุณกฺริยานาเมหิ โดยชาติ คุณลักษณะ กิริยา และชื่อทั้งหลาย. ตฺสฺมฺมิ นิทุธารณตฺเถ เมื่ออรรถนิทุธารณะนั้น คมฺยมาเน ถูกรู้อยู่ ฉฺฉฐิวิภตฺติ สตฺตมฺมิ จ ฉฺฉฐิวิภตฺติและสตฺตมฺมิวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ตโต สมุทฺทายวาจิลิงฺเคหิ หลังจากลึงค์อันกล่าวส่วนรวมนั้น.

การนำออกมาตั้งไว้ ชื่อว่านิทุธารณะ คือการแยกออกให้ปรากฏเพียงส่วนเดียวจากส่วนรวม โดยชาติ คุณลักษณะ กิริยา และ ชื่อ, เมื่อรู้ว่าเป็นอรรถนิทุธารณะ ลงฉฺฉฐิวิภตฺติและสตฺตมฺมิวิภตฺติ หลังจากลึงค์ที่กล่าวส่วนรวมนั้น

มนุสฺसानํ ขตฺติโย สุรตโม, มนุสฺเสสุ ขตฺติโย สุรตโม บรรดามนุษย์ทั้งหลาย กษัตริย์ กล้าหาญที่สุด, กณฺหา คาวินิ สมฺปนฺนชฺีรตฺมา, กณฺหา คาวิสฺสุ สมฺปนฺนชฺีรตฺมา บรรดาแม่โคนมทั้งหลาย แม่โคดำมีน้ำนมสมบูรณ์ที่สุด, อทฺธิกานํ ธาวนฺโต สีสฺตโม, อทฺธิเกสุ ธาวนฺโต สีสฺตโม บรรดาคนเดินทางไกลทั้งหลาย คนที่วิ่ง ไปเร็วที่สุด, อายสฺมา อานนฺโท อรหฺตํ อดฺยตโร อโหสิ, อรหฺนเตสุ วา บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านพระอานนที่ได้เป็นองค์ใดองค์หนึ่ง อิจฺจาภิ ดั่งนี้เป็นต้น.

๓๒๓. อนาทเว เจ. (๒ บท, วิภัติวิธีสูตร)

ฉฺฉฐิ สตฺตมฺมิ จ ฉฺฉฐิวิภตฺติและสตฺตมฺมิวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง อนาทเว
ในอรรถอนาทเว.

ลงนัจฺฐวิวิภตฺติและสัถตมวิวิภตฺติ ในอรรถอนาทร (ไมไยดี)

อนาทร เมื่ออรรถอนาทร คมฺขมาเน ฤกฐัอยู่ จณฺฐวิวิภตฺติ สตฺตมมี จ นัจฺฐวิวิภตฺติและสัถตมวิวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ภาววตา ลิงฺคมหา หลังจากลึงค์อันเป็นภาวกิริยา.

เมื่อรู้ว่าเป็นอรรถอนาทร ลงนัจฺฐวิวิภตฺติและสัถตมวิวิภตฺติ หลังจากลึงค์อันเป็นภาวกิริยา

อกามกานํ มาตาปิณฺณํ รุทฺหนฺตานิ ปพฺพชฺชि เมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายผู้ไม่ต้องการร้องให้อยู่ (เขา) บวชแล้ว, มาตาปิณฺณํ รุทฺหนฺตํ ปพฺพชฺชิ เมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายร้องให้อยู่ (เขา) บวชแล้ว.

สิวิราชสฺส เมื่อพระเวสสันดรเจ้าเมืองสีพี เปกฺขโต ทอดพระเนตรอยู่ (โส) พรหมณฺชฺชกนฺนํ อาโกณฺณนฺโต โบยตีอยู่ เนติ ย่อมนำไป เต ซึ่งพระกุมารทั้งหลายเหล่านั้น.

มหาชเน เมื่อมหาชน เปกฺขมาเน มองดูอยู่ มจฺจุ ความตาย อาทาย คร่าเอาแล้ว (ต) ซึ่งบุคคลนั้น คจฺจติ ย่อมไป.

ขณะที่พระเวสสันดรเจ้าเมืองสีพีทอดพระเนตรอยู่ ชุชกนฺนํ โบยตี พระกุมารทั้ง ๒ นั้น นำไป

ขณะที่มหาชนมองดูอยู่ มัจจุราชได้คร่าเอาชีวิตของเขาไป

๓๒๔. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺถเถสุ สตฺตมมี. (๒ บท, วิภตฺติวิธิสฺสูตร)

สตฺตมมี สัถตมวิวิภตฺติ (โหติ) ย่อมลง กมฺมกรณนิมิตฺตตฺถเถสุ ในอรรถกัมมะ ภาวะ และเหตุทั้งหลาย.

ลงสัถตมวิวิภตฺติ ในอรรถกัมมะ ภาวะ และเหตุ

สตฺตมวิวิภตฺติ สัถตมวิวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคมหา หลังจากลึงค์ กมฺมกรณนิมิตฺตตฺถเถสุ เถเตสุ อตฺถเถสุ ในอรรถทั้งหลายเหล่านี้คือ กัมมะ ภาวะ และเหตุ.

ลงสัถตมวิวิภตฺติ หลังจากลึงค์ ในอรรถเหล่านี้คือ กัมมะ ภาวะ และเหตุ

กมฺมตฺถเถ ในอรรถกัมมะ. ภิกฺขุสุ อภิวาเทนฺติ ย่อมไหวซึ่งภิกษุทั้งหลาย, มุทฺถนิ จุมฺพิตฺวา จุมแล้วซึ่งศีรษะ, ปุริสสฺส พาทาสฺส คเหตุวา จับแล้วซึ่งแขนทั้งหลายของบุรุษ.

กรณตฺถเถ ในอรรถภาวะ. หตฺถเถสุ ปิณฺฑทาย จรฺนติ ย่อมเที่ยวเพื่อปิณฺฑทาดด้วยมือทั้งหลาย, ปตฺเตสุ ปิณฺฑทาย จรฺนติ ย่อมเที่ยวเพื่อปิณฺฑทาดด้วยบาตรทั้งหลาย, ปเถสุ คจฺจนฺติ ย่อมไปตามทาง, โสปี มํ อนุสาเสยฺย, สมฺปฏฺิจฺฉามิ มตฺถเก แม้บุคคลนั้นจะสามารถพร่ำสอนซึ่งเรา เราจะรับไว้ด้วยกระหม่อม.

นิมิตตตเถ ในอรรถเหตุ. ทีปิ จมฺเมสุ หนฺยเต เสือย้อมถุกฆ่าเพราะหนั่งทั้งหลาย, กุณฺขโร ทนฺเตสุ หนฺยเต ช้างย้อมถุกฆ่าเพราะงาทั้งหลาย, อณฺมตเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสวี่ผู้มีปกติเห็นภัยเพราะโทษทั้งหลายเพียงเล็กน้อย, สมฺปทานมฺสาวาทเ ปาจิตฺตีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์เพราะกล่าวมฺสาทั้งที่รู้, อตฺโถ อธิบาย อิติ ว่า มฺสาวาทนิมิตฺ มฺสาวาทปฺปจฺจยา เพราะการกล่าวมฺสาเป็นเหตุ.

สตตมี่ติ บทว่า “สตตมี่” อธิกาโร ตามไปไกล.

๓๒๕. สมฺปทานเ จ. (๒ บท, วิภัติวิธีสูตร)

สตตมี่ สัตตมี่วิภัติ (โหติ) ย่อมลง สมฺปทานเ จ ในอรรถสัมปทานะด้วย.

ลงสัตตมี่วิภัติ ในอรรถสัมปทานะด้วย

สตตมี่วิภัติ สัตตมี่วิภัติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมหา หลังจากลิงค์ สมฺปทานตเถ จ ในอรรถสัมปทานะด้วย.

ลงสัตตมี่วิภัติ หลังจากลิงค์ ในอรรถสัมปทานะด้วย

สํเม ทินฺนํ มหฺปฺผลํ ทานที่ให้แก่สงฆ์มีผลมาก, สํเม โคตมิ เทหิ, สํเม เต ทินฺเน อหฺยเจว ปุชฺชิต ภาวิสฺสามิ ดูก่อนโคตมิ เธอจงให้แก่สงฆ์เถิด เมื่อสงฆ์อันเธอให้แล้วเราก็จักเป็นผู้อันเธอบูชาด้วย.

ยา นารี หนฺยไเต ทตฺวาน ถวายแล้ว ปลาลมย์ มาลํ ซึ่งมาลัยอันทำด้วยฟาง เจติเย แก่พระเจติย์, สา หนฺยนั้น อลตฺถ ได้แล้ว กณฺจนมย์ มาลํ ซึ่งมาลัยอันทำด้วยทอง โพชฺฌนฺคิกํ จ และซึ่งธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้.

หนฺยไเต ได้ถวายมาลัยฟางแก่พระเจติย์, หนฺยนั้น ได้ทั้งมาลัยทองแล ะธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้

๓๒๖. ปญฺจมฺยตเถ จ. (๒ บท, วิภัติวิธีสูตร)

สตตมี่ สัตตมี่วิภัติ (โหติ) ย่อมลง ปญฺจมฺยตเถ จ ในอรรถปัญจมีด้วย.

ลงสัตตมี่วิภัติ ในอรรถปัญจมีด้วย

สตตมี่วิภัติ สัตตมี่วิภัติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมหา หลังจากลิงค์ ปญฺจมฺยตเถ จ ในอรรถปัญจมีด้วย.

ลงสัตตมี่วิภัติ หลังจากลิงค์ ในอรรถปัญจมีด้วย

กทลิสฺส คเช รกฺขณฺติ ย่อมรักษาซึ่งข้างทั้งหลายจากต้นกล้วยทั้งหลาย.

๓๒๗). กาลภาเวสุ จ. (๒ บท, วิภัตติวิธิตฺต)

สตัดฺดมี สัตตฺตมีวิภัตติ (โหติ) ย่อมลง กาลภาเวสุ จ ในอรรถกาลและอรรถกิริยาทั้งหลายด้วย.

ลงสตัดฺดมีวิภัตติ ในอรรถกาลสตัดฺดมีและอรรถกิริยาด้วย

นิเมสขณฺดลยมุหุตฺตปฺพุพฺพหฺมาทิกโก ช่วงเวลาคือกระพริบตา หนึ่งขณะ ชั่วระยะ ครู่หนึ่ง และช่วงเข้าเป็นต้น กาลอ นาม ชื่อว่ากาละ. กิริยา กิริยา ภาโว นาม ชื่อว่าภาวะ. จ ก็สา กิริยณฺดรฺรูปลกฺขณฺว กิริยาอันเป็นเครื่องจดจำซึ่งกิริยาอื่นนั้น อธิปฺเปตา ถูกประสงค์เอาแล้วเอตฺถ ในสูตรนี้. สตัดฺดมีวิภตฺติ สัตตฺตมีวิภตฺติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคฺมหา หลังจากลิงค์ กาลตฺเถ จ ในอรรถกาลด้วย ตสฺมี ภาวลกฺขณฺ ภาวตฺเถ จ ในอรรถกิริยาอันเป็นเครื่องจดจำซึ่งกิริยาอื่นนั้นด้วย.

ช่วงเวลาคือกระพริบตา หนึ่งขณะ ชั่วระยะ ครู่หนึ่ง และช่วงเข้าเป็นต้น ชื่อว่ากาละ, กิริยา ชื่อว่าภาวะ, กิริยาอันเป็นเครื่องจดจำกิริยาอื่นนั้น ท่านประสงค์เอาในสูตรนี้. ลงสตัดฺดมีวิภตฺติ หลังจากลิงค์ ในอรรถกาลและอรรถกิริยาอันเป็นเครื่องจดจำซึ่งกิริยาอื่นนั้น

กาลเ ในอรรถกาละ. ปุพฺพหฺสมเย คโต ไปแล้วในเวลาเช้า, สายนฺหฺสมเย อากโต มาแล้วในเวลาเย็น, อกาลเ วสุสฺติ ตสฺส (ในแวนแคว้น)ของพระราชา นั้น ฝนย่อมตกในเวลาอันไม่ใช่กาล, กาลเ ตสฺส น วสุสฺติ (ในแวนแคว้น)ของพระราชา นั้น ฝนย่อมไม่ตกในกาล, มุสฺสฺมาสมฺหา ติสฺ มาเสสุ เวสาขมาโส เดือนวิสาขะ (เดือน ๖) (มีอยู่) ในเดือนทั้งหลาย ๓ จากเดือนมุสฺสะ (เดือนยี่), อิตฺ สดสฺหฺสมฺหิ กปฺเป อฺปฺปชฺชิ จกฺขุมฺา พ ระพุทฺธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในแสนกัปจากกัปนี้.

ภาเวน ภาวลกฺขณฺ ในอรรถเครื่องจดจำกิริยาด้วยกิริยา. ภิกฺขุสฺมฺเฆสุ โภชฺยมาเนสุ คโต, ภุตฺเตสุ อากโต เมื่อภิกษุสงฆ์อันบุคคลให้ฉันอยู่ (เขา)ไปแล้ว, เมื่อภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว (เขา)มาแล้ว, โคสุ ทฺยหฺมานาสฺ คโต, ทฺยธาสฺ อากโต เมื่อแม่โคทั้งหลายอันเขารีดนมอยู่ (เขา)ไปแล้ว, เมื่อแม่โคถูกรีดนมเสร็จแล้ว (เขา)มาแล้ว, ชายมาเน โข สาริปฺตฺต โปธิสฺตฺเต อยฺ ทสฺสฺหฺลิสฺโลกธาดุ สกฺกมฺปิ สมฺปกฺมฺปิ สมฺปเวธิ ดูก่อนสาริปุตร เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติอยู่ หนึ่งหมื่นโลกธาดุนี้สะเทือนเลื่อนลั่นหวั่นไหวแล้ว.

โลกนายเก เมื่อพระพุทฺธเจ้า คจฺจนฺเต เสด็จไปอยู่ ปาสาณาก่อนหินทั้งหลาย สกฺขรา ก่อนกรวดทั้งหลาย กรฺลา เศษกระเบื้องทั้งหลาย ขาณุกฺกณฺกา เจว ตอและหนามทั้งหลาย สพฺเพ ทั้งปวง วิวชฺเชนฺติ ย่อมหลีกออก มคฺคา จากหนทาง.

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไป ก้อนหิน ก้อนกรวด เศษกระเบื้อง ดอและ
หนามทั้งปวง ย่อมหลีกออกจากหนทาง

อิมสุมี สติ อิทั โหติ เมื่อเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี อิจจาติ ดังนี้ เป็นต้น.

๓๒๘. อุปาธยาธิกิสฺสรจเน. (๒ บท, วิกัตติวิธิสฺตร)

อติกิสฺสรจเน เมื่อการกล่าวซึ่งอรรถยั้งและเป็นใหญ่ คมฺยมาเน ถูกรู้้อยู่ สดตฺมี
สัดตมีวาทิตติ (โหติ) ย่อมลง (โยเค) ในที่ประกอบ อุปาธิ ด้วย อุป และ อธิ อุปสัค.

เมื่อรู้ว่ากล่าวอรรถยั้งและเป็นใหญ่ ลงสัดตมีวาทิตติ ในที่ประกอบด้วย อุป และ อธิ
อุปสัค

อิทั สุตฺรนี้ ทฺวิปทํ มี ๒ บท. อติกิสฺสรจเน เมื่อการกล่าวซึ่งอรรถยั้งและเป็นใหญ่
คมฺยมาเน ถูกรู้้อยู่ สดตฺมีวาทิตติ สัดตมีวาทิตติ โหติ ย่อมลง ลิงฺคมฺหา หลังจากลิงค์
โยเค ในที่ประกอบ อุปอติอิติ เอเตหิ ด้วยอุปสัคทั้งหลายเหล่านี้คือ อุป และ อธิ วตฺตมาเนหิ
อันเป็นไปอยู่ อติกตฺเถ ในอรรถยั้ง อิศฺสรตฺเถ จ และในอรรถเป็นใหญ่.

เมื่อรู้ว่ากล่าวอรรถยั้งและเป็นใหญ่ ลงสัดตมีวาทิตติหลังจากลิงค์ ในที่ประกอบด้วยอุปสัคเหล่านี้
คือ อุป และ อธิ ที่เป็นไปในอรรถยั้งและเป็นใหญ่

อติกวจเน ในการกล่าวอรรถยั้ง. อุป ขาริยํ โทโณ ใน ๑ ขาริ มีหลายทะนาน, อตฺโถ
อติบาย อิติ ว่า โทโณ ทะนาน อติโก มีจำนวนมาก ขาริยา กว่าขาริ. ตถา
เหมือนกันนั้น อุป นิคุเช กหาปณํ ใน ๑ นิคุเช มีหลายกหาปณะ, อธิ เทเวสุ พุทฺโธ พระพุ
ทธเจ้าประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลาย, อตฺโถ อติบาย อิติ ว่า พุทฺโธ พระพุทธเจ้านั้นเกี่ยว
สพฺพพญฺญ ผู้รู้ธรรมทุกอย่าง อติโก เป็นผู้ประเสริฐยิ่ง เทเวหิ กว่าเทวดาทั้งหลาย ติวิเชหิปี
แม่ทั้ง ๓ จำพวก สมฺมุติอุปฺปตฺติวิสุทฺธิเทวสงฺขาเตหิ กล่าวคือ สมฺมุติเทวดา อุปฺปตฺติเทวดา
และวิสุทฺธิเทวดา.

อิสฺสรจเน ในการกล่าวอรรถเป็นใหญ่. อธิ พฺรหฺมทตฺเต ปญฺจาลา ชาวเมืองปัญจาละทั้งหลาย
มีพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้ปกครอง, อตฺโถ อติบาย อิติ ว่า พฺรหฺมทตฺติสฺสรา ปญฺจาลา ชาวเมือง
ปัญจาละทั้งหลายมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้ปกครอง.

๓๒๙. มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ตติยา จ. (๓ บท, วิกัตติวิธิสฺตร)

ตติยา จ สดตฺมี ตติยวาทิตติและสัดตมีวาทิตติ (โหติ) ย่อมลง มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ
ในอรรถความผ่อนไสและความพยายามทั้งหลาย.

ลงตติยวาทิตติและสัดตมีวาทิตติ ในอรรถความผ่อนไสและความพยายาม

มณฑิตอุสุทุกกัถิ เอเตสุ อตุเถสุ เมื่อรรถทั้งหลายเหล่านี้คือ ความผ่องใสและความพยายาม
 คมยมาเนสุ ภูริอยู่ ตติยาวิภตติ สตุตมี จ ตติยาวิภตติและสตุตมีวิภตติ โหติ ย่อมลง
 ลิงคมาหา หลังจากลึงค์.

เมื่อรู้ว่าเป็นอรรถเหล่านี้คือ ความผ่องใสและความพยายาม ลงตติยาวิภตติและสตุตมีวิภตติ
 หลังจากลึงค์

ปน ก็ เอตุ ในสูตรนี้ มณฑิตสกุโท มณฑิตคัพพ์ ปสนนตุถวาจโก กล่าวอรรถว่าความผ่องใส.
 อุสุทุกกสกุโท อุสุทุกคัพพ์ สอิหตุโถ มีอรรถว่ามีความพยายาม.

ก็ในสูตรนี้ มณฑิตคัพพ์ แปลว่า ความผ่องใส, อุสุทุกคัพพ์ แปลว่า มีความพยายาม

ถาณน ปสนโน สปุริโส สัตบุรุษผ่องใสแล้วด้วยญาณ, ถาณสมิ ปสนโน ผ่องใสแล้ว
 ในญาณ, ถาณน อุสุทุกโก สปุริโส สัตบุรุษมีความพยายามด้วยญาณ, ถาณสมิ อุสุทุกโก
 มีความพยายามในญาณ.

(การกะ ๖ และ ๒๖)

การกั การกะ จพุพิธ มี ๖ ประการ สญถาวสา ด้วยสามารถแห่งชื่อ,
 จพุพิสตีวิธ มี ๒๖ ประการ ปเภทา โดยประเภท, กมม กัมมการกะ
 สตุตธา มี ๗ ประเภท, กตุตา กัตตุการกะ ปญจวิโร ภเว มี ๕
 ประเภท, กรณั กรณการกะ ทูริธ โหติ มี ๒ ประเภท, สมปทานั
 สัมปทานการกะ ติธา มตฺ ภูริแล้วว่ามี ๓ ประเภท, อปาทานั
 อปาทานการกะ ปญจวิธ มี ๕ ประเภท, ตุ ส่วน อาธาโร โอกาสการกะ
 จตุพุพิธ มี ๔ ประเภท.

การกะ ว่าโดยชื่อมี ๖ ว่าโดยประเภทมี ๒๖ คือ กัมมการกะ ๗
 กัตตุการกะ ๕ กรณการกะ ๒ สัมปทานการกะ ๓ อปาทานการกะ ๕
 โอกาสการกะ ๔

(นามวิภตติ ๘ หมวด)

ปน ส่วน วิภตติโย วิภตติทั้งหลาย อญจวิธา ภวนติ มี ๘ หมวด ปจจุตตวจนาทิวเสน
 ด้วยสามารถแห่งปฐมวิภตติเป็นต้น.

ส่วน วิภตติมี ๘ หมวด มีปฐมวิภตติเป็นต้น

(ไปราณาจริโย) พระไปราณาจารย์ อาห กล่าวไว้แล้ว ยถา อย่างไร, (อาห) กล่าวไว้แล้ว
 (มหานิรุตติโย) ในคัมภีร์มหานิรุตติ อิติ ว่า

ปัจจุตต์ ปฐมาวินิจฉัย อุปโยคํ ทุตติยวินิจฉัย กรณํ ตุตติยวินิจฉัย
สมุทธานิยํ จตุตถวินิจฉัย นิสุสกุํ ปญฺจมีวินิจฉัย สามิวจนํ ฉนฺนจฺจวินิจฉัย
ภุมมํ สัตตมีวินิจฉัย อาลปนํ อญฺจมํ จ และอาลปนะเป็นลำดับที่ ๘.

ปฐมาวินิจฉัย ทุตติยวินิจฉัย ตุตติยวินิจฉัย จตุตถวินิจฉัย ปญฺจมีวินิจฉัย
ฉนฺนจฺจวินิจฉัย สัตตมีวินิจฉัย และอาลปนะเป็นลำดับที่ ๘

การกกณฺโฑ การกกณฺฑํ ตติโย ลำดับที่ ๓
ปทฺรฺรูปสฺสิทฺธิ ในคัมภีร์ปทฺรฺรูปสฺสิทฺธิ อิติ มีประการฉะนี้.
การกกณฺฑํที่ ๓ ในคัมภีร์ปทฺรฺรูปสฺสิทฺธิ จบเท่านี้

